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ยื้อตั้งปลัดมหาดไทย 
สิงหคลองหลอด ลุนบิ๊กตูลวงโผ
ยื้อตั้งปลัดมหาดไทย 

สิงหคลองหลอด ลุนบิ๊กตูลวงโผ

ไทยโพสต • ก.ต.ไฟเขียว “ปยกุล บุญเพิ่ม” 

นั่ง ปธ.ศาลฎีกาคนที่ 47 มีผล 1 ต.ค.นี้    

เช็กบัญชีอาวุโส “พศวัจณ” วาที่ ปธ.ศาล

อุทธรณ - 6 วาที่รอง ปธ.ศาลฎีกาใหม ลุน

ผาน 27 ก.ค.

เม� อวันที่ 21 กรกฎาคม นายสุริยัณห 

หงษวิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปดเผยวา 

วันนี้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 

(ก.ต.) ไดประชุมคร้ังท่ี 17/2564 โดยมีวาระ

สําคัญคือ การลงมติใหความเห็นชอบเลือก 

ขาราชการตุลาการเพ� อดํารงตําแหน�งประ 

ธานศาลฎีกาคนที่ 47 เน� องจากนางเมทินี 

ชโลธร ประธานศาลฎีกาคนปจจุบัน 

ไทยโพสต • ฉุดไมอยู! ติดเชื้อสูงสุดเปน

ประวัติการณ 1.3 หม� นราย ดับอีก 108 

ราย เดลตาระบาด กทม.เกิน 50% ขยาย

มาตรการพื้นที่สีแดงเขม ปดเพิ่ม 10 กิจการ 

รานตัดผม-สนามกีฬา-สวนสาธารณะ “บิ๊ก

ตู” ล่ันตองไมมีคนตายท่ีบาน เรงจัดหาเตียง                                                             

ผูปวยตอเน� อง สั่งปรับสโมสร ตร.-ทหารเปน

ศูนยพักคอย “สธ.-สปสช.-สพฉ.” เตรียม

ระบบสงตอผูติดเชื้อที่ตองการกลับรักษาตัว

ที่ภูมิลําเนา พศ.ประกาศทุกวัดเผาศพโควิด

ฟรี ปริมณฑลยังอวม! พุงเกิน 600 ราย

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 21 กรกฎาคม 

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค ผูชวยโฆษกศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ 

ศบค. แถลงสถานการณประจําวันวา มีผู 

ติดเชื้อรายใหม 13,002 ราย เปนการติด

เชื้อในประเทศ 11,922 ราย มาจากระบบ

เฝาระวังและระบบบริการ 9,012 ราย, มา

จากการคนหาเชิงรุก 2,910 ราย, มาจาก

เรือนจําและที่ตองขัง 1,049 ราย, มาจาก

ตางประเทศ 31 ราย ทําใหมียอดผูติดเชื้อ

สะสม 439,477 ราย หายปวยเพิ่มเติม 

8,248 ราย หายปวยสะสม 304,456 ราย 

อยูระหวางรักษา 131,411 ราย อาการหนัก 

3,786 ราย ใชเคร� องชวยหายใจ 879 ราย 

มีผูเสียชีวิตเพิ่มเติม 108 ราย เปนชาย 59 

ราย หญิง 49 ราย โดยมากสุดอยูใน กทม. 

40 ราย และมีถึง 42 รายที่เสียชีวิตไมเกิน 6 

วันนับจากทราบผล จึงขอเนนย้ําหากใครอยู

ในกลุมเสี่ยงและมีอาการทางเดินหายใจขอ

ใหรีบตรวจโดยเร็ว ทําใหปจจุบันมียอดผูเสีย

ชีวิตสะสม 3,610 ราย ขณะที่สถานการณ

โลก มีผูติดเชื้อสะสม 192,228,307 ราย 

เสียชีวิตสะสม 4,133,324 ราย      

พญ.อภิสมัยกลาววา สําหรับ 10 จัง 

หวัดที่มีผูติดเชื้อสูงสุดวันที่ 21 ก.ค. ไดแก 

กทม. 2,921 ราย, สมุทรสาคร 932 ราย, 

นนทบุรี 661 ราย, สมุทรปราการ 656 ราย, 

ชลบุรี 636 ราย, ฉะเชิงเทรา 374 ราย, 

ปทุมธานี 350 ราย, ระยอง 305 ราย, 

ปตตานี 282 ราย, พระนครศรีอยุธยา 235 

ราย นอกจาก 10 จังหวัดดังกลาวแลว ยัง

พบหลายจังหวัดมีผูติดเช้ือเพ่ิมมากข้ึน อาทิ                                                      

จ.มหาสารคาม กาฬสินธุ ศรีสะเกษ ขอน 

แกน นครราชสีมา ผูติดเช้ือท่ีพบเปนผูท่ีเดิน

ทางกลับจากพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเขมงวด                                                           

หรือพื้นที่สีแดงเขม จึงขอใหผูที่ตรวจเชื้อ

แลวผลเปนบวกเขาระบบโดยเร็ว โดยไมตอง

เคล� อนยาย เพราะขอมูลผูติดเชื้อใน กทม. 

70-80% มีอาการแคสีเขียวและสีเขียวออน

กรุงเทพฯ • แกนนําพรรครวมรัฐบาลประ 

สานเสียงไมทิ้ง “ลุงตู” แน�นอน “จุรินทร” 

ยันเห็นใจเพราะทํางานหนัก ทํางานใหญ

ตองหนักแน�น ดาน “อนุทิน-ศักดิ์สยาม” 

ลั่นเหนียวแน�น อยูรวมรัฐบาลยาวจนครบ

วาระ สวน “วราวุธ” การันตีไมวาจะมีขาว

อะไรก็จะทํางานดวยกันอยู

จากกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม กลาวชวงหน่ึงในระหวาง

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เม� อวันที่ 

20 กรกฎาคม 2564 ที่ผานมา 

สธ.ขอโทษจัดหาวัคซีนไมพอ

ทุบสถิติ!ติดเชื้อ1.3หม� นรายโควิดเรือนจําพุงตจว.ยังหนัก

ทําเนียบฯ • “ประยุทธ” นั่งหัวโตะประชุม 

“ตรีนุช-เอนก” ถกชวยเหลือคาใชจายการ

ศึกษา วาง 4 ขอกําหนด “รมว.ศธ.” ลั่น

เสนอเขาที่ประชุม ครม. 27 ก.ค.นี้ ยึดหลัก

ไมทิ้งเด็กและผูปกครองไวขางหลัง “อว.” 

หั่นคาเทอมขั้นบันได พรอมลดรายบุคคลอีก 

5,000 บาท เริ่มปการศึกษา 2564 เช� อมีเด็ก 

1.75 ลานคนไดประโยชน “บิ๊กตู” นัด 22 

ก.ค.หารือเยียวยาเศรษฐกิจหลังพูดคุย 40                                                             

ซีอีโอพลัส ยํ้าเดินหนา 120 วันเปดประเทศ!

เม� อวันพุธที่ 21 ก.ค. พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

วาการกระทรวงกลาโหม เดินทางเขาปฏิบัติ

ภารกิจที่ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล ตั้งแต

ชวงเชา และในเวลา 10.30 น. นายกฯ ได

หารือหน�วยงานท่ีเก่ียวของถึงมาตรการให

ความชวยเหลือภาระคาใชจายดานการศึก 

ษาในชวงสถานการณ โควิด-19

ตอมาในเวลา 14.02 น. พล.อ.ประ

ยุทธ โพสตเฟซบุก “ประยุทธ จันทร โอชา 

Prayut-chan-o-cha” ระบุวา “วันนี้ ไดประ                       

ชุมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระ 

ทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.) เพ� อกําหนดมาตรการชวย

เหลือในระยะเรงดวนในการชวยลดภาระคา

ใชจายใหกับผูปกครอง ครู นักเรียน และ

นักศึกษาใหครอบคลุมทุกกลุม

ไทยโพสต • ศบค.เพิ่มกลุมเสี่ยงหญิงตั้ง

ครรภเกิน 12 สัปดาห-น้ําหนักเกิน 100 กก.   

วอลกอินฉีดวัคซีนไดทันที “สธ.” เรงหาวัค 

ซีนทุกทางใหได 100 ลานโดสปนี้ เตรียม

เจรจาเขาโคแวกซป ’65 “ผอ.สถาบันวัคซีนฯ” 

ขออภัย ปชช.  จัดหาวัคซีนไดไมเพียงพอตอ

สถานการณ “คณบดีศิริราช” ชูงานวิจัยตาง

ประเทศฉีดไขวสลับวัคซีน 1 พันคนไมมีผล

ขางเคียง

เม� อวันที่ 21 ก.ค. พญ.อภิสมัย ศรี                                                   

รังสรรค ผูชวยโฆษกศูนยบริหารสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงความ

คืบหนาการฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 วา 

ขอมูลการฉีดวัคซีนวันที่ 20 ก.ค.ที่ผานมา                                                       

มีจํานวน 257,831 โดส ทําใหมียอดฉีด                                                   

วัคซีนสะสม 14,805,120 โดส สวนทาง                                                  

กรุงเทพมหานครขอใหประชาชนลงทะเบียน

ไทยรวมใจ โดยพบวาการใหผูสูงอายุไดลง                                                 

ทะเบียนเพ� อรับวัคซีนน้ัน มีผูเขามาลงทะเบียน

คอนขางนอย จึงขอฝากส� อมวลชนไดประชา 

สัมพันธใหบุตรหลานนําผูสูงอายุเขาสูระบบ

รับการฉีดวัคซีนเพ� อลดอัตราเสี่ยง 

“ที่ประชุม ศบค.พูดคุยถึงเร� องการ

ใหวัคซีน โดยกรมควบคุมโรคสรุปวามีการ

เพิ่มหญิงตั้งครรภเกิน 12 สัปดาหใหไดรับ

การฉีดวัคซีนดวย และหญิงทานใดที่จะเขา

รับการฉีดวัคซีน แตมีประวัติไมแน�ใจวาจะ

ตั้งครรภ ขอใหไปตรวจครรภกอนที่จะเขา

รับการฉีดวัคซีน และจะมีการเพิ่มหญิงตั้ง

ครรภเกิน 12 สัปดาหบวกเขาไปในกลุมเส่ียง 

คือสูงอายุ 7 กลุมโรค ดังนั้นกลุมโรคเสี่ยงก็

จะเพิ่มเปน 8 โรค” พญ.อภิสมัยกลาว

ผูชวยโฆษก ศบค.กลาววา สําหรับ

การใหวัคซีนกับคนตางชาติที่อยูในประเทศ 

ไทยนั้น จากนี้ผูที่อาศัยอยูในประเทศไทยซึ่ง

เปนคนตางชาติที่จะเปนคูสมรสของคนไทย 

หรือเปนผูประกอบอาชีพอยูในประเทศไทย

ในบริษัทตางๆ มีถิ่นพํานักในประเทศไทย 

จะได โอกาสไปลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน 

โดยเบื้องตนจะเปนที่ SCG ดังนั้นขอใหติด                                                          

ตามขอมูลขาวสารดวยวาจะตองลงทะเบียน

อยางไร สวนของนักเรียนไทยที่มีกําหนด

เดินทางไปศึกษาตอที่ตางประเทศ 

 (ดอลลาร/บารเรล) เปล่ียนแปลง
เวสตเทกซัส 67.42 +1.00
เบรนต 69.35 -0.73
ดูไบ 71.77 -

  
 ประเภทน้ำมัน (บาท/ลิตร)
เบนซิน ออกเทน 95 37.16
แกสโซฮอล ออกเทน 95 29.75
แกสโซฮอล ออกเทน 91 (อี10) 29.48
แกสโซฮอล ออกเทน 95 (อี20) 28.24
แกสโซฮอล ออกเทน 95 (อี85) 22.94
ดีเซล บี 7 29.29
ดีเซลพรีเมียม 34.06
ที่มา : บมจ.ปตท.

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.35 33.07
ยูโร 37.95 38.96
ปอนดสเตอรลิง 43.81 45.01
เยน (100 เยน) 29.22 30.11
หยวนจีน 4.75 5.14
ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,100 28,200
ทองรูปพรรณ 27,591 28,700
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

73,683.46

21/7/64

 1,540.88
+2.02

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 4,765.85 10,176.74 -5,410.89
 8,258.21 7,195.66 1,062.54
 37,271.04 38,082.87 -811.83
 42,661.48 37,501.30 5,160.17
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ปที่ 25 ฉบับที่ 9018

อิสรภาพแหงความคิด

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เปนประธานการประชุมหารือรวมกับสภาหอการคาแหงประเทศไทย และ 40 ซีอี โอ เพ� อหาแนวทางในการ

แกไขปญหาสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผานระบบวิดี โอคอนเฟอเรนซ ที่หอง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล

ตามโผก.ต.เคาะ

‘ปยกุล บุญเพ่ิม’

นั่งปธ.ศาลฎีกา

บิ๊กตูถก40ซีอี โอสูไวรัส

สั่งศธ.-อว.หั่นคาเทอม

พรรครวมจูบปากนายกฯ

รักเหนียวแน�นครบวาระ

ปดเพิ่ม10กิจการ



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

2 ในประเทศ

การกลายพันธุ์ของ‘อารมณ์-ความรู้สึก’

ปซะแล้วอีกราย!!!... 

ฉลามเขียว-วีรจักร 

ก้อนทอง น้องนุ่งที่

เคยเห็นๆ กันมาตั้งแต่ตีน

ยังเท่าฝาหอย (มือเสือ) แม้                                         

ว่าโดยอายุ-อานาม ยังไม่                                      

น่าจะเท่าไหร่ แต่ก็ดันโดน

ท่านเช้ือไวรัสโควิด-19 ลาก

ไปรับประทานซะดื้อๆ ทำาเอาคิดไม่ออก-บอกไม่ถูกว่าจะแสดงความอำาลา-อาลัย ความ

โศกเศร้า-เสียใจ ในรูปไหนกันดี...


คือด้วยเหตุที่ ฉลามเขียว หรือ วีรจักร เขาเริ่มมา  เปิดซิง มา ขึ้นครู หรือมา 

เข้าวงการ ในช่วงจังหวะที่อันตัวข้าพเจ้าเองเป็นผู้ดูแล รับผิดชอบงานข่าว หรือบรรดา 

นักข่าว อยู่พอดิบพอดี เลยมีโอกาสได้เห็นเขาตั้งแต่ ตีนยังเท่าฝาหอย หรือขณะยังเป็น

เด็กๆ เป็นนักศึกษา ที่ยังเรียนไม่จบมหาวิทยาลัย แต่อยากจะเป็นนักข่าว เป็นผู้สื่อข่าว

ให้จงได้ และก็ด้วยความขยันขันแข็ง เอาการ-เอางาน  รวมทั้งปฏิภาณ-ไหวพริบ ที่ไหล

ลื่นกว่าผู้ที่อยู่ในวัยเดียวกันไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่า เขาก็เลยผงาดขึ้นมาเป็นนักข่าว ผู้สื่อข่าว 

นับตั้งแต่บัดนั้น...


แต่ก็ด้วยความ ไม่แน่นอน ของธุรกิจส่ิงพิมพ์ท่ีมีมานานแล้ว...หรือพูดง่ายๆ ว่า

เพราะ การเจ๊ง ของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับท่ีถือเป็นเรื่องปกติ-ธรรมดามาโดยตลอด  ต่าง

ฝ่ายต่างก็เลยแตกฉาน ซ่านเซ็น ไม่มีโอกาสได้เจอะหน้าเจอะตา เด็กหนุ่มรายนี้มากว่า 

30-40 ปีเห็นจะได้ ได้แต่คอยเงี่ยหูฟังการเติบใหญ่ เติบโต ของ วีรจักร ที่กลายสภาพไป

เป็น ฉลามเขียว คอลัมนิสต์ผู้ โด่งดัง ระดับสะท้านฟ้า-สะเทือนดิน ในบางยุค บางสมัย 

ด้วยความปลาบปลื้มอยู่พอประมาณ ไม่ต่างอะไรไปจากบรรดาพวกครูๆ แก่ๆ ทั้งหลาย

ที่อดปลาบปลื้ม ยินดี ต่อผู้ที่เคยผ่านการเรียนการสอนจากตัวเอง ไม่ว่ามากบ้าง น้อย

บ้าง ไปตามสภาพ ส่วนอะไรที่ออกไปทางเสียๆ หายๆ ก็พยายามที่จะไม่รับรู้ รับทราบ  

ถือซะว่า ทางใครก็ทางมัน ประมาณนั้น...


แต่ไม่ว่าจะเจอกันโดยอุบัติเหตุ หรือเจอกันแบบแว็บๆ  แค่เห็นหน้า-เห็นตา ไม่มี

โอกาสได้เจ๊าะๆ แจ๊ะๆ มากมายซักเท่าไหร่ ฉลามเขียว หรือ วีรจักร เขาก็พร้อมที่จะ

ยกมือไหว้ แสดงออกถึงความผูกพันในอดีต อย่างไม่คิดจะหลงๆ ลืมๆ เอาเลยแม้แต่

น้อย หรือยังถือเป็น น้อง ยังพอนับญาติ นับมิตร โดยไม่มีอะไรให้ต้องตะขิดตะขวงใจ

แต่อย่างใด ดังนั้น...เมื่อจู่ๆ ดันเห็นข่าวว่าท่านเชื้อไวรัสโควิด ลากเขาไปรับประทานซะ

ดื้อๆ ก็เลยอดไม่ได้ที่จะต้องรู้สึกอาลัย อาวรณ์  รู้สึกถึงความสูญเสียอย่างมิอาจหลีก

เลี่ยงและปฏิเสธได้เลย...


ทำาไงได้ล่ะท่ัน...ในเมื่อท่านเช้ือไวรัสโควิด ท่ีผ่านการกลายพันธ์ุ ผ่านการวิวัฒนาการ 

กลายมาเป็นสายพันธ์ุ เดลตา ช่วงน้ี ท่านออกจะมาแรง แซงโค้ง เอามากๆ ไม่ใช่แต่เฉพาะ 

บ้านเรา เท่าน้ัน แต่ต้องเรียกว่า...แทบท้ังโลกน่ันแหละ ท่ีต้องเจอกับการสูญเสีย เจอกับ

การล้มหาย ตายจาก ของผู้ท่ีเคยรู้จัก เคยผูกพันกันมา แบบชนิดระเนนระนาดเอาเลยก็

ว่าได้ และก็แน่นอนน่ันแหละว่า...ย่อมก่อให้เกิด อารมณ์-ความรู้สึก โหวงๆ เหวงๆ อยู่

พอประมาณ โดยถ้าหาก อารมณ์-ความรู้สึก เหล่านี้ ไม่ได้ถูกนำามาพินิจ พิจารณา นำา

มาใคร่ครวญกันโดย สต ิ โอกาสที่มันจะวิวัฒนาการ จะ กลายพันธุ ์ ไปเป็นความโกรธ 

เกลียด  เคียดแค้น อาฆาตพยาบาท ริษยาและชิงชัง ย่อมมีความเป็นไปได้พอๆ กับท่าน

เชื้อไวรัสโควิดท่านนั่นแหละ...


และโดยหลักๆ แล้ว...ผู้ท่ีจะต้องถูกลากไปรับประทานเป็นอันดับแรก คงหนีไม่พ้นไป

จาก รัฐบาล โดยเฉพาะตัวผู้นำาอย่างท่านนายกฯ บ๊ิกตู่ น่ันแหละ ท่ีอาจเสียปอดไปแล้วกว่า

คร่ึงปอด ส่วนจะลงไปถึงม้าม ถึงตับ ถึงไต กันในตอนไหน เมื่อไหร่ ก็คงต้องคอยติดตาม

กันต่อไปเป็นระยะ  เพราะถ้าลองถึงขั้นต้องปรารภ รำาพึง ออกมาดังๆ ว่า พวกคุณ...จะ

ท้ิงผมก็ตามใจ อันน้ีต้องเรียกว่า...น่าจะหมดไปแล้วกว่าคร่ึงปอด คร่ึงม้าม เอาเลยก็ไม่แน่!!! 

หรือชักเร่ิมสะท้อนให้เห็นถึงความสับสน ระส่ำาระสาย ภายใน ความเป็นรัฐบาล ข้ึนมาม่ัง

แล้ว โดยจะ ซิงเกิล คอมมานด์ ต่อไปได้อีกมาก-น้อย ขนาดไหน เมื่อไหร่และอย่างไร? จึง

ถือเป็น คำาถาม ท่ีต้องไปหา คำาตอบ ตาม รสนิยม ของใคร-ของมันไปตามสภาพ...


แต่อันที่จริงแล้ว...ถ้าลองหันมาใช้ สต ิ ใคร่ครวญ พิจารณา ไปตามลำาดับขั้น คง

ปฏิเสธไม่ได้ว่า...ไม่ใช่แต่เฉพาะบ้านเราหรือประเทศไทยแลนด์ แดนสยาม ของหมู่เฮา

เท่านั้น ที่ต้องเจอกับ อารมณ์-ความรู้สึก ทำานองนี้ กันทั้งบ้าน ทั้งเมือง แต่เกือบทุกๆ 

ประเทศนั่นแหละ ต่างต้องเสียยาก-เสียมาก-เสียน้อย กันไปตามลำาดับ โดยเฉพาะเมื่อ

ต้องเจอกับ โจทย์ แบบชนิดยากซ์ซ์ซ์แสนยากซ์ซ์ซ์ คือต้องเลือกเอาระหว่างจะ อดตาย 

หรือ ป่วยตาย ก็ยิ่งหา คำาตอบ แทบไม่เจอกันไปเป็นประเทศๆ การแก้ โจทย์ แก้ปัญหา

ทำานองนี้ จึงใช่จะเป็นเรื่องง่ายๆ หนักซะยิ่งกว่า  ปัญหาปราบเซียน เอาเลยก็ว่าได้...


ยิ่งถ้าหากใช้ สต ิบวกกับ ปัญญา แล้วอาศัย สมาธ ิเข้าไปผสมด้วยแล้ว...คงต้อง

ยอมรับว่า เรื่องของการอยู่-การตายนั้น เอาเข้าจริงๆ แล้ว...มันก็เป็นเช่นนั้นเอง  มัน

เป็นพรรค์นั้นแหละ เป็นไปตามหลัก มรณานุสต ิอะไรที่เกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ย่อมมีสิทธิ์ดับไป 

เปลี่ยนแปลงไป ได้เสมอๆ  ดังนั้น...ใครก็ตามที่ต้องเผชิญกับ อารมณ์-ความรู้สึก ทำานอง

นี้ สู้หันมาแสวงหา ความสงบ ภายในหัวจิต-หัวใจของตัวเอง โดยไม่จำาเป็นต้องลากใคร

ต่อใครมาเกี่ยวข้องด้วย  น่าจะเข้าท่ากว่า สบายใจกว่ากันเยอะเลย ส่วน รัฐบาล นั้น...

ถ้าหาก วัคซีน เข็มสอง เข็มสาม เกิดมาช้าหรือไม่มา  ยังไงๆ...ท่านย่อม ตายไปเอง ไม่

ต้องเสียเวลาไปเสือกไส ไล่ส่ง ให้ต้องเสียอารมณ์กันโดยใช่เหตุ...


ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้ จาก Cullen Hightower... “There’s too much said 

for the sake of argument and too little said for the sake of agreement. 

- เราพูดมากเกินไปในทิศทางแห่งการถกเถียง และพูดน้อยเกินไปในทิศทางแห่งความ

ร่วมมือ-ร่วมใจ การตกลงซึ่งกันและกัน...”



ไ

“การจัดการกับศพผู้เสียชีวิตยังคง

มีความเข้าใจผิด ทั้งที่ศพไม่มีความ

สามารถในการแพร่เชื้อกับคนได้ปกติ 

และศพที่เสียชีวิตจากโควิดก็ถูกบรรจุใน

ถุงซิปเรียบร้อย การจัดการศพสามารถ

ทำาได้อย่างปกติ โดยที่พระสงฆ์และ

สัปเหร่อไม่ต้องสวมชุดพีพีอี เพราะศพ

ไม่มีเชื้อ อีกทั้งความร้อนสูงในการ

เผาศพ ประมาณ 5,000-6,000 

องศาเซลเซียสก็สามารถทำาศพ 

และฆ่าเชื้อได้หมดแล้ว”.

 คดีหมายเลยดําที่ ฟ๘๔/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู สํานักงาน

อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ 

รายกลุมบุคคลผูรวมกันจัดใหมีการเลนการพนันทางส� ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต FUN๘๘ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา 

ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว 

ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและ

เอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมายเหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) สาขายานนาวา เลขที่

บัญชี ๑๐๓-๔-๓๖๙๙๐-๘ ช� อบัญชี นาย

สมยศ แดขุนทด

- นายสมยศ

แดขุนทด

๒,๕๑๒.๙๓ 

บาท (ณ วันที่ 

๙ มี.ค. ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๑ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๒ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ 

เลขที่บัญชี ๕๔๒-๗-๐๕๐๒๕-๖ ช� อบัญชี 

MRS.RATANA VA 

- MRS.RATANA

VA

๒๐๖,๕๒๙.๔๒ 

บาท (ณ วันที่ 

๙ มี.ค. ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๒ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๓ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) สาขาดานสะเดา 

(จังโหลน) สงขลา เลขที่บัญชี 

๗๑๐-๐-๒๔๑๗๑-๕ ช� อบัญชี นางสาว

อรุณี มงคลคํา 

- นางสาว

อรุณี

มงคลคํา

๑๔,๔๘๖.๙๙ 

บาท (ณ วันที่ 

๙ มี.ค. ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๓ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๔ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) สาขาเดอะซีน ทาวน 

อิน ทาวน เลขที่บัญชี ๙๐๕-๗-๐๘๒๓๑-๖ 

ช� อบัญชี นายวุฒิชัย วิไลวรรณ

- นายวุฒิชัย

วิไลวรรณ

๑๖,๗๑๗.๖๘ 

บาท (ณ วันที่ 

๙ มี.ค. ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๔ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๕ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ 

เลขที่บัญชี ๕๔๒-๗-๐๔๙๑๑-๘ ช� อบัญชี 

MR.CHAMROEUN ROEURM

- MR.

CHAMROEUN

ROEURM

๑๓,๑๒๘.๙๙ 

บาท (ณ วันที่ 

๙ มี.ค. ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๕ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๖ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) สาขาเมืองใหม-หาดใหญ 

เลขที่บัญชี ๕๙๓-๐-๔๑๔๓๗-๙ ช� อบัญชี 

นายฟสิกธ บิลและ

- นายฟสิกธ

บิลและ

๓,๗๘๑.๒๔ 

บาท (ณ วันที่ 

๙ มี.ค. ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๖ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๗ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) สาขาดานสะเดา (จัง

โหลน) สงขลา เลขที่บัญชี ๗๑๐-๐-

๒๔๑๐๑-๒ ช� อบัญชี นายชรินทร แกวเล็ก

- นายชรินทร

แกวเล็ก

๓,๔๘๑.๓๕ 

บาท (ณ วันที่ 

๙ มี.ค. ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๗ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๘ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ เลข

ที่บัญชี ๙๘๕-๖-๗๙๗๓๐-๖ ช� อบัญชี นาง

สาวอนิตรา แสนหาร

- นางสาว

อนิตรา

แสนหาร

๑๘๐,๖๕๖.๒๖ 

บาท (ณ วันที่ 

๙ มี.ค. ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๙ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๙ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล 

อีสตวิลล เลขที่บัญชี ๙๘๕-๗-๒๘๖๗๖-๓ 

ช� อบัญชี นางสาวมัทนิญา พิศเพียงจันทร

- นางสาว

มัทนิญา

พิศเพียงจันทร

๔๕,๙๕๕.๔๓ 

บาท (ณ วันที่ 

๙ มี.ค. ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๑๐ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๐ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาจังโหลนเลขที่บัญชี 

๔๕๗-๐-๒๑๗๗๓-๗ ช� อบัญชี นางสาว

ธัญชนก กาหลิบ

- นางสาว

ธัญชนก

กาหลิบ

๙๒,๕๐๒.๕๕ 

บาท (ณ วันที่ 

๙ มี.ค. ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๑๑ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๑ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาควนขนุนเลขที่

บัญชี ๙๘๖-๒-๓๖๕๒๓-๔ ช� อบัญชี นาย

วรวัฒน เนียมใหม

- นายวรวัฒน

เนียมใหม

๒๑,๗๐๖.๙๗ 

บาท (ณ วันที่ 

๙ มี.ค. ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๑๒ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๒ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา 

แจงวัฒนะ เลขที่บัญชี ๙๖๒-๐-๒๖๙๓๔-

๙  ช� อบัญชี นายรุงรุจ นพสิริวัฒน

- นายรุงรุจ

นพสิริวัฒน

๔๐๒,๔๗๔.๑๒ 

บาท (ณ วันที่ 

๙ มี.ค. ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๑๓ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๓ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล 

หาดใหญ เลขที่บัญชี ๙๘๕-๗-๕๙๘๕๖-๐ 

ช� อบัญชี นายสถาพร แกวฉิมพลี

- นายสถาพร

แกวฉิมพลี

๕๖,๐๑๘.๐๘ 

บาท (ณ วันที่ 

๙ มี.ค. ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๑๔ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาเมกา บางนา เลข

ที่บัญชี ๙๘๕-๐-๔๐๒๘๖-๕ ช� อบัญชี นาง

สาวฐานิต จันทะเดช

- นางสาว

ฐานิต

จันทะเดช

๓๒,๘๒๑.๑๘ 

บาท (ณ วันที่ 

๙ มี.ค. ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๑๕ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุง

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล 

บางกะป เลขที่บัญชี ๗๖๒-๐-๕๒๖๖๒-๕ 

ช� อบัญชี นายพิทักษ บุญชอบ

- นายพิทักษ

บุญชอบ

๑๓,๖๒๒.๘๓ 

บาท (ณ วันที่ 

๙ มี.ค. ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๑๖ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลบางนาเลข

ที่บัญชี ๐๘๖-๐-๖๘๗๗๘-๓ ช� อบัญชี นาย

พัชฏะ ศรีชินเลิศ

- นายพัชฏะ

ศรีชินเลิศ

๑๐,๙๙๓.๙๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๙ มี.ค. ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๑๗ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๗ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา 

มหาชัยเลขที่บัญชี ๙๘๖-๐-๐๔๐๕๗-๕ 

ช� อบัญชี นายริน จันทรคง 

- นายริน

จันทรคง

๕,๗๓๓.๑๒ 

บาท (ณ วันที่ 

๙ มี.ค. ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๑๘ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๘ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาปากชอง เลขที่

บัญชี ๓๐๓-๐-๘๘๖๓๓-๖ ช� อบัญชี ยูนิค

ฟารม โดย นางเจนจิรา ขยันงาน

- ยูนิคฟารม

โดย

นางเจนจิรา

ขยันงาน

๓,๒๔๓.๗๗ 

บาท (ณ วันที่ 

๙ มี.ค. ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๑๙ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๙ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี บุรีรัมย เลข

ที่บัญชี ๔๐๗-๘๐๑๙๓๑-๒ ช� อบัญชี นาย

อาทิตย นะกองดี

- นายอาทิตย

นะกองดี

๑๑๒,๙๕๑.๖๒ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๐ มี.ค. 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๒๐ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๒๐ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) สาขาบานโปง (ราชบุรี) 

เลขที่บัญชี ๖๑๑-๒๕๙๙๒๑-๘ ช� อบัญชี 

นางสาวลั่นทม สวนบํารุง

- นางสาว

ลั่นทม

สวนบํารุง

๒๘๑.๖๙ บาท 

(ณ วันที่ ๑๐ 

มี.ค. ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๒๑ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๒๑ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) สาขาเอ็มควอเทียร เลข

ที่บัญชี ๔๐๗-๙๑๓๕๘๙-๔ ช� อบัญชี นาย

อดุลย ปานคํา

- นายอดุลย

ปานคํา

๒๒.๓๑ บาท 

(ณ วันที่ ๑๐ 

มี.ค. ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๒๒ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๒๒ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล

หาดใหญ เลขที่บัญชี ๔๐๖-๖๑๗๐๒๑-๑ 

ช� อบัญชี นางสาวศุภานันท ช� นอารมณ

- นางสาว

ศุภานันท

ช� นอารมณ

๒๖๓,๓๔๒.๘๔ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๐ มี.ค. 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๒๓ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๒๓ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) สาขาสาธุประดิษฐ เลข

ที่บัญชี ๐๖๘-๒๙๓๖๑๐-๖ ช� อบัญชี นา

ยมนูญ พาจะโปะ

- นายมนูญ

พาจะโปะ

๒,๘๙๘.๙๐ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๐ มี.ค. 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๒๔ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๒๔ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบางแค 

เลขที่บัญชี ๑๖๒-๒๘๐๑๕๔-๕ ช� อบัญชี 

นายกฤษฎา ตั้งแสนปานทอง

- นายกฤษฎา

ตั้งแสนปานทอง

๑๑,๙๓๗.๑๙ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๐ มี.ค. 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๒๕ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๒๕ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) สาขาเทสโก โลตัส 

ชุมพร เลขที่บัญชี ๔๐๗-๗๔๐๐๕๓-๖ ช� อ

บัญชี นางสาวจารุวรรณ ฐานสันโดษ

- นางสาว

จารุวรรณ

ฐานสันโดษ

๖๖,๕๑๑.๖๓ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๐ มี.ค. 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๒๖ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๒๖ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) สาขาเทสโก โลตัส 

ทุงสง เลขที่บัญชี ๔๐๗-๐๐๔๖๕๖-๙ ช� อ

บัญชี นางสาวฐิติรัตน เรืองฤทธิ์

- นางสาว

ฐิติรัตน

เรืองฤทธิ์

๑๒.๘๑ บาท (ณ 

วันท่ี ๑๐ มี.ค. 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการท่ี 

๒๗ ตามคําส่ัง ท่ี ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันท่ี 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๒๗ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) สาขาเทสโก โลตัส 

บานแพวเลขที่บัญชี ๙๖๒-๒-๓๑๒๓๖-๖ 

ช� อบัญชี นายยงยศ ประสมพันธ

- นายยงยศ

ประสมพันธ

ทรัพยสินรายการที่ 

๒๘ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๒๘ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี รัตนาธิเบศร 

เลขที่บัญชี ๒๖๙-๒๔๕๗๘๕-๑ ช� อบัญชี 

นางสาววันวิวาห นอยนัก

- นางสาว

วันวิวาห

นอยนัก

๑๑,๕๘๒.๐๑ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๐ มี.ค. 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๒๙ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๕๘ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๓,๒๔๔,๔๖๕.๑๑ บาท (สามลานสองแสนส่ีหม� น

ส่ีพันส่ีรอยหกสิบหาบาทสิบเอ็ดสตางค) พรอมดอกผล 

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

รายกลุมบุคคลผูรวมกันจัดใหมีการเลนการพนันทางส� ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต FUN88 กับพวก

(นายสุทธิศักดิ์ สุมน)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ 

รองหัวหนาพนักงานเจาหนาที่

พ.ต.ท.

(วินยู ศิริ)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

๒๙ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) สาขาเทสโก โลตัส

ฟอรจูน ทาวน เลขที่บัญชี 

๒๔๐-๒๔๒๗๒๗-๔ ช� อบัญชี 

นายกรวุฒิ์ อาษาพนม

- นายกรวุฒิ์

อาษาพนม

๕๕,๔๐๙.๒๗ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๐ มี.ค. 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๓๐ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๓๐ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) สาขาเทสโก โลตัส

ฟอรจูน ทาวน เลขที่บัญชี 

๒๔๐-๒๔๓๑๖๔-๗ ช� อบัญชี 

นายทัศณกร สโมสร

- นายทัศณกร

สโมสร

๒,๒๐๙.๗๕ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๐ มี.ค. 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๓๑ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๓๑ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) สาขาซีคอน บางแค 

เลขที่บัญชี ๒๓๒-๒๓๐๗๑๙-๘ ช� อบัญชี 

นางสาวทักษพร พรอน

- นางสาว

ทักษพร

พรอน

๗๒,๖๕๓.๙๕ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๐ มี.ค. 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๓๒ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๓๒ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี นครปฐม 

เลขที่บัญชี ๘๓๐-๒๓๒๔๙๑-๒ ช� อบัญชี 

นางสาวจุฑามาศ อินทรักษา

- นางสาว

จุฑามาศ

อินทรักษา

๗.๖๓ บาท (ณ 

วันที่ ๑๐ มี.ค. 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๓๓ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๓๓ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) สาขาถนนสุขสวัสดิ์ เลข

ที่บัญชี ๒๖๑-๒๑๙๖๒๔-๙ ช� อบัญชี นาง

สวาท แกวกัน

- นางสวาท

แกวกัน

๙,๖๑๕.๕๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๐ 

มี.ค. ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๓๔ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๓๔ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) สาขาเอสพละนาด เลข

ที่บัญชี ๒๗๘-๒๒๕๓๔๖-๘ ช� อบัญชี 

นางสาวสุวรรณา สุขแสง

- นางสาว

สุวรรณา

สุขแสง

๑๕,๐๙๓.๘๒ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๐ มี.ค. 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๓๕ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๓๕ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) สาขาเยส บางพลี เลข

ที่บัญชี ๔๐๘-๓๐๖๘๑๒-๘ ช� อบัญชี นาย

พจนพนา ไชยธรรม

- นายพจนพนา

ไชยธรรม

๑,๒๗๗.๓๖ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๐ มี.ค. 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๓๖ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๓๖ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาศรีวรา ทาวนอิน

ทาวน เลขที่บัญชี ๐๓๐-๘-๐๓๕๙๙-๙ 

ช� อบัญชี นายศรัณยู ประสิทธิพงษ

- นายศรัณยู

ประสิทธิพงษ

๓๒,๗๗๐.๘๘ 

บาท (ณ วันที่ 

๙ มี.ค. ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๓๗ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๓๗ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาบางบอ เลขที่บัญชี 

๐๓๐-๘-๖๐๘๘๐-๘ ช� อบัญชี 

นายพจนพนา ไชยธรรม

- นายพจนพนา

ไชยธรรม

๑๒๘,๓๑๒.๙๕ 

บาท (ณ วันที่ 

๙ มี.ค. ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๓๘ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๓๘ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาดานนอก เลขที่

บัญชี ๐๒๙-๑-๓๗๕๘๗-๑ ช� อบัญชี 

นายจีระศักษ อาดํา

- นายจีระศักษ

อาดํา

๑๔,๒๐๑.๗๔ 

บาท (ณ วันที่ 

๙ มี.ค. ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๓๙ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๓๙ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา

เวสตเกต เลขที่บัญชี ๐๒๓-๓-๖๑๕๙๘-๖ 

ช� อบัญชี นายกฤษณะ สาริกา

- นายกฤษณะ

สาริกา

๖๐๖.๗๗ บาท 

(ณ วันที่ ๙ 

มี.ค. ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๔๐ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๔๐ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาตลาดโรง

เกลือ อรัญประเทศ เลขที่บัญชี ๐๒๓-๘-

๘๓๔๒๕-๒ ช� อบัญชี MR. MAP TAP

- MR.

MAP

TAP

๑๐๒,๙๓๑.๖๘ 

บาท (ณ วันที่ 

๙ มี.ค. ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๔๑ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๔๑ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล 

แจงวัฒนะ เลขที่บัญชี ๐๓๑-๓-๒๕๖๓๘-

๓ ช� อบัญชี นายอดิษร ดิษยะกมล

- นายอดิษร

ดิษยะกมล

๘๒,๒๔๒.๕๓ 

บาท (ณ วันที่ 

๙ มี.ค. ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๔๒ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๔๒ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาหัวหมาก ทาวน

เซ็นเตอร เลขที่บัญชี ๐๒๗-๘-๕๒๙๑๓-๔ 

ช� อบัญชี นายรัตนพล บัวหลวง

- นายรัตนพล

บัวหลวง

๑๔,๓๙๘.๔๑ 

บาท (ณ วันที่ 

๙ มี.ค. ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๔๓ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๔๓ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาสุรินทร เลขที่บัญชี 

๐๒๔-๑-๑๗๒๒๙-๕ ช� อบัญชี นางสาว

สมพร คงชูศรี

- นางสาว

สมพร

คงชูศรี

๑๓๔,๖๓๒.๓๘ 

บาท (ณ วันที่ 

๙ มี.ค. ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๔๔ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๔๔ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาซอยวัชรพล เลข

ที่บัญชี ๐๒๔-๑-๓๖๓๙๕-๓ ช� อบัญชี นาง

สาวมัทนิญา พิศเพียงจันทร

- นางสาว

มัทนิญา

พิศเพียงจันทร

๑๗,๙๐๔.๓๙ 

บาท (ณ วันที่ 

๙ มี.ค. ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๔๕ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๔๕ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเทสโก โลตัส 

ชุมพร เลขที่บัญชี ๐๒๓-๓-๔๐๓๓๖-๙ ช� อ

บัญชี นางสาวปวีณา สินจนสูตร

- นางสาว

ปวีณา

สินจนสูตร

๔๗๖,๖๖๘.๒๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๙ มี.ค. ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๔๖ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๔๖ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล 

บางแค เลขที่บัญชี ๐๒๘-๑-๑๖๒๓๘-๑ 

ช� อบัญชี นายอรรถรัตน ทองละมุล

- นายอรรถรัตน

ทองละมุล

๑๑๕.๙๖ บาท 

(ณ วันที่ ๙ 

มี.ค. ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๔๗ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๔๗ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเอ็ม บี เค 

เซ็นเตอร เลขที่บัญชี ๐๒๔-๑-๘๔๗๗๑-๓ 

ช� อบัญชี นายเชิดชัย สัมพันธยุทธ

- นายเชิดชัย

สัมพันธยุทธ

๑๕๗.๓๗ บาท 

(ณ วันที่ ๙ 

มี.ค. ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๔๘ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๔๘ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาดานนอก เลขที่

บัญชี ๐๒๗-๓-๗๐๕๑๙-๘ ช� อบัญชี นาย

กันตาฟ เตะมะแอ

- นายกันตาฟ

เตะมะแอ

๑๘๓,๗๘๓.๕๕ 

บาท (ณ วันที่ 

๙ มี.ค. ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๔๙ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๔๙ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาดานนอก เลขที่

บัญชี ๐๒๙-๑-๒๔๙๓๐-๒ ช� อบัญชี นาง

กรวิกา อาดํา

- นางกรวิกา

อาดํา

๘๒,๕๙๒.๗๕ 

บาท (ณ วันที่ 

๙ มี.ค. ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๕๐ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๕๐ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน 

กาญจนบุรี เลขที่บัญชี ๐๒๔-๒-๖๘๖๐๖-๓ 

ช� อบัญชี นางสาววริศรา บุญทัน

- นางสาว

วริศรา

บุญทัน

๖๔๒.๗๔ บาท 

(ณ วันที่ ๙ 

มี.ค. ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๕๑ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๕๑ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาถนนฉัตรไชย 

ลําปาง เลขที่บัญชี ๐๑๓-๘-๙๑๕๙๒-๑ 

ช� อบัญชี นายจักรา บุญเสริมศิริ

- นายจักรา

บุญเสริมศิริ

๓๗.๑๐ บาท 

(ณ วันที่ ๙ 

มี.ค. ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๕๒ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๕๒ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาสงขลา เลขที่บัญชี 

๐๓๐-๑-๙๕๙๔๐-๐ ช� อบัญชี นางสาวสุทธิ

ดา วรรณจินดา

- นางสาว

สุทธิดา

วรรณจินดา

๑๒.๕๖ บาท 

(ณ วันที่ ๙ 

มี.ค. ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๕๓ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๕๓ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาสันปาตอง เลขที่

บัญชี ๐๒๖-๘-๘๓๐๒๙-๔ ช� อบัญชี นาย

ทองสุก กุนคํา

- นายทองสุก

กุนคํา

๑๕๒,๐๕๐.๔๗ 

บาท (ณ วันที่ 

๙ มี.ค. ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๕๔ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๕๔ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาทาเรือ เลขที่บัญชี 

๐๑๘-๑-๔๐๐๗๗-๓ ช� อบัญชี นางสาว

ประภา แพงปอง

- นางสาว

ประภา

แพงปอง

๑๗,๘๗๓.๗๔ 

บาท (ณ วันที่ 

๙ มี.ค. ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๕๕ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๕๕ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราชา

เทวะ เลขที่บัญชี ๖๑๐-๑-๓๐๐๔๔-๔ ช� อ

บัญชี นายพจนพนา ไชยธรรม

- นายพจนพนา

ไชยธรรม

๘๓๒.๐๒ บาท 

(ณ วันที่ ๙ 

มี.ค. ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๕๖ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๕๖ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารทหารไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาโพธารามเลข

ที่บัญชี ๔๘๒-๒-๓๒๐๖๒-๐ ช� อบัญชี 

นางสาวชไมพร พสุนนท

- นางสาว

ชไมพร

พสุนนท

๙๓๔.๒๕ บาท 

(ณ วันที่ ๙ 

มี.ค. ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๕๗ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๕๗ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารทหารไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี นครปฐม

เลขที่บัญชี ๖๓๕-๒-๑๙๘๙๓-๘ ช� อบัญชี 

นางสาวเฉลียว มุงรอบกิจ

- นางสาว

เฉลียว

มุงรอบกิจ

๒๕.๙๙ บาท 

(ณ วันที่ ๙ 

มี.ค. ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๕๘ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๕๘ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารทหารไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา

พระราม ๓ เลขที่บัญชี ๒๑๒-๒-๓๑๒๕๔-

๕ ช� อบัญชี นายมนูญ พาจะโปะ

- นายมนูญ

พาจะโปะ

๓๓,๗๔๓.๐๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๙ มี.ค. ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ 

๕๙ ตามคําสั่ง ที่ ย. 

๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

(นายสุริยา สุขสําราญ)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายสุทธิศักดิ์ สุมน)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ 

รองหัวหนาพนักงานเจาหนาที่

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ 

รองหัวหนาพนักงานเจาหนาที่

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ 

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พ.ต.ท.

(นายสุริยา สุขสําราญ)

ผศ.นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ 

นายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย
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3ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ร่วมส่งเสียงสะท้อน 

ะฆังเลือกตั้งยังไม่ทันดัง และยังไม่รู้จะมีเลือกตั้งเมื่อ

ไหร่ แต่พรรคไทยสร้างไทย ชื่อเป็นพรรคน้องใหม่ 

แต่พอไปดูหน้าบุคลากรในพรรค ล้วนเป็นส่วนผสม

ระหว่างคนรุ่นใหม่ รุ่นกลาง ผู้มีประสบการณ์ทางการเมือง มี

ข่าวคราวความเคลื่อนไหวให้ต้องติดตามทุกวัน 

ไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองจะออก

หน้าสื่ออยู่ฝ่ายเดียว แต่ยังมอบพื้นที่ให้นักการเมืองหน้าใหม่ 

หากมีความถนัดทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ได้สลับสับ

เปลี่ยน  

ดร.นิค-น.ส.สุวดี พันธุ์พานิช, ผึ้ง-เกณิกา ตาปสนันทน์, 

ฟิล์ม-รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ ทีมรองโฆษกพรรค คนรุ่นใหม่ สลับ

หมุนเวียนให้ข่าวอยู่เนืองๆ ยิ่งช่วงนี้โควิดระบาดหนัก ประกอบ

กับการแก้ปัญหาของรัฐบาลประยุทธ์ล่าช้า ไม่ตรงจุด 

ไม่นานมานี้ ฟิล์ม-รัฐภูมิ ที่แม้จะเป็นคนบันเทิงมาก่อน 

แต่เมื่อเห็นข่าวคราวคนในรัฐบาลจี้ให้จัดการดารานักแสดงบาง

คนที่ออกมาติติงการทำางานรัฐบาล จึงส่งเสียงเสียหน่อยผ่าน

ทางช่องทางออนไลน์ส่วนตัว ช่วงหนึ่งว่า 

“…นายกคนดีรู้มั้ยครับว่า 

ตอนนี้คนในรัฐบาลยื่นขอ  ตร.ให้

ตรวจสอบและตักเตือนคนบันเทิง

ที่ออกมา Call Out  อีก นี้มันอะไร

กันครับ คนในวงการบันเทิง พวก

เรามาจากประชาชน มาจากการ

สนับสนุนของประชาชน หลายคน

ทนเห็นคนนอนตายคาบ้าน คน

ร้องขอเตียงไม่ได้ จนต้องใช้เงิน

ส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือพี่น้อง  

เห็นคนในวงการบันเทิง

มากมายตอนนี้เดินเข้าชุมชนเพื่อ

แจกจ่ายอาหารบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้อง พวกเขารวมกลุ่มกัน

ช่วยประชาชนได้เท่ากำาลังที่พวกเขาจะทำาไหว แต่จนถึงวันนี้ก็

ยังไม่เคยเห็นท่านนายกลงมาทำาแบบนี้เลย   

ผมได้เห็นพี่น้องในวงการบันเทิงร้องไห้ หลังช่วยประสาน

เตียงให้กับผู้ป่วยโควิด แต่กลับไม่ได้รับเตียง ได้พูดคุยกับพี่น้อง

ในวงการบันเทิงหลายคนก็ตกงานและเป็นผู้ที่ประสบภัยจาก

เศรษฐกิจโควิดเช่นกัน แต่สิ่งที่พวกเขามีคือน้ำาใจที่พยายามหยิบ

ยื่นให้กับทุกส่วนในสังคม ได้เห็นพี่น้องในวงการบันเทิงที่เคย

ออกไปสนับสนุนท่าน เคยออกไปเป่านกหวีด วันนี้พวกเขาต้อง

ออกมาขอโทษสังคม ท่านได้กลายเป็นตราบาปในใจพวกเขาไป

แล้ว ไม่ใช่พระเอกเหมือนที่เค้าเคยรู้จัก 

วันนี้คนกลุ่มนี้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำางานของท่าน 

แทนที่ท่านจะรับฟังพวกเขา ท่านก็กลับให้คนในรัฐบาลไปไล่จี้

ดำาเนินคดีพวกเขาอีก สิ่งที่พวกเขาพูดก็มาจากพี่น้องประชาชน

ทั้งนั้นครับ...”   

เป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อน ที่ในวันนี้ ไม่ว่าวงการไหนๆ  ก็

ทนไม่ได้แล้วทั้งนั้น กับการจัดการแก้ปัญหาโควิดของรัฐบาล

ประยุทธ์. 

ม้าไม้ 

ครต่อใครก็ถามถึงอุปกรณ์การตรวจหาเชื้อโควิด-19  

ประเภท “ตรวจไว” หรือ Rapid Antigen Test Kit (ATK)

เป็นเรื่องใหม่ที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคย และมี

คำาถามมากมายที่ต้องการคำาอธิบายและแนะนำาด้วยภาษา

แบบชาวบ้านเข้าใจได้ง่ายๆ

อะไรที่เราไม่เคยรู้สึกว่าต้องเรียนรู้หรือทำาความรู้จัก  พอ

เจอกับการระบาดของโควิด-19 ก็ต้องเปลี่ยนความคิด

ยิ่งพอมีทั้ง Antigen Test และ Antibody Test ด้วยแล้วก็

ยิ่งสับสนงุนงง

วันก่อนมีผู้หวังดีส่งข้อมูลอธิบายเรื่องนี้แบบกะทัดรัดและ

เข้าใจได้ง่ายมาให้

จึงถือเป็นข้อมูลและความรู้ที่มีคุณค่าที่ควรจะช่วยเผยแพร่

ต่อ

ปัญหาคือทุกวันนี้ผู้คนเป็น “โรคจิตตก” มีความกังวลไม่รู้ว่า

ตัวเองติดเชื้อหรือยัง 

จะไปตรวจคนก็แน่นมาก จะเสี่ยงไปตรวจก็กลัวไปติดเชื้อ

แทน แต่ถ้าไม่ตรวจก็ไม่รู้ว่าเป็นโรคนี้ ไปรึยัง แถมพออยากจะ

ตรวจเองก็ตรวจไม่ได้อีก

จึงมีเสียงเรียกร้องอยากได้ชุดตรวจหา COVID-19  เองที่

บ้าน เหมือนที่หลายประเทศแจกจ่ายให้ชาวบ้าน

กระทรวงสาธารณสุขไทยก็เพิ่งปลดล็อกให้ประชาชนใช้ชุด

ตรวจเชื้อ COVID-19 ได้

มาพร้อมคำาอธิบายว่า Rapid Antigen Test คืออะไร ต้อง

ใช้แบบไหนกัน 

ที่สำาคัญคือถ้าผลออกมาว่าติดเชื้อ ต้องทำายังไงต่อไป?

Rapid Test ตรวจหาอะไร?

ก็คือชุดตรวจที่ให้ผลเร็วมีอยู่ 2 แบบ คือ

ประเภทแรกตรวจหาเชื้อ (Antigen) โดยจะเก็บตัวอย่าง

จากทางจมูกหรือคอ ซึ่งต้องรับเชื้อมาแล้ว 5-14  วัน ถึงจะได้

ผลที่แม่นยำา ตอนนี้มียี่ห้อชุดตรวจ Rapid  Antigen Test ที่ขึ้น

ทะเบียนกับ อย.แล้ว 24 ยี่ห้อ ราคาประมาณ 300-400 บาท

ประเภทสองตรวจหาภูมิคุ้มกัน (Antibody) ซึ่งคือการเก็บ

ตัวอย่างจากการเจาะเลือด จะตรวจพบภูมิคุ้มกันต่อเชื้อในวันที่ 

10 เป็นต้นไป จนกระทั่งหายป่วยแล้ว

ณ วันนี้ชุดตรวจที่กระทรวงสาธารณสุขอนุมัติให้ใช้ตาม

บ้านก็คือ ชุดตรวจแบบ Antigen หรือที่เรียกว่า Rapid  Antigen 

Test 

ส่วนการตรวจหาภูมิคุ้มกัน เปิดให้ทดสอบตามโรงพยาบาล

ผู้รู้แนะนำาว่าถ้าดูจากคำาแนะนำาจากระบบบริการสุขภาพแห่ง

ชาติของสหราชอาณาจักร (NHS) ก่อนตรวจควรทำาดังนี้

-ไม่ควรกินหรือดื่มอะไรก่อนตรวจเชื้ออย่างน้อย 30  นาที

-หากเพิ่งมีเลือดกำาเดาไหลใน 24 ชม. ให้รอก่อน หรือตรวจ

จากรูจมูกข้างที่ไม่มีเลือดกำาเดา

-ชุดตรวจใช้ได้แค่ครั้งเดียว ต่อหนึ่งคน

-หากเจาะจมูก ให้ตรวจจากรูจมูกข้างที่ไม่ได้เจาะ แต่ถ้าเจาะ 

2 ข้าง ให้เอาห่วงจมูกของข้างที่ต้องการตรวจออกก่อน

-หากตรวจทางคอไม่ได้ เช่น เจาะคอ ให้ตรวจทางจมูกแทน

แล้วในชุดตรวจมีอะไรบ้าง?

จากแถลงการณ์ของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อสัปดาห์ก่อนระบุ

ว่า ในชุดตรวจ Rapid Antigen Test มี

-ตลับทดสอบ

-หลอดใส่น้ำายาสกัด

-ฝาหลอดหยด

-ก้านสำาลีสำาหรับ swab

-เอกสารกำากับชุดตรวจ

แล้ววิธีใช้ชุดตรวจทำาอย่างไร?

-ทำาความสะอาดพื้นผิวที่จะวางชุดตรวจให้ดี ควรใช้

แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อด้วย

-ล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาด หรือใช้เจลล้างมือ เพื่อรักษาความ

สะอาดของมือที่จะหยับจับอุปกรณ์

-วิธีเก็บตัวอย่าง ให้ทำาตามคำาแนะนำาที่มากับชุดตรวจอย่าง

เคร่งครัด แต่ละชุดตรวจจะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป เช่น 

เก็บตัวอย่างจากการแหย่จมูก แหย่จมูกถึงคอหอย หรือเข้าทางปากถึง

คอหอย เป็นต้น

-เมื่อเก็บตัวอย่างเสร็จแล้ว และเตรียมอุปกรณ์ตามคู่มือการใช้

งานแล้ว ให้นำาก้านสำาลีมาหมุนใส่หลอดที่มีสารละลายตรวจเชื้อ 

หมุนวนอย่างน้อย 5 ครั้ง หรือ 15 วินาที  แล้วบีบสำาลีให้แห้งผ่าน

หลอด เน้นย้ำาว่าต้องไม่ให้มือสัมผัสกับก้านสำาลีหรือสารที่เก็บเชื้อ

มา 

จากนั้นนำาก้านสำาลีทิ้งใส่ซีล และหยดสารละลายลงในแท่น

ตรวจตามจำานวนหยดที่ชุดตรวจกำาหนดไว้ รอผล  15-30 นาที

ตรวจเสร็จมีวิธีอ่านค่าผลตรวจอย่างไร?

หลังจากรออย่างน้อย 30 นาทีแล้ว ให้อ่านค่าจากผลตรวจ 

โดยตัวอักษร C หมายถึงแถบควบคุม และตัวอักษร  T หมายถึง 

ทดสอบ โดยมีวิธีการอ่านผลตรวจ ดังนี้

-หากมีแค่ขีดเดียวตรงตัวอักษร C แปลว่าผลตรวจเป็นลบ 

หรือก็คือไม่ติดเชื้อ

-หากมี 2 ขีดตรงตัวอักษร C และ T แปลว่า ผลตรวจเป็น

บวก หรือก็คือติดเชื้อ

-หากไม่มีขีดที่ตัว C เช่น ปรากฏ

แค่ตรง T หรือไม่มีขีดเลย แปลว่าผล

ตรวจใช้ไม่ได้ ควรตรวจหาเชื้อใหม่อีก

ครั้ง โดยทำาตามคำาแนะนำาในคู่มืออย่าง

เคร่งครัด

ถ้าผลตรวจพบว่าติดเชื้อ

-แจ้งหน่วยบริการใกล้บ้าน

-แจ้งคนที่อยู่ใกล้ชิดให้ทดสอบ

เชื้อต่อ

-กักตัวแยกจากผู้อื่น ไม่ใช้ของ

ส่วนตัวร่วมกัน แยกห้องน้ำา สวม

หน้ากากอนามัย เลี่ยงการสัมผัสสัตว์

เลี้ยง

-หากหายใจติดขัด ให้รีบติดต่อ

ขอรับการรักษา

-หากไม่ติดเชื้อ แต่เป็นผู้มีความเสี่ยงสูง ควรทดสอบอีก

ครั้งใน 3-5 วัน ระหว่างนั้นพยายามแยกห่างจากผู้อื่น  และถ้ามี

อาการของ COVID-19 ให้ทำาการทดสอบอีกครั้งนึง

มีวิธีทิ้งชุดตรวจอย่างไร?

หลังจากใช้ชุดตรวจเสร็จแล้ว ควรเก็บไปทิ้งให้เรียบร้อย 

เพื่อป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายและแพร่ระบาดสู่ผู้อื่น โดยมีคำาแนะนำา

ในการทิ้งชุดตรวจ ดังนี้

-ควรใส่ถุงแยกจากขยะอื่นๆ

-ปิดถุงขยะให้มิดชิด ไม่ให้ขยะหลุดรอดออกมาได้

-ใส่ขยะในถุงสีแดง เพราะใช้สำาหรับใส่ขยะติดเชื้อ หรืออาจ

จะแปะป้าย/ทำาสัญลักษณ์ให้รู้ว่า “ระวัง! เป็นขยะทางการแพทย์” 

โดยต้องทำาให้สังเกตเห็นได้ชัด

ก่อนโควิดระบาด เราไม่เคยต้องสนใจการใช้เครื่องตรวจ

อะไรขนาดนี้

แต่วันนี้โลกเปลี่ยนไปในทุกมิติแล้วจริงๆ.

กาแฟดำ

ทำ�ไมต้องรู้จัก Rapid Test?

รัฐภูมิ โตคงทรัพย์

ร

เซ่นจีที200ป.ป.ช.ฟันรวดนับร้อย

ใ

บรรยากาศที่สถานีขนส่งหมอชิตเงียบเหงา หลัง บขส.แจ้งหยุดให้บริการเดินรถเส้นทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ภาค

ตะวันออก และภาคใต้ ทุกเส้นทางชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค.-2 ส.ค. ตามที่ ศบค.ประกาศเคอร์ฟิวล็อกดาวน์ และห้ามเดินทางข้ามจังหวัด

ในพื้นที่สีแดงเข้ม.

ยื่นตร.สอบ20ดาราดังคอลเอาต์ โควิด

เมื่อวันพุธ มีรายงานข่าว

จากคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

(ป.ป.ช) แจ้งว่า ในการประชุมคณะ                                           

กรรมการ ป.ป.ช.เมื่อวันที่ 19  

ก.ค.64  ที่ประชุม ป.ป.ช.มีมติชี้มูล                                   

ความผิด กรณีการจัดซื้อเครื่อง

ตรวจวัตถุระเบิดและสารเสพติด 

(จีที 200) ของหน่วยงานต่างๆ 

จำานวนทั้งหมด 20 สำานวน มีผู้

ถูกชี้มูลความผิดเกือบ 100 คน 

โดยหน่วยงานที่ถูกชี้มูลความผิด

มี อาทิ กรมสรรพาวุธทหารบก, 

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ,  กรม

ศุลกากร, สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

จ.ยะลา, ภูเก็ต,  ระนอง, เพชรบุรี, 

สมุทรสงคราม, นครปฐม โดยผู้ถูก

ชี้มูลความผิดส่วนใหญ่เป็นคณะ

กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะ

กรรมการตรวจรับมอบงานของ

แต่ละหน่วยงาน และมีหัวหน้า

ส่วนราชการบางคนถูกร่วมชี้มูล

ความผิดด้วย ส่วนใหญ่เป็นความ

ผิดทางวินัยมีทั้งวินัยร้ายแรงและ

ไม่ร้ายแรง  กรณีการตรวจรับงาน                                          

ไม่เป็นไปตามระเบียบ ส่วนโทษ

ทางอาญามีเพียงบางส่วน อย่างไร

ก็ตาม ผู้ถูกชี้มูลความผิดบางคน                                        

มีตำาแหน่งเป็นอดีตหัวหน้าส่วน                                             

ราชการ และปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง

เป็น ส.ว. โดยขณะนี้ ป.ป.ช.กำาลัง

สรุปรายละเอียดทั้งหมดเพื่อแถลง

ข่าวในเร็วๆ นี้

อย่างไรก็ตาม รายงานข่าว

จากคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช) ระบุด้วยว่า  นายนนทิ

กร กาญจนะจิตรา ประธานคณะ

กรรมการสรรหาบุคคลเพื่อดำารง

ตำาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ได้ลงนามในประกาศคณะ                             

กรรมการสรรหาฯ เปิดเผยรายชื่อ                                                   

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเลขาธิ    

การคณะกรรมการ  ป.ป.ช. จำานวน 

3 ราย ดังนี้ นายประหยัด พวง

จำาปา รองเลขาธิการคณะกรรม                                               

การ ป.ป.ช., นายนิวัติไชย เกษม

มงคล รองเลขาธิการคณะกรรม 

การ ป.ป.ช. และนายอุทิศ  บัว

ศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. 

วันเดียวกันนี้  จากกรณีที่มี

คำาสั่ง ตร.ที่ 288/2564 ลง  21                                        

มิ.ย.64 แต่งตั้ง พล.ต.อ.วิสนุ ปรา                                   

สาททองโอสถ จเรตำารวจแห่งชาติ                                                

(จตช.) เป็นประธานคณะกรรม 

การสืบสวนข้อเท็จจริงข้าราชการ

ตำารวจที่เกี่ยวข้องกับการทำาคดี

นายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือบอส 

โดยมีข้าราชการตำารวจที่ถูกระบุ

ให้ถูกสืบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

อีก 4 นาย โดยมีนายตำารวจระดับ 

พล.ต.อ.ถูกกล่าวหาด้วยนั้น

ล่าสุด พล.ต.อ.วิสนุระบุ

ว่า ตนได้รับการแต่งตั้งให้เป็น

ประธานครั้งนี้ เนื่องจากมีผู้ถูก                 

กล่าวหาเพิ่มเติมอีก 4 นาย               

โดยมีนายตำารวจชั้นผู้ ใหญ่ระดับ 

พล.ต.อ.ถูกกล่าวหาด้วย และได้                                      

เรียกประชุมคณะกรรมการสืบ                                 

สวนข้อเท็จจริงซึ่งเป็นคณะกรรม 

การชุดเดิม โดยสาระการประชุม

ในครั้งนี้เป็นการกำาหนดรูปแบบ

การทำางาน ซึ่งต้องอาศัยความ

ละเอียดรอบคอบในการรวบรวม

พยานหลั กฐาน เพิ่ ม เติ มและ

พิจารณาสำานวนคดี ซึ่งพบว่ามี

การดำาเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง

โดยคณะกรรมการที่ ตร.แต่งตั้ง 

ตั้งแต่ปลายปี  2563 มีเอกสาร

สำาคัญที่เกี่ยวข้องนับหมื่นหน้า 

นอกจากนั้น คณะกรรม 

การจะต้องสอบปากคำาผู้เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติม พร้อมประสานข้อมูลการ

ตรวจสอบและไต่สวนของหน่วย

งานตรวจสอบ เช่น ป.ป.ช.และ

ชุดอาจารย์วิชา มหาคุณ ต่อไป 

ซึ่งไม่มีแรงกดดันแต่อย่างใด ทุก

อย่างยึดถือข้อมูลตามพยานหลัก

ฐานและให้ความสำาคัญกับทุก

ความเห็นของคณะตรวจสอบทุก

ชุด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

และสามารถตอบคำาถามต่อสังคม

ได้” จเรตำารวจแห่งชาติระบุ.

กรุงเทพฯ • เด็กพลังประชารัฐโร่

ยื่นรายชื่อ 20 ดาราดัง  เร่งตำารวจ

สอบเหตุคอลเอาต์โควิดไม่ตรงความ

จริง ลั่นต้องอยู่ภายใต้กรอบความ

ถูกต้อง 

เมื่อวันพุธ ที่กองบัญชาการ

ตำารวจนครบาล (บช.น.)  นายสนธิ

ญา สวัสดี ที่ปรึกษากรรมาธิการ

การกฎหมาย  การยุติธรรมและ

สิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร 

และอดีตผู้สมัครสมาชิกพรรคพลัง

ประชารัฐ ได้เข้ายื่นหนังสือถึงผู้

บัญชาการตำารวจนครบาลเพื่อให้

ตั้งคณะกรรมการติดตาม กำากับ 

ดูแล ตรวจสอบ กรณีการ call out 

ของดารา นักร้อง และผู้มีชื่อเสียง

เกี่ยวกับสถานการณ์ โรคโควิด-19 

ในปัจจุบันที่ ไม่ตรงกับความเป็น

จริง ซึ่งเป็นการกระทำาที่ผิดต่อ 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์, พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ

โดยนายสนธิญาระบุว่ า                                             

การมายื่ นหนั งสือครั้ งนี้ ไม่ ได้

เป็นการแจ้งความร้องทุกข์เพื่อให้

ตำารวจดำาเนินคดี แต่เพียงต้องการ

ให้ตำารวจตรวจสอบการออกมา

แสดงความคิดเห็นของดารา นัก

แสดง และผู้มีชื่อเสียงจำานวนมาก 

เนื่องจากในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่

ผ่านมาพบว่ากลุ่มคนมีชื่อเสียง

ได้แสดงความคิดเห็นที่ ไม่ตรงกับ

ความเป็นจริง ทำาให้ประชาชนรับ

ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จึงขอให้ตำารวจ

กองบัญชาการตำารวจนครบาลตัก

เตือนและตรวจสอบเพื่อให้เกิดข้อ

เท็จจริงในสังคม

“โดยวันนี้ ได้ยื่นเอกสารต่อ                                                   

เจ้าหน้าที่ พร้อมกับแนบรายชื่อ

ดารา นักร้อง และผู้มีชื่อเสียง

จำานวนกว่า 20 รายชื่อ เพื่อให้ดำา 

เนินการตรวจสอบพฤติกรรม ทั้งนี้ 

การแสดงความคิดเห็นเป็นเรื่อง

ที่คนไทยสามารถทำาได้ แต่ต้อง

อยู่ภายใต้กรอบความถูกต้องและ

คำานึงถึงความเป็นจริงรวมถึงข้อ

กฎหมายด้วย” นายสนธิญาระบุ

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดี

อีเอส) ได้ออกมาตักเตือนถึงการ                                               

คอลเอาต์ของกลุ่มดารา นักแสดง                                           

Influencer ซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะ

ท่ีประชาชนรักและศรัทธา ขอความ

กรุณาอย่าใช้สิ่งเหล่านี้เคลื่อนไหว

ทางการเมืองโจมตีรัฐบาล 

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า                                                 

ภายหลังการย่ืนหนังสือของนาย                                                   

สนธิญาได้เกิดปรากฏการเคลื่อน 

ไหวของดาราชื่อดังจำานวนมาก ที่

ออกมาตอบโต้อย่างเผ็ดร้อนใน

โลกโซเชียล อาทิ กระแต อาร์

สยาม ระบุว่าดาราคอลเอาต์ผิด

ไหม  แค่บอกความจริง, ออฟ ปอง

ศักดิ์ ระบุว่าควรหันไปตรวจสอบ

รัฐบาลก่อนที่จะมาตรวจสอบดารา

ที่ออกมาคอลเอาต์  ในขณะที่ใหม่                                                 

ดาวิกา ระบุว่าประชาชนต้องอด 

ทนอีกนานแค่ไหน.

กมธ.งบฯ ฝั่งรัฐบาลออกโรงป้องกองทัพ

เกียกกาย • นายสรวุฒิ เนื่องจำานงค์ ส.ส.ชลบุรี พรรคพลัง

ประชารัฐ ฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) ครุภัณฑ์

และไอซีที ใน กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 

งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สภาผู้

แทนราษฎร เปิดเผยว่า วันที่ 22 กรกฎาคม อนุ กมธ.ฯ ได้รับ

แจ้งว่า รองปลัดกระทรวงกลาโหมและเสนาธิการทหารจะเข้า

ชี้แจงส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านเสนอให้ตัดงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดซื้อเรือดำาน้ำา เช่น การสร้างท่าเทียบเรือ ต้องพิจารณา

รายละเอียดอีกครั้ง เพราะขณะนี้กองทัพเรือยังไม่ส่งเอกสาร

คำาขอมายังอนุ กมธ.ฯ ดังนั้น อนุ กมธ.ฯ ยังไม่มีธงที่จะปรับ

ลดงบประมาณ ส่วนที่วิจารณ์ต่อการเสนอของบประมาณเพื่อ

จัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เทียบกับการจัดหาวัคซีนนั้นเป็นงบประ 

มาณคนละส่วนกัน ซึ่งรัฐบาลได้มีการจัดสรรงบประมาณด้าน

สาธารณสุข ด้านการแพทย์และการป้องกันโรคระบาดไว้เป็น

จำานวนมาก ซึ่งถูกจัดสรรไว้ใน พ.ร.ก.ให้อำานาจกระทรวงการ

คลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งไม่ได้มีการตัดลดงบประมาณ

ลงแต่อย่างใด  

รมว.พม.พร้อมดูแลคนเร่ร่อน คนไร้บ้าน

กรุงเทพฯ • ที่สำานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 (เดิม) 

เขตลาดพร้าว กทม. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าว

ถึงกรณีคนไร้บ้านเสียชีวิตจากโควิด-19 จำานวน 3 ราย ว่า

ตนเองรู้สึกเสียใจและเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาก ซึ่งรัฐบาลไม่ได้

นิ่งนอนใจ สำาหรับการดูแลนั้นตั้งแต่ปีที่ผ่านมา พม.ได้ลงพื้น

ที่ ไปเชิญกลุ่มคนดังกล่าวเข้ามาใช้สถานที่รองรับของรัฐ แต่

ปัญหายังไม่จบ เพราะเป็นคนเร่รอน คนไร้บ้าน จึงไม่สามารถ

ใช้ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทานฯ บังคับได้ ซึ่งสิ่งที่เราทำาได้คือ 

การรับ-ส่งให้เข้ามาใช้บริการของเราทั้งที่พักชั่วคราว อาหาร 

การดูแลรักษาสุขภาพและความสะอาด รวมทั้งการป้องกันโรค

โควิด-19 โดยพาไปตรวจเชื้อโควิด-19 และหาวัคซีนให้ ขณะ

นี้เราดูแลคนเร่ร่อน คนไร้บ้าน จำานวนกว่า 1,000 คน อีกทั้ง

เรามีอาสาสมัครในพื้นที่ กทม.ทั้ง 50 เขต ประมาณ 4,000 คน 

และทำางานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข รวมทั้งหน่วยทหารที่

ประจำาอยู่ตามเขตในการดูแล.

ไทยโพสต์ • ป.ป.ช.จ่อแถลงฟันรวดนับร้อยรายปมจัดซื้อจีที 200 

แง้ม ส.ว.โดนด้วย ขณะที่ จตช.เร่งสอบเพิ่ม “พล.ต.อ.” คดีบอส ยัน

ไร้แรงกดดัน 



หรือไม่ก็ทำ�ไมแพงกว่�ร�ค�กล�ง ฯลฯ ไม่ได้ดูว่�ถ้�เป้�ประสงค์

ของก�รใช้จ่�ยงบประม�ณแต่ละเรื่องคืออะไร แล้วจัดสรรงบ

ประม�ณให้เหม�ะสมว่�จะทำ�ภ�รกิจหรือพันธกิจที่ได้รับมอบหม�ย

ให้ประสบคว�มสำ�เร็จเป็นที่พึงพอใจของประช�ชนหรือผู้รับบริก�ร

หรือไม่ ก�รบริห�รงบประม�ณก็ยังเป็น rule based อยู่ม�ก นี่

ขน�ดว่�หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องท่�นลดคว�มแข็งตัวลงไปเยอะแล้ว 

แถมมีระบบดิจิทัลม�ช่วยนะครับ แต่ก็ยังคงเป็นปัญห�สำ�คัญอยู่ 

ข้�ร�ชก�รเองก็แอบหวังอยู่ลึกๆ ว่�เมื่อไรระบบงบประม�ณจะเป็น 

lump sum bedgetting เสียทีหนอ

เรื่องตรวจสอบก�รใช้จ่�ยนี่เร�ยินดีให้ตรวจสอบครับ สุจริต

เสียอย่�ง ไม่ต้องปิดบัง จะทำ�ระบบดิจิทัลม�ให้เร�ใช้หรือไม่ก็เชื่อม

โยงระบบเร�ไปดูก็ได้ ง่�ยดีเสียอีก เร�จะได้เอ�เวล�ไปทำ�อย่�งอื่น

ได้ ไม่ต้องทำ�คำ�ชี้แจงให้วุ่นว�ย แถมฝ่�ยตรวจสอบยังตรวจสอบ

แบบ ongoing ได้ด้วยนะเออ

ประการที่สาม โครงสร้�งและก�รบริห�รง�นบุคคลยังใช้

ระบบ one size fits all อยู่ จึงทำ�ให้ก�รจัดโครงสร้�งและก�ร

บริห�รง�นบุคคลของเร�ค่อนข้�งแข็ง ทั้งๆ ที่ง�นแต่ละอย่�งมี

ธรรมช�ติที่แตกต่�งกันไป ก�รให้ใช้ระบบเดียวกันทุกหน่วยง�นทั้ง

ประเทศจึงทำ�ให้หน่วยง�นของรัฐข�ดคว�มยืดหยุ่นในก�รรองรับ

ภ�รกิจใหม่ๆ รวมทั้งโครงสร้�งของและคว�มต้องก�รของบุคล�กร

ที่เปลี่ยนแปลงไปต�มยุคสมัย กฎเกณฑ์จำ�นวนม�กไม่สอดคล้องกับ

สภ�พก�รทำ�ง�น เชื่อไหมว่�กฎหม�ยแม่ที่เกี่ยวข้องต�ยไปหล�ย

ปีแล้ว กฎหม�ยลูกยังใช้ต่อเนื่อง กล�ยเป็น พ.ร.บ.ใหม่ แต่ไส้ใน

เก่� มันจึงเกิดภ�วะชะงักงันท�งก�รบริห�ร พ.ร.บ.เดินหน้� แต่

ลูกบทรั้งไว้ที่เดิม จะขำ�ก็ขำ�ไม่ออก แต่กำ�ลังห�ท�งปรับปรุงกัน

ครับ ไม่ได้บ่นอย่�งเดียว จะได้ทำ�ให้ HRM (Human Resources 

Management) เป็น HRD (Human Resources Development) 

เสียที นิ่งม�น�นแล้ว

อย่�งช่วงโควิดนี่พอให้ทำ�ง�น work from home แค่นี้ก็เกิด

ปัญห�แล้วว่�จะลงเวล�ทำ�ง�นกันอย่�งไร จะรับ-ส่งง�นกันอย่�งไร 

แทนที่จะคิดถึง output และ outcome จ�กก�รทำ�ง�นแบบ WFH 

ผู้บังคับบัญช�บ�งส่วน (ใหญ่) ก็มัวแต่คิดว่�จะประเมินผลง�นผู้ใต้

บังคับบัญช�อย่�งไร แทนที่จะดูที่ผลสัมฤทธิ์ของง�น ดันไปวุ่นว�ย

กับก�รตอกบัตรลงเวล� เป็นต้น ทำ�เป็นโรงง�นทอผ้�ยุคปฏิวัติ

อุตส�หกรรมไปได้ ถ้�คนยุคนั้นฟื้นคืนม�ได้ ผมว่�นี่คงเป็นสิ่งที่เข�

ต้องจำ�ได้ 

แต่กรณีนี้นอกจ�กเป็นเรื่องกฎเกณฑ์ที่คร่ำ�คร่�ไม่ทันยุคแล้ว 

ยังเป็นเรื่องทัศนคติและวิธีคิดส่วนบุคคลด้วย ซึ่งต้องร้องว่� … 

เฮ้อ!!! แล้วจะพัฒน�ไป work from anywhere ยังไงกันล่ะ?? 

เรื่องยุบเลิกหน่วยง�นนี่เป็นอะไรที่ท้�ท�ยม�ก ทั้งๆ ที่ไม่ได้

กระทบสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติง�น มันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีล้วนๆ 

ซึ่งเป็นเรื่องของบ้�นเร�โดยเฉพ�ะ ตั้งอะไรนี่ง่�ยด�ยเหลือเกิน 

แต่จะยุบเข้�สักอันนี่ร้องกันคอแตกทีเดียวว่�กระทบนั่นกระทบนี่ 

บ�งทีฟ้องกันอีนุงตุงนัง ไปทุกศ�ล จะอะไรกันนักหน�ไม่รู้ หรือนั่ง

ทับอะไรกันไว้ กลัวคนอื่นเข�จะเข้�ไปเจอตอนชำ�ระบัญชีหรือไงก็

ไม่ทร�บได้ อันนี้บ่นนะครับ … แฮะๆ

ที่ผู้เขียนเสนอม�เป็นตุเป็นตะได้นี่เพร�ะตอนเด็กๆ มีโอก�ส

ได้ช่วยพี่ๆ เข�ทำ�เรื่องปฏิรูประบบร�ชก�รม�น�นครับ บ�งช่วงก็มี

โอก�สปฏิบัติเองด้วย จึงเห็นว่�ถ้�ถึงกึ๋นดังว่�เสียหน่อยจึงจะทำ�ได้ 

และไม่ขอเรียกปฏิรูป เสนอให้เรียกว่�สังค�ยน�ดีกว่� เพร�ะปฏิรูป

มันแค่เปลี่ยนรูป ไส้ไม่เปลี่ยน แต่สังค�ยน�นี่รื้อทั้งระบบทีเดียว

เอ�ละค่ำ�แล้ว แบตใกล้จะหมด จึงขอพักเรื่องนี้ ไว้เพียงเท่�

นี้ก่อน 

ขอบพระคุณที่อ่�นจนจบนะครับ.

ประโยชน์ในก�รฟ้องและถูกฟ้องคดีเท่�นั้น จะได้ไม่ต้องมอบ

อำ�น�จในก�รฟ้องและถูกฟ้องกันให้วุ่นว�ย ไม่ใช่แยกกันเป็นรัฐ

อิสระ ดังนั้น ก�รยุบรวมหรือตั้งหน่วยง�นใหม่ของเข�จึงง่�ย

ม�ก ออกคำ�สั่งปฏิบัติก�รตูมเดียวจบ ถือเป็นวิธีก�รในก�รจัดสรร

ทรัพย�กร (resources allocation) ของรัฐที่มีจำ�กัดให้เกิดประโยชน์

สูงสุดด้วย 

ส่วนบ้�นเร�ถือว่�รัฐเป็นนิติบุคคลต�มกฎหม�ยระหว่�ง

ประเทศ แต่กลับไม่เป็นนิติบุคคลต�มกฎหม�ยไทย จัดว่�แปลก

ม�ก ไม่รู้ว่�เป็นที่เดียวในโลกหรือเปล่� เพร�ะเวล�ไปลงน�มใน

หนังสือสัญญ�กับต่�งประเทศถือเป็นนิติบุคคล แถมเป็นนิติบุคคล

ที่มีอำ�น�จอธิปไตย (sovereignty) เสียด้วย ซึ่งนิติบุคคลต�ม

กฎหม�ยธรรมด�ห�มีไม่ พอเข้�บ้�นดันไม่เป็นนิติบุคคลซะงั้น ดัง

นั้น เมื่อกระทรวง ทบวง กรม ต่�งเป็นนิติบุคคล มันจึงกล�ยเป็น

องค�พยพที่แยกต่�งห�กจ�กกัน ถึงจะมีกฎหม�ยกำ�หนดลำ�ดับ

ชั้นบังคับบัญช�ไว้ก็ต�ม นี่จึงเป็นพื้นฐ�นของหลักที่ว่�ก�รจัดตั้ง 

ก�รรวม ก�รโอนหน่วยง�นของรัฐที่เป็นนิติบุคคลต�มกฎหม�ย

ไทยต้องตร�เป็นพระร�ชบัญญัติ เว้นแต่ถ้�เป็นก�รรวมหรือก�ร

โอนโดยไม่มีก�รตั้งอัตร�หรือตำ�แหน่งใหม่ให้ตร�เป็นพระร�ช

กฤษฎีก� ซึ่งทำ�ให้ resources allocation ของรัฐบ�ลไทยทำ�ได้                        

ย�กม�กกกกกกก ขอบอก …

นี่เป็นเรื่องที่ผู้เขียนเห็นโดยสุจริตว่�ต้องแก้ โดยเร่งด่วน

นอกจ�กคว�มย�กเช่นว่� ก�รทำ�ง�นข้�มกรมข้�ม

กระทรวงก็ย�กต�มไปด้วย เพร�ะเจ้�ที่เจ้�ท�งเยอะไปหมด ก�ร

ประส�นง�นระหว่�งหน่วยง�นจึงมักจบลงด้วยโศกน�ฏกรรมที่

เป็น “ก�รประส�นง�” กันไปเสียฉิบ อย่�ว่�แต่ข้�มกระทรวงเลย 

ในกระทรวงที่มีหล�ยกรมแต่ไม่คุยกันก็มี ที่ไม่คุยกันไม่ใช่เพร�ะ

เจ้�หน้�ที่ไม่คุยกัน บ�งทีเป็นเรื่องหัวหน้�ไม่ถูกกัน เอ�เข้�ไป 

แยกง�นกับส่วนตัวไม่ออก ไม่รู้เจริญก้�วหน้�ม�ได้ยังไง เพร�ะไม่

ได้ยึดประโยชน์ของประเทศช�ติและประช�ชนเป็นหลัก น่�ตีนัก

พวกนี้

จำ�ได้ว่�ในก�รออกกฎหม�ยปฏิรูประบบร�ชก�รในปี 2544 

ฝ่�ยกฎหม�ยได้เสนอประเด็นนี้ให้ฝ่�ยนโยบ�ยพิจ�รณ�ด้วย แต่

ขณะนั้นเห็นว่�เป็นเรื่องใหญ่จึงให้ชะลอไว้ก่อน ทั้งๆ ที่เรื่องดัง

กล่�วเป็นเพียงเพื่อประโยชน์ในก�รจัดสรรทรัพย�กรของรัฐที่มี

จำ�กัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่�นั้น และทำ�ให้แนวคิดเกี่ยว

กับคว�มเป็นนิติบุคคลของรัฐของบ้�นเร�สอดคล้องกับหลักส�กล

ด้วย ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสิทธิประโยชน์ของข้�ร�ชก�รซึ่งต้องย้�ย

ที่ทำ�ง�นเลย อ�จมีกระทบบ้�งเรื่องภ�รกิจและสถ�นที่ทำ�ง�นที่

อ�จต้องเปลี่ยนแปลงไป แต่มันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว และรัฐต้อง

มีม�ตรก�รบรรเท�คว�มเดือดร้อนที่อ�จเกิดขึ้นอยู่แล้ว ซึ่งต่�ง

ประเทศเข�ก็ทำ�แบบนี้ แต่เมื่อฝ่�ยนโยบ�ยให้รอก็ต้องรอไว้ก่อน

ครับ เพร�ะท่�นรับผิดชอบท�งก�รเมืองต่อสภ�

ดังนั้น ก�รยุบรวมหน่วยง�นรัฐของไทยจะเพื่อประหยัด

งบประม�ณก็ดี เพื่อจัดสรรทรัพย�กรให้เหม�ะสมก็ดี เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�นก็ดี จึงย�กม�กม�ยและไม่ทันต่อ

ก�รพัฒน�และคว�มเปลี่ยนแปลงด้�นต่�งๆ ที่รวดเร็วม�กจน 

functional based แบบดั้งเดิมไม่ส�ม�รถตอบสนองต่อคว�ม

ต้องก�รที่เกิดขึ้นได้ 

อ้อ…ถ้�แก้ไขให้รัฐเป็นนิติบุคคลได้ต�มข้อเสนอ ก�รเขียน

ม�ตร�รักษ�ก�รในกฎหม�ยก็จะต้องเขียนใหม่ด้วย ไม่ใช่ระบุ

ตำ�แหน่งว่�รัฐมนตรีคนไหนรักษ�ก�รต�มกฎหม�ยเหมือนอย่�งที่

เขียนในปัจจุบัน  เพร�ะจะไม่สอดคล้องกันกับหลักที่ว่� 

ประการที่สอง เมื่อเร�นำ�หลักก�รปฏิบัติร�ชก�รว่�ต้อง

มุ่งผลสัมฤทธิ์เข้�ม�ใช้ มีก�รเปลี่ยนระบบประเมินผลก�รปฏิบัติ

ร�ชก�รโดยเน้น output outcome แต่ระบบงบประม�ณของ

ร�ชก�รยังเป็น specific line items เหมือนเดิม มันจึงไม่สอดคล้อง

กัน เพร�ะระบบเก่�เน้นซื้อของ ไม่ได้เน้น output outcome ก�ร

พิจ�รณ�งบประม�ณแต่ละปียังคงลงลึกว่�ซื้อหรือใช้ไปทำ�ไม ของ

เก่�มีอยู่แล้ว น่�จะพอแล้ว คนพิจ�รณ�รู้ม�กกว่�เร�คนใช้อีก 
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4 บทความ

มื่อสัปดาห์ท่ีแล้วดูฤกษ์พานาทีพร้อมจับยามสามตา

บอกแล้วว่� “พี่ไทย” จะมีผู้ติดเชื้อเกิน 4 แสน

คนในสัปด�ห์นี้ ซึ่งก็เป็นไปต�ม “ดวงไวรัส” จริงๆ 

ล่�สุดนั้น “ไทย” รั้งอันดับ 51 ของโลก โดยมีผู้ติดเชื้ออยู่

ที่ 439,477 คน ซึ่งไม่อย�กบอกว่� ภายในสัปดาห์นี้หรือ

ต้นสัปดาห์หน้า “สยามเมืองยิ้ม” 

ก็คงยิ้มไม่ออก เพราะติดท็อป 50 

ของโลกอย่างแน่นอน ด้วยอัตร�

เร่งของก�รติดเชื้อร�ยวันที่ ไม่รู้ว่�                                                    

จะ “นิวไฮ” กันแทบไม่เว้นทั้งในส่วน                                                     

ของผู้ติดเชื้อร�ยใหม่และจำ�นวนผู้

เสียชีวิต ...• ที่บอกว่�ติด “ท็อป 50” 

เพร�ะอันดับปัจจุบันคือ “โปรตุเกส” 

ที่มีผู้ติดเชื้อ 446,267 ร�ยเท่�นั้น 

แม้จะม�กกว่�ไทยอยู่ 6,790 คน 

แต่ หากดูกราฟและอัตราเร่งแล้ว

รู้ได้ทันทีว่าไม่เกิน 1-2 วันก็แซง

แน่นอน เพราะ “โปรตุเกส” ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อรายวันใน

แค่ระดับหลักร้อย แต่ของเร�กลับอยู่ในระดับหลักหมื่น 

ซึ่งล่�สุดก็เกิน 13,000 คนไปแล้ว ...• “นิวไฮ” ครั้งนี้ ไม่

เพียงเป็นของระดับประเทศเท่�นั้น แต่ในหล�ยจังหวัดก็

ทำ�สถิติใหม่ด้วย ที่สำ�คัญเป็น “สถิติ” ก�รติดโควิดตั้งแต่

ปี 2563 กันเลยทีเดียว ไม่ว่�จะเป็น “นครร�ชสีม�” หรือ 

“นครพนม” และเชื่อว่�มีอีกหล�ยพื้นที่ ไม่เว้นแม้แต่ใน 

“เรือนจำาและทัณฑสถาน” โดยล่�สุด “อายุตม์ สินธพ

พันธุ์” อธิบดีกรมร�ชทัณฑ์ได้แจงตัวเลขติดเชื้อร�ยใหม่

ว่�อยู่ที่ 1,049 ร�ย ซึ่งเป็นหลักพันครั้งแรกในรอบหล�ย

สัปด�ห์ โดยให้เหตุผลว่�ม�จ�กก�รเร่งตรวจห�เชื้อเชิง

รุก!!! ง�นนี้ช�วประช�ก็เลยงงกันใหญ่ ก็ ไหนบอกตรวจ

เชิงรุกมาตั้งแต่ตอนถูก “แก๊ง 3 นิ้ว” แฉเรื่องโควิดคุก

มาแล้ว ทำ�ไมอยู่ๆ ก็โผล่ม�อีกได้เล่� ...• ขณะที่ “พญ.                                                                            

อภิสมัย ศรีรังสรรค์” ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ซึ่งแถลงสถ�น 

ก�รณ์ประจำ�วัน ยังบอกข่�วใหม่ที่

รู้กันม�ตลอดด้วยว่� ตอนนี้ “สาย

พันธุ์อินเดีย” หรือ “เดลตา” ได้

กลายเป็นผู้เล่นรายใหญ่ ในตลาด

ไวรัสไปแล้วในพื้นที่ กทม. โดยเกิน 

50% ในหลายเขต ทั้ง “จตุจักร-

บ�งรัก-จอมทอง-คลองเตย-หลักสี่” 

...• แปลกแต่จริง ปกติ “คำ�สั่ง” ที่

เป็นเรื่องเป็นร�วให้ต้องปฏิบัติต�ม 

เพร�ะมีบทลงโทษนั้นจะต้องเขียน

ให้ชัดแจ้งแดงแจ๋ แต่ทำ�ไมคำ�สั่งปิด

กิจก�รใน 13 จังหวัดครั้งนี้มันถึง

ลักปิดลักเปิดสิ้นดี ไม่นับของเก่�ที่ยังมีคว�มงงงวยแบบไม่

จบไม่สิ้น โดยเฉพ�ะร้�นอ�ห�รในห้�งที่เป็นประเภทเดลิเว

อรีนั้น ต้องปิดต�มห้�งหรือเปิดได้ แล้วนี่ยังไม่เพิ่มกิจก�ร

ใหม่ที่ต้องปิดอีก 10 กิจก�ร ง�นนี้ก็เลยยิ่ง ทำาให้ “คำาสั่ง 

ศบค.” เริ่มกลายเป็นเล่นขายของไปแล้ว ...• ไม่ต่�งจ�ก

คำ�สั่งของ “พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์” ผู้บัญช�ก�รทห�ร

สูงสุด ในฐ�นะหัวหน้�ผู้รับผิดชอบในก�รแก้ไขสถ�นก�รณ์

ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับคว�มมั่นคงที่ต้องออกคำ�สั่งฉบับที่ 

8 ซึ่งไม่รู้ว่�ล่�สุดหรือไม่อย่�งไรในก�รควบคุมก�รชุมนุม

หรือคุมม็อบ เพร�ะเล่นเอ�เถิดเจ้�ล่อแบบนี้นี่เอง จึงไม่

แปลกใจที่ผู้ชุมนุมส�รพัดกลุ่มเริ่มทบทวีม�กขึ้นเรื่อยๆ 

จนถึงขั้น “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา” นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม ต้อง

ตัดพ้อในที่ประชุม ครม.ออนไลน์เมื่อ

วันอังค�รที่ผ่�นม� ...• แหม! แต่

ถ้�จะบอกว่�ตัดพ้อ ตัดช่องน้อยแต่

พอตัวว่� “ผมไม่ทิ้งคุณ พวกคุณจะ

ทิ้งผมก็ต�มใจ” จริงๆ แล้วนอกจ�ก

เป็นก�ร “โยนหินถ�มท�ง” พรรค

ร่วมรัฐบ�ลแล้ว อ�จเป็นก�รโยน

หินถ�ม “กองเชียร์” ว่�ยังรักและ

เอ็นดู “ลุงตู่” เหมือนเดิมหรือไม่ ซึ่ง บอกได้เลยว่า “กอง

เชียร์” หลายคนเริ่มจะกลายเป็น “กองแช่ง” แล้ว เพราะ

การแก้ปัญหาของนายกฯ ที่รวบอำ�น�จเป็น “ซูเปอร์แมน” 

แต่กลับไม่ได้ส�ม�รถทำ�ให้เบ็ดเสร็จเด็ดข�ดได้เลย” ...• ดู

ง่�ยๆ ในเรื่องม�ตรก�รเยียวย� ประชุมกันตั้งแต่สัปด�ห์

ก่อนให้มีม�ตรก�รใหม่ๆ ออกม�ในเรื่องก�รศึกษ�และ

ก�รแก้ไขปัญห�หนี้ สุดท้�ยก็ไม่มีดอกผลอะไรนอกจ�ก

ม�ตรก�รเดิมๆ อย่�งก�รพักหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย 2 เดือน 

ที่ไม่ได้เป็นก�รพักจริงแต่ประก�รใด ต้องเรียกว่า “ยืด

เวลา” เสียมากกว่า เพราะดอกก็ยังทบต่อ ในขณะที่ด้�น

ก�รศึกษ� ก็ ต้องเรียก “ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาฯ 

และ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว.” เข้�

ม�ห�รือกันอีกรอบเพื่อจะเสนอ ครม.ในสัปด�ห์หน้� ทั้ง

ที่ตอนประชุมสัปด�ห์ที่แล้วบอกเป็นเรื่องเร่งด่วน ...• นี่

ยังไม่นับม�ตรก�รเยียวย�ใน 13 

จังหวัด โดยเฉพ�ะเรื่องเงิน 2,500 

บ�ทที่จะจ่�ยให้กับบรรด�มนุษย์เงิน

เดือน 9 กิจก�ร ซึ่ง ผู้จ่ายเงินค่า

ประกันสังคมเดือนละ 750 บาท

มาทุกเดือนใน 10 หรือ 13 จังหวัด

ก็ได้แต่ฉงนว่าทำาไมไม่ได้รับทุกคน 

แต่กับ คนที่เพิ่งมาสมัครเข้าระบบ

ประกันภายในสิ้นเดือนนี้กลับจะได้

รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท นี่ใช้

ตรรกะไหนคิด เพร�ะก�ร WHF ไม่

ว่�จะเป็นธุรกิจประเภทใดก็มีแต่ทำ�ต้นทุนสูงขึ้นทั้งนั้น ไม่

ว่�จะเป็นค่�น้ำ� ค่�ไฟ ค่�อินเทอร์เน็ต รวมถึงค่�กิน แต่                  

รัฐบ�ลกลับลดค่�ไฟและค่�น้ำ�เหมือนของเซ่นผีท่ีแทบไม่

ช่วยอะไร แล้วอย่�งนี้จะเรียกว่�เยียวย�ได้อย่�งไรเล่� ...•

พล.อ.เฉลิมพล 

ศรีสวัสดิ์

พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา

อายุตม์

สินธพพันธุ์

ตรีนุช เทียนทอง

เ

สังคายนาระบบราชการ
าชการเป็นโครงสร้างหลักในการบริหารงานแผ่นดินและ

ก�รจัดทำ�และก�รให้บริก�รส�ธ�รณะทั้งหล�ยทั้งปวง 

ระบบร�ชก�รจึงต้องทันต่อก�รเปลี่ยนแปลงและมีก�ร

พัฒน�อยู่ตลอดเวล�

ในปี 2431 (1888) รัชสมัยพระพุทธเจ้�หลวงโปรดเกล้�ฯ 

ให้ “สังคายนา” (หรือที่ปัจจุบันเรียกว่� “ปฏิรูป”) ระบบร�ชก�ร

ม�แล้วคร�วหนึ่ง โดยยกเลิกก�รจัดระเบียบร�ชก�รต�มภ�รกิจ

แบบจตุสดมภ์ ที่มีเวียง วัง คลัง น� เป็นหลัก ควบคู่กับก�รแบ่ง

ก�รปกครองต�มพื้นที่โดยสมุหกล�โหม สมุหน�ยก และกรมท่� ที่

มีม�แต่ครั้งกรุงเก่� ซึ่งทำ�ง�นสับสนปนเปกันอยู่เป็นอันม�ก เพร�ะ

ต่�งคนต่�งว่�กันไปคนละทิศละท�ง ห�ระเบียบแนวท�งปฏิบัติที่

ชัดเจนไม่ได้ จนประเทศตะวันตกใช้เป็นข้ออ้�งหนึ่งในก�รรุกร�น

ประเทศไทย 

หลังจ�กยุบระบบเดิมแล้ว โปรดให้จัดตั้งกระทรวงและ

กรมเพื่อรับผิดชอบกิจก�รต่�งๆ ต�มภ�รกิจ (functional base) 

ต�มแบบอย่�งก�รจัดระบบร�ชก�รของประเทศยุโรป ณ เพล�

นั้น (ย้ำ�ว่�ที่ใช้ในยุโรป ณ เพล�นั้น เพร�ะเวล�นี้เข�เปลี่ยน

ไปหล�ยตลบแล้ว) เพื่อให้ก�รทำ�ง�นของระบบร�ชก�รมีคว�ม

ชัดเจนและเป็นเอกภ�พ ซึ่งเป็นก�รร�กฐ�นของระบบร�ชก�ร

ในปัจจุบัน

หลังจ�กใช้ระบบร�ชก�รแบบ functional based ม� 113 ปี 

ประกอบกับในปี 2540 ประเทศไทยต้องประสบปัญห�วิกฤติต้มยำ�

กุ้ง จึงมีข้อเสนอแนะจ�กต่�งประเทศให้ปฏิรูประบบร�ชก�รเสีย

ใหม่ ให้เป็นระบบที่มีขน�ดกะทัดรัด คือพอเหม�ะพอสม ไม่ใหญ่

โตเทอะทะอุ้ยอ้�ย จะได้ไม่ต้องใช้งบประม�ณประจำ�ม�ก เอ�ไป

ใช้เป็นงบลงทุนภ�ครัฐแทน อะไรที่ผ่องถ่�ยให้เอกชนทำ�ได้ก็อย่�

ทำ�เองเลย outsourcing ให้เอกชนเข�ทำ�เถิด จะได้เร่งก�รเจริญ

เติบโตต�มสูตร GDP ได้ ขณะเดียวกันก็ให้ระบบร�ชก�รมุ่งเน้น

ประสิทธิภ�พและประสิทธิผล (output and outcome) ในก�ร

ทำ�ง�น แทนก�รทำ�ง�นให้ถูกต้องต�มกฎระเบียบ (rules base) 

ต�มหน้�ที่ (function) เท่�นั้น ให้ทำ�ต�มประเด็นสำ�คัญ หรือ 

Agenda based บ้�ง ปรับปรุงระบบก�รจ้�งข้�ร�ชก�รใหม่จ�ก 

lifetime employment คือเกษียณ 60 ขวบ เป็น contract base 

ส�มปีห้�ปี โดยมีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นทุกรอบระยะเวล� 

ที่เรียกอย่�งโก้ในสมัยนั้นว่� NPM (New Public Management) 

และปรับระบบงบประม�ณจ�ก specific line item budgeting ที่

ใช้กันม�ตั้งแต่ปี 2502 ให้เป็น lump sum budgeting แทน เพร�ะ

ระบบงบประม�ณเดิมมันเหม�ะสำ�หรับใช้ซื้อของ ไม่ตอบโจทย์

ประสิทธิภ�พและประสิทธิผล ฟังดูดี๊ดี

รัฐบ�ลเมื่อปี 2544 จึงกำ�หนดเป็นว�ระเร่งด่วนให้มีก�ร

ปฏิรูประบบร�ชก�รขึ้นม� โดยเอ�แนวคิดที่ต่�งประเทศเสนอม�

ประกอบก�รพิจ�รณ�ด้วย 

ก�รปฏิรูประบบร�ชก�รในคร�วนั้นประสบคว�มสำ�เร็จใน

ก�รปรับโครงสร้�ง (Rearrange) ของกระทรวง ทบวง กรม ให้

สอดคล้องกับประเด็นก�รพัฒน� (agenda based) และก�รนำ�

แนวคิดเกี่ยวกับก�รพัฒน�ระบบร�ชก�รและก�รประเมินผลก�ร

ปฏิบัติร�ชก�รเข้�ม�เป็นส่วนหนึ่งของระบบร�ชก�รไทย แต่ก็ยัง

ไม่ถึง “กึ๋น” ใน 3 เรื่องในคว�มเห็นของผู้เขียน และทำ�ให้ระบบ

ร�ชก�รเป็นจำ�เลยรักของสังคมเรื่อยม�

ประการแรก ในระบบกฎหม�ยไทยถือว่�รัฐไม่เป็นนิติบุคคล 

โดยนักกฎหม�ยไทยยึดหลักกันม�ว่�นิติบุคคลต้องจัดตั้งขึ้นโดย

กฎหม�ยเท่�นั้น เมื่อไม่มีกฎหม�ยใดบอกว่�รัฐเป็นนิติบุคคล รัฐจึง

ไม่เป็นนิติบุคคล ต่�งจ�กกระทรวง ทบวง กรม ที่ประมวลกฎหม�ย

แพ่งและกฎหม�ยระเบียบบริห�รร�ชก�รแผ่นดินรับรองว่�เป็น

นิติบุคคล 

เรื่องนี้บ้�นเร�ถือแตกต่�งจ�กกฎหม�ยต่�งประเทศ โดย

ต่�งประเทศเข�ถือว่�รัฐเป็นนิติบุคคลทั้งต�มกฎหม�ยภ�ยในและ

กฎหม�ยระหว่�งประเทศ หน่วยง�นของรัฐเป็นเพียงองค�พยพ

ของรัฐ ที่กฎหม�ยเขียนให้หน่วยง�นใดเป็นนิติบุคคลก็เพื่อ

มื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผมบอกว่าการระบาดในประเทศใช้เวลา

ส�มสัปด�ห์ก็จะเพิ่มจำ�นวนร�ยง�นผู้ป่วยเท่�ตัว และค�ด

ว่�จะถึงอย่�งน้อยหมื่นร�ยต่อวันในตอนปล�ยเดือน วันนี้

เพิ่งพ้นกล�งเดือนวันหวยออกได้วันเดียว ยอดติดเชื้อก็ทะลุไปเป็น

ตัวเลขห้�หลักอย่�งว่�แล้ว 

ผมค�ดคะเนว่�เวล�เพิ่มจำ�นวนของจำ�นวนต�ยจ�กโควิดจะ

เพิ่มเท่�ตัวโดยใช้เวล�เพียงสัปด�ห์เศษๆ วันนั้นดูเหมือนตัวเลขอยู่

แถวห้�สิบ ตอนนี้ตัวเลขก็ทะลุเป็นเลขส�มหลักเป็น 141 แล้ว 

สรุปแล้วผมค�ดผิด ส่วนหนึ่งอ�จจะเป็นเพร�ะวันนี้ตัวเลข

สวิงขึ้นสูงโดยบังเอิญ ถ้�เป็นเช่นนั้นพรุ่งนี้มะรืนนี้ตัวเลขจะลดกลับ

ลงไป อีกส่วนหนึ่งอ�จจะเป็นไปได้ว่�เวล�ที่ใช้ในก�รเพิ่มเท่�ตัวสั้น

กว่�เมื่อเดือนที่แล้วจริงๆ

เร�เพิ่งจะล็อกด�วน์กันม�ไม่กี่วัน ผลของก�รตรวจพบเชื้อ

ในวันนี้ม�จ�กก�รแพร่เชื้อติดเชื้อก่อนหน้�นี้ 4-5 วัน ส่วนจำ�นวน

ต�ยน่�จะเป็นผลจ�กก�รติดเชื้อแพร่เชื้อเมื่อสองส�มสัปด�ห์ที่แล้ว 

ถ้�กระบวนก�รล็อกด�วน์ได้ผล เร�จะเห็นตัวเลขก�รติดเชื้อหยุด

เพิ่มก่อน คงอีกร�ว 1 สัปด�ห์ และกว่�ตัวเลขคนต�ยจะหยุดเพิ่ม

อ�จจะต้องใช้เวล�ร�ว 3 สัปด�ห์ขึ้นไป

กล่�วกันว่� กทม.เป็นศูนย์กล�งของก�รระบ�ด คว�มเร็วใน

ก�รเพิ่มเท่�ตัวก็สูงกว่�ค่�เฉลี่ยของประเทศ ผมมีข้อสังเกตสองส�ม

ประก�รสำ�หรับผู้รับผิดชอบและประช�ชน ฝ�กพวกเร�ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงด้วย

นอกจ�กจังหวัดภูเก็ตซึ่งประช�ชนได้รับวัคซีนสองเข็มไปกว่� 

70% แล้ว สถิติต่�งๆ บ่งบอกว่�อันดับสองของคว�มครอบคลุมก�ร

รับวัคซีน คือ กทม. ถ้�เอ�จำ�นวนคนฉีดวัคซีนใน กทม. ห�รด้วย

ประช�กรในทะเบียนบ้�น จะได้ค่�ระหว่�ง 40-60% ซึ่งระดับนี้

ถือว่�น่�พอใจ และวันนี้ ได้ข่�วว่�ตั้งเป้�จะฉีดให้ได้วันละหนึ่งแสน

โดส ถ้�ได้อย่�งนี้จริงจะช่วยเสริมแรงก�รล็อกด�วน์ได้ม�ก เพร�ะ

ถ้�ไม่ฉีดวัคซีนให้ม�กพอ ตอนคล�ยล็อกก็จะเกิดก�รระบ�ดอีก

ปรกติถ้�ฉีดวัคซีนได้ถึง 50% ขึ้นไป เร�จะเห็นก�รระบ�ด

ชะลอลง แต่ทำ�ไมใน กทม.ที่ผ่�นม�จนถึงขณะนี้ทำ�ไมเร�ไม่เห็น

แบบนั้น 

ผมมีคำ�อธิบ�ยอื่นๆ ซึ่งอ�จจะถูกบ้�งผิดบ้�ง โปรดช่วยกัน

ตรวจสอบครับ 

ผมคิดว่�ที่ผ่�นม�ไม่มีใครรู้ว่�ประช�กร กทม. ที่แท้จริงอยู่

ที่กี่ล้�นคน เพร�ะปริมณฑลและเมืองบริว�รกว้�งขว�งม�ก ผู้คน

เดินท�งเข้�ๆ ออกๆ ก�รฉีดวัคซีนใน กทม. อ�จจะไม่ได้จำ�กัด

เฉพ�ะคนที่มีทะเบียนบ้�นอยู่ กทม. ทำ�ให้คนรอบนอกเดินท�งเข้�

ม�ฉีดได้ โดยไม่ย�ก ถ้�คนที่ได้วัคซีนไปเป็นคนรอบนอกเสียเยอะ 

วัคซีนที่ฉีดไปก็คงจะไม่มีค่อยมีผลป้องกันกลุ่มเป้�หม�ยใน กทม. 

กลุ่มเป้�หม�ยหลักของระบบส�ธ�รณสุข มีชื่อย่อๆ ว่� 607 

หม�ยถึงคนที่มีอ�ยุ 60 ปีขึ้นไปและมีโรคเรื้อรังประจำ�ตัว เช่น เบ�

หว�น คว�มดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ฯลฯ 7 โรค ปร�กฏว่�กลุ่มนี้ฉีด

วัคซีนได้ต่ำ�กว่�เป้�ทั่วประเทศ แม้แต่จังหวัดภูเก็ตที่ได้ชื่อว่�ฉีด

วัคซีนได้ม�ก ก็ครอบคลุมผู้สูงอ�ยุได้เพียง 10% เท่�นั้น (เพร�ะ

ช่วงนั้นฉีดวัคซีนซิโนแวค ต้องอ�ยุต่ำ�กว่� 60 ปี) จังหวัดที่ฉีด

วัคซีนครอบคลุมผู้สูงอ�ยุได้ดีที่สุด คือ สมุทรส�คร ก็ได้เพียง 15% 

ส่วน กทม. ฉีดผู้สูงอ�ยุได้เพียง 3.14% และกลุ่ม 7 โรคเรื้อรังได้

เพียง 3.8% ของเป้�หม�ยเท่�นั้น

ตัวเลขที่ฉีดวัคซีนประช�กรได้ดูเหมือนม�ก แต่ฉีดกลุ่มเป้�

หม�ยหลักได้เพียงนิดเดียว น่�จะอธิบ�ยส�เหตุของไอซียูและ

เครื่องช่วยห�ยใจไม่พอได้ระดับหนึ่ง ถ้�ยังคงใช้ยุทธวิธีที่สะดวก

แบบเดิมอยู่แบบนี้เพียงอย่�งเดียว วัคซีนคงไม่ช่วยทำ�ให้คล�ยล็อก

วัคซีนได้เท่�ไรนัก

ก�รเปิดให้จองโดยระบบเครือข่�ยอินเทอร์เน็ต สะดวก 

รวดเร็วทั้งผู้รับและผู้ให้บริก�ร แต่ต้องเป็นผู้รับบริก�รที่รอบรู้ หูไว

ต�ไว ใช้แอปเก่งๆ หรือที่เรียกว่� The Have Net ส่วนพวกที่ช้�

หน่อยเข้�ไม่ถึงข้อมูลข่�วส�รและเทคโนโลยี หรือที่เรียกว่� The 

Have Not ก็จะไม่ค่อยได้รับวัคซีน 

The Have Net จ�กรอบนอกเข้�ถึงวัคซีน The Have Not 

ใน กทม.เอง เข้�ไม่ถึง เร�ก็แก้ปัญห� กทม.ไม่ได้

เวล�พวกเร�คนต่�งจังหวัดพูดถึง กทม. เร�นึกถึงพื้นที่

เศรษฐกิจที่มีแต่คว�มเจริญรุ่งเรือง ภ�พพวกนั้นปิดบังกลุ่มคน

ย�กจนที่อยู่ต�มหลืบ ซอกซอย ชุมชนคนกลุ่มน้อย คนข�ยแรงง�น 

แคมป์คนง�นก่อสร้�ง ฯลฯ คนพวกนี้ คือ The Have Not ซึ่งเป็น 

Social Pathology หรือสภ�พสังคมที่เจ็บป่วยอมโรคของเมืองหลวง 

ผมเชื่อว่�คนพวกนี้เข้�ไม่ถึงข้อมูลข่�วส�ร บริก�รส�ธ�รณสุขโดย

เฉพ�ะก�รฉีดวัคซีนซึ่งต้องก�รก�รแข่งขันอย่�งสูง เมื่อป่วยก็จะ

ไม่ส�ม�รถร้องเรียนกับผู้ใดได้ ก�รแยกตัวของสม�ชิกออกจ�กครัว

เรือนไม่ให้แพร่โรคน่�จะลำ�บ�กม�ก

เป็นที่น่�ยินดีที่ท�งร�ชก�รจะได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกไปยัง

ชุมชน ไปเยี่ยม The Have Not เหล่�นี้ และคงเอ�วัคซีนไปฉีดให้

เป้�หม�ย 607 ด้วย แต่ก็คงไม่ง่�ยนักที่จะฉีดให้ได้จำ�นวนม�กๆ 

เพร�ะอ�จจะห�สถ�นที่ที่เหม�ะสมในก�รฉีดวัคซีนได้ลำ�บ�ก ก�ร

จัดพย�บ�ลเข้�ฉีดวัคซีนต�มบ้�นจะมีต้นทุนด้�นเวล�สูงม�ก เป้�

หม�ยที่ตั้งว่�จะได้วันละแสนคนไม่น่�จะทำ�ได้จริง

หน่วยส�ธ�รณสุขเคลื่อนที่เก่งๆ เหมือนหน่วยซีลท�ง

ทห�ร คือ รบได้ทุกภูมิประเทศ ทั้งอ�ก�ศ ทะเล และบนบก แต่

ไม่ส�ม�รถยึดพื้นที่ได้ หน่วยแบบนี้จึงมีข้อจำ�กัด เมื่อห้�สิบปีที่

แล้ว ในชนบทเร�ก็มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เอ�ไว้ปฏิบัติก�รจิตวิทย� 

(ปจว.) แสดงว่�ท�งก�รไม่ทอดทิ้งประช�ชน มีคว�มเมตต�กรุณ�

สงส�ร แต่ปัจจุบันนี้ เร�มีส�ธ�รณสุขปฐมภูมิครอบคลุมทุกพื้นที่ มี

เครือข่�ย อสม. โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พประจำ�ตำ�บล (สถ�นี

อน�มัยเดิม) ซึ่งมีเจ้�หน้�ที่ประจำ�ถึง 4-5 คน นี่คือกองร้อยทห�ร

ร�บที่ประจำ�ก�ร ปกป้องโรคภัย เข�ดูแลตัวเองกันได้ ไม่ต้องรอ

คว�มเมตต�จ�กคนนอก 

ผมไม่แน่ใจว่�เครือข่�ยแบบนี้ในเมืองหลวงทำ�ได้ดีเพียงไร 

ก�รทำ�ง�นของหน่วยร�ชก�รโดยเฉพ�ะก�รควบคุมก�รระบ�ดของ

โควิดและก�รระดมฉีดวัคซีนโดยไม่มีประช�ชนช่วยจัดตั้งน่�จะทำ�

ไม่ได้ผล 

ในช่วงล็อกด�วน์ เร�ต้องใช้ทห�รร�บ พลเดินเท้� และ

หน่วยประจำ�ก�รท�งส�ธ�รณสุขจำ�นวนมห�ศ�ล ทำ�ง�นสร้�งพลัง 

(empower) ให้ประช�ชนในชุมชนย�กไร้ในเมืองหลวง ลุกขึ้นยืนห�

ท�งช่วยตัวเองร่วมมือกับท�งร�ชก�รแก้ปัญห�ต่�งๆ โดยเฉพ�ะฉีด

วัคซีนให้ได้ม�กที่สุด เพื่อยึดเมืองหลวงคืนจ�กโควิดให้ได้.

ยึดเมืองหลวงคืนจากโควิดด้วยวัคซีนได้จริงหรือ

ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์

ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้

สาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เ

ปกรณ์ นิลประพันธ์

http://lawdrafter.blogspot.com/2021/07/blog-post4.html
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มื่อวันอังคาร ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ

เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ แต่ง

ตั้ง พันโทหนุน ศันสนาคม ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวย

การสำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล คนใหม่

การกำาหนดอัตราค่าตอบแทนคงที่ในอัตรา  280,000 

บาทต่อเดือน โดยในระหว่างอายุสัญญา สำานักงานสลาก

กินแบ่งรัฐบาลจะปรับขึ้นค่าตอบแทนคงที่ในวันที่ 1 ตุลาคม

ของทุกปี ในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของค่าตอบแทน

คงที่ที่ผู้รับจ้างได้รับ ทั้งนี้ ให้ขึ้นกับผลการประเมินตามหลัก

เกณฑ์และวิธีการประเมินของคณะกรรมการสลากกินแบ่ง

รัฐบาล โดยการปรับขึ้นค่าตอบแทนคงที่ตลอดอายุสัญญา

จ้างจะต้องไม่มีผลให้อัตราค่าตอบแทนคงที่ที่ ได้รับเกินกว่า

อัตราข้ันสูงตามกรอบอัตราค่าตอบแทนคงท่ีท่ี กค.ได้ให้ความ

เห็นชอบไว้

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ระบุในสัญญาจ้างผู้อำานวยการ  

แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ  

สำาหรับประวัติ พ.ท. 

หนุน เป็นบุตรชายของ พล.อ.                              

นิยม ศันสนาคม อดีตผู้บัญ 

ชาการโรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า 

พ.ท.หนุน หรือ เสธ.

หนุน จบเตรียมทหารรุ่นที่ 31                                       

รุ่นเดียวกับ “บ๊ิกโจ๊ก”-พล.ต.ท. 

สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษา 

(สบ 9) เป็นนักเรียนนายร้อย 

จปร.รุ่นที่ 42

จบปริญญาโท บริหาร                                                

ธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุร 

กิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เคยดำารงตำาแหน่งผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรม

ทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ผบ. ร.11 พัน.2 รอ.) เป็น

น้องรักของ บิ๊กแดง-พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ อดีตผู้บัญ 

ชาการทหารบก

เสธ.หนุน เข้ามามีบทบาทในสำานักงานสลากกินแบ่ง                                                      

รัฐบาล เมื่อสมัยรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.) 

โดยมี พล.ต.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ (ยศในขณะนั้น) นั่งเป็น

ประธานบอร์ด และได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้า คสช.

ให้มาจัดระเบียบและกวาดล้างมาเฟียในกองสลาก ได้ร่วม                                                                          

กับ พล.ต.ต.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข (ยศในขณะนั้น) ผู้บัญชา 

การตำารวจแห่งชาติคนปัจจุบัน และ ผศ.ธนวรรธน์ พลวิชัย 

บอร์ดกองสลาก

กระทั่งปี 2561 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้อำานวยการ 

ระดับ 10 สำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ก่อนที่ ครม.จะ

แต่งตั้งเป็นผู้อำานวยการสำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อ

วันอังคารที่ผ่านมา

เป็นที่น่าสังเกตว่าตั้งแต่ยุค อภิรัชต์ คงสมพงษ์ นั่ง

ประธานบอร์ดกองสลาก และประกาศกวาดล้างมาเฟียใน

กองสลาก แต่สลากกินแบ่งรัฐบาลก็ยังราคาแพงเหมือนเดิม                                                                         

จากน้ีต้องจับตาว่าเมื่อ พ.ท.หนุนข้ึนน่ัง ผอ.กองสลาก  ราคา

สลากกินแบ่งรัฐบาลจะแพงเหมือนเดิมหรือไม่?

เทศ ไม่รับนักท่องเที่ยวแบบไม่มีขีดจำากัด แล้วยังมีพื้นที่กว้าง ประ 

ชาชนน้อย ไม่แออัด ทำาให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของ

ไวรัสได้ ๑๐๐% เพราะพระองค์จิ๊กมีนอกจากจะเดินตามรอยพ่อ

หลวงไทยแล้ว พระองค์ท่านยังเป็นพุทธมามกะที่เคร่งครัด ไม่บูชา

งูพิษ (เงิน) เหมือนนักการเมืองไทย.

เฒ่าทารก

 

ผมเองก็ไม่มีความรู้ด้านระบาดวิทยาครับ แต่ก็เป็นการตั้ง

ข้อสังเกตที่น่าสนใจ เท่าที่มีข้อมูลของไฟเซอร์ ให้ดูอิสราเอลเป็น

ตัวอย่าง ท่ีอิสราเอลฉีดไฟเซอร์กันมาต้ังแต่ต้นปี แต่มาวันน้ีนายกฯ 

อิสราเอลออกมาพูดแล้วว่าเริ่มเอาไม่อยู่ ต้องฉีดเข็ม ๓  

โดยสรุปก็ไม่รู้ว่าฮาล์ฟไลฟ์ของวัคซีนป้องกันไวรัสโควิดมีกี่

วัน แต่ที่แน่ๆ มวลมนุษยชาติต้องฉีดวัคซีนโควิดปีละไม่ต่ำากว่า ๔ 

เข็มแน่นอน ยกเว้นว่าเราสามารถคิดค้นวัคซีนฉีดปีละเข็มเหมือน

ไข้หวัด ๔ สายพันธุ์ ได้ครับ. 

  

จะเชื่อ ‘ฮู’ หรือเชื่อหมอ (ไทย)

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ข่าววันน้ี (๑๔ ก.ค.) องค์การอนามัยโลกหรือ “ฮู”  ประกาศ

ว่ายังไม่จำาเป็นต้องฉีดเข็มสาม แล้วไม่เห็นด้วยกับเมดเลย์วัคซีน ใน

ขณะท่ีหมอไทยหลายๆ คนเสนอไอเดีย  “บูสต์เข็ม ๓ ด้วยวัคซีนต่าง

ย่ีห้อ” เมดเลย์วัคซีนท่ีฮูไม่เห็นด้วยก็มีคนไทยท่ีไม่ใช่หมอออกมาสนับ

สนุนแนวคิดของ  “ฮู” แต่ไม่ได้มีเหตุผลประกอบความคิดน้ี แต่เป็น

เพราะนิสัยขวางโลก ต้องการป่วนประเทศ เพราะไม่ชื่นชอบรัฐบาล

เรื่องนี้ผมเลือกที่จะเชื่อหมอไทย ไม่เชื่อ “ฮู” เพราะมีเหตุ 

ผลดังต่อไปนี้ 

๑.แบคทีเรียยังดื้อยาปฏิชีวนะ การได้รับยาปฏิชีวนะไม่ครบ

โดสทำาให้แบคทีเรียดื้อยา วันนี้พบปัญหาแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ

เป็นจำานวนมาก สร้างปัญหาในการรักษาพยาบาล เพราะจะต้อง

คิดค้นยาปฏิชีวนะที่แรงมากขึ้น เมื่อแบคทีเรียยังดื้อยาปฏิชีวนะ 

แล้วทำาไมไวรัสจะไม่ดื้อวัคซีน 

๒.เมดเลย์วัคซีนน่าจะมีประโยชน์กว่าวัคซีนชนิดเดียว เพราะ

วัคซีนผลิตจากไวรัสสายพันธ์ุต่างกัน โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตแตก                                                                                  

ต่างกัน ก็จะทำาให้ได้ภูมิคุ้มกัน (แอนติบอดี) แตกต่างกัน ดังนั้น                                                                     

วัคซีนต่างชนิดกันก็จะสร้างภูมิคุ้มกันแตกต่างกัน ซ่ึงน่าจะสามารถ

ต้านทานไวรัสต่างสายพันธุ์ ได้ดีกว่าเหมือนยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์

กว้าง  (broad spectrum)

แต่อย่างไรก็ตามอย่าไว้ใจไวรัส อย่าวางใจวัคซีน เพราะ

ไวรัสสามารถพัฒนาพันธุ์เพื่อฆ่ามนุษย์ได้มากขึ้นเรื่อยๆ ก่อนหน้า

5บทความ

ยเรื่องวัคซีน-โควิด อย่าเอาเรื่องการเมืองมาเกี่ยว 

ข้อง 

และการพูดคุยต้องดูช่วงเวลาด้วย 

อย่าเอาช่วงเวลาหนึ่งไปตัดสินการตัดสินใจใน

อีกเวลาหนึ่ง 

มันไม่เป็นธรรมสำาหรับคนทำางาน  

เพราะโควิด-๑๙ เป็นเรื่องใหม่

ขนาดนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ยังต้องเรียนรู้โควิดทุกวัน 

ไวรัสโควิด เปลี่ยนแปลงเร็ว 

เรื่องดีล Pfizer ๒๐ ล้านโดส มีนายแพทย์ท่านหนึ่งออก

มาแสดงความเห็นว่า ทำาไมไม่ซื้อตั้งแต่แรก เพราะเห็นซื้อได้ 

และมีขาย 

มีคนสำาทับว่า ห้ามพูดเรื่อง ตลาดวัคซีนเป็นของผู้ขาย 

เพราะไม่ใช่ข้ออ้าง 

อ่านแถลงการณ์ แพทย์ประจำาบ้าน แพทย์ประจำาบ้าน

ต่อยอด และอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล

รามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์มหาวิทยาลัย

มหิดล รวม ๖๐๔ คน ร่วมลงชื่อ แสดงจุดยืนและเรียกร้องให้

จัดหาและจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ที่มีประสิทธิภาพ

สูง เช่น mRNA vaccine, Protein subunit vaccine เป็นต้น 

อันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่บ่งชี้ว่ามีประสิทธิภาพในการ

ป้องกันโรคโควิด-๑๙ ได้เป็นอย่างดี ให้แก่บุคลากรทางการ

แพทย์และประชาชนทุกคน 

เห็นใจครับ คนทำางานด่านหน้ารัฐต้องดูแลเป็นพิเศษ 

เพราะถ้ากลุ่มนี้แตก ก็ไม่ต่างเขื่อนพัง 

มันจะทลายหมด 

คุณหมอ ๖๐๔ ท่านน่าจะสบายใจไปได้เปลาะหน่ึง เพราะ 

Pfizer ๑.๕ ล้านโดส ที่ได้จากการบริจาคของอเมริกา จะมา                                                                     

ถึงปลายเดือน และเริ่มฉีดให้คุณหมอ และบุคลากรทางการ 

แพทย์ทั้งหมดต้นเดือนสิงหาคม 

หากมีวีไอพี หรือผู้มีบารมีคนไหนลักไก่แซงคิวฉีด ขอให้

กรรมตามสนองแบบติดจรวด 

สำาหรับประชาชนทั่วไป Pfizer ๒๐ ล้านโดส จะมีช่วง

ไตรมาส ๔ คือปลายปี 

Pfizer ในโลกนอกกะลา

ก็ต้องรอครับ 

วกกลับไปที่เรื่องซื้อได้ ทำาไมไม่ซื้อตั้งแต่แรก 

ดีล Pfizer และวัคซีนยี่ห้ออื่นๆ มีการชี้แจงมาเป็นระยะๆ 

แล้วครับ ไม่ใช่เริ่มมาเจรจาตอนนี้แล้วได้ของเลย 

ประเด็นนี้ถ้าติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เรื่องเข้า 

ใจยาก  

แต่ปัญหาคือ มีคนจำานวนหนึ่ง เก่งหลังหวยออกชอบแสดง

ความเห็น แถมมีสาวกตามเชียร์ เฟกนิวส์ถึงได้เกลื่อนโซเชียล

เอาเฉพาะ Pfizer ที่มีการปล่อยข่าวต่อๆ กันว่า ประเทศ

เพื่อนบ้านได้หมดแล้ว มีแต่ไทยที่ล้าหลัง เพราะกั๊กอยากซื้อซิโน

แวคของเจ้าสัว หรือไม่ก็แทงม้าตัวเดียว AstraZeneca ไม่ยอม

เปลี่ยน เหน็บแนมไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ลาวได้ Pfizer ครับ ผ่านโครงการ COVAX ๑ แสนโดส 

เป็นล็อตที่กระเบียดกระเสียร แจกจ่ายไปทั่วโลกประเทศละนิด

ประเทศละหน่อย เพราะไม่มีของ

สิงคโปร์ไม่ต้องพูดถึง เพราะเขาร่วมลงขันวิจัยกับ  Pfizer-

BioNTech ตั้งแต่แรก 

แต่ถึงตอนน้ีสิงคโปร์ประเทศท่ีมีพลเมืองเพียง ๕.๗ ล้านคน 

ฉีดวัคซีนครบ ๒ โดสไปเพียง ๕๐ เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง 

มาดูประเทศใหญ่กันดีกว่า 

เอาข่าวล่าสุดช่วงกลางเดือนนี้  

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของ อินโดนีเซีย เพ่ิง

จะอนุมัติให้ วัคซีนของ Pfizer-BioNTech ใช้ในกรณีฉุกเฉิน เมื่อ

วันที่ ๑๕ กรกฎาคมมานี่เอง 

เป็นการอนุมัติหลังอินโดนีเซีย บรรลุข้อตกลงจัดหาวัคซีน 

Pfizer จำานวน ๕๐ ล้านโดส

ของอินโดนีเซียส่งมอบเร็วกว่าเราครับ  

เขาได้เดือนหน้า

๗.๕-๑๒ ล้านโดสต่อเดือน 

ส่วนเหตุผลเร็วช้า เป็นเรื่องของการเจรจา และการเมือง

ระหว่างประเทศ 

แต่เหตุผลหลักจริงๆ ท่ีอินโดนีเซียได้วัคซีนเร็ว เพราะ  Pfizer 

ในอเมริกาเริ่มชะลอการฉีด ขณะที่อินโดนีเซียมีผู้ติดเชื้อรายวัน

ลำาดับต้นๆ ของโลก 

ความพยายามดิ้นรนฉีดวัคซีน mRNA ของชาวอินโดนีเซีย

ไม่ต่างจากคนไทยสักเท่าไหร่   

คนรวยใช้บริการทัวร์เพื่อไปฉีด วัคซีน mRNA ที่อเมริกา 

บริษัททัวร์รับรู้กันในรหัส “Air V&V”

คนกลุ่มนี้ ไม่ต้องการฉีดวัคซีนในประเทศ ด้วยเหตุผลต้อง 

การมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ครอบครัวของตนเอง 

ไทม์ไลน์การจัดหาวัคซีนของอินโดนีเซียไม่ต่างจากไทยเท่า

ไหร่ 

เริ่มจาก Sinovac ในช่วงแรก เพราะ “มีของ” ขณะที่

วัคซีนเทพ mRNA ต้องรอฝรั่งฉีดก่อน แถมอเมริกาห้ามส่งออก

อยู่พักหนึ่ง 

Pfizer เพิ่งจะพอมีของในช่วงเดือนที่ผ่านมานี่เอง เพราะ

ฝรั่งฉีดกันไปเยอะแล้ว 

ฉะนั้นช่วงนี้หลายประเทศในย่านอาเซียน ทยอยปิดดีลกับ 

Pfizer และส่งมอบช่วงปลายปี 

ไปดู มาเลเซียกันบ้าง  

มาเลเซีย เพิ่งจะสั่ง Sinopharm และ Sinovac วัคซีน

สัญชาติจีนเพิ่มเติม 

ทั้งนี้ก่อนนี้รัฐบาลมาเลเซียประกาศว่า จะหยุดฉีดวัคซีน 

Sinovac ทันทีหลังล็อตแรกที่สั่งซื้่อมาหมด โดยหันไปฉีดวัคซีน 

Pfizer แทน

ที่ต้องเปลี่ยนแผน ซื้อวัคซีน Sinopharm และ  Sinovac 

เพิ่มก็เพราะ วัคซีน Pfizer มาไม่ทัน

แถม AstraZeneca ขาดแคลน  

ก็ที่จะส่งไปจากไทยนี่แหละครับ มันไม่เป็นไปตามเป้าที่

วางไว้ 

สถานการณ์ของมาเลเซียวันน้ีคือ รอความชัดเจนจากไทย 

ขณะที่ไทยมีความพยายามระงับส่งออก AstraZeneca 

ชั่วคราว

ฟิลิปปินส์ได้ลงนามในข้อตกลงการจัดหาวัคซีน Pfizer  

๔๐ ล้านโดสไปเมื่อปลายเดือนที่แล้ว   

ครับ...นี่คือตัวอย่าง ที่แสดงให้เห็นว่า การบริหารวัคซีน

ของแต่ละประเทศ ไม่ใช่เรื่องง่าย  

ปัจจัยหลักมาจาก วัคซีนไม่พอ ขณะที่โควิดระบาดหนัก 

เร็ว รุนแรง กว่าเดิมมาก 

ถ้าดูข่าวสารจากรอบโลก จะเห็นว่าต้ังแต่ต้นปีจนถึงกลาง

ปี วัคซีน mRNA หายากมาก 

ไม่มีของ 

หลายประเทศย่านอาเซียน เพิ่งจะมีการจองเป็นกอบ

เป็นกำา หลักสิบล้านโดสช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมานี่เอง

นี่คือคำาตอบ ของคำาถาม ทำาไมๆๆๆๆๆๆๆ ไม่รีบหาวัคซีน

เทพมาฉีดให้คนไทย 

วัคซีน mRNA ช่วงครึ่งปีแรกเป็นเรื่องจริง  

ต่อให้ ร้อยธนาธร มาเป็นนายกฯ แทงม้าร้อยตัว ก็จะได้ 

Pfizer ช่วงนี้ครับ  

ไม่มีทางได้ก่อน 

ที่อธิบายมาทั้งหมด ก็เพื่อให้เข้าใจถึงไทม์ไลน์ของวัคซีน

โควิดบนโลกใบนี้ 

ประเทศผู้ผลิต ประเทศผู้ซื้อ ประเทศผู้รับบริจาค ได้

วัคซีนไม่พร้อมกันแน่นอน

จะบอกว่าเป็นความเหลื่อมล้ำาระดับโลกก็ได้ 

ใครที่ไม่ยอมรับ ยังเชื่อในความคิดที่ว่า วัคซีนไม่ขาด 

ถ้ารัฐบาลเก่ง หรือถ้าไม่ใช่รัฐบาลประยุทธ์ ไทยต้องมีวัคซีน 

mRNA พร้อมประเทศผู้ผลิต 

ตื่นครับ...อย่าฝันกลางวัน.

ภาพดลใจ

เห็นภาพชัด รัชกาลที่ ๙

ทรงถือถ่านเถ้าคือดินสอ

รูปภาพพอเพียง-เพียงพอ

ถ่านเถ้าก่อกองไฟความดี

พระองค์ทรงใช้ดินสอเขียน

ขอเพียร ใช้ดินสอ ก่อสุขศรี

สุ จิ ปุ ลิ ตลอดเวลาทุกนาที

ดินสอมีทุกขนาดไม่ขาดมือ

วัคซีนต้องมีฮาล์ฟไลฟ์นานเท่าใด

จึงจะสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสได้

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ฮาล์ฟไลฟ์ แปลว่าระยะเวลาครึ่งชีวิต หมายถึงระยะเวลา

ที่สารต่างๆ จะสลายไปจนเหลือครึ่งหนึ่ง เช่น เรเดียม  ๒๒๕ มี

ฮาล์ฟไลฟ์ ๑,๒๕๐ ปี หมายความว่าจะต้องใช้เวลา  ๑,๒๕๐ ปีจึง

จะทำาให้เรเดียม ๒๒๕ ลดปริมาณเหลือครึ่งไม่ว่าเรเดียม ๒๒๕ จะ

อยู่ที่ใด สำาหรับวัคซีนที่ใช้สร้างความคุ้มกันในร่างกายมนุษย์นั้น มี

ระยะเวลาครึ่งชีวิตเท่าใดจึงจะยังมีผลในการป้องกันการติดเชื้อ

ไวรัส เรื่องนั้นผมไม่ทราบเพราะไม่มีข้อมูลเผยแพร่ มีแต่วัคซีนซิ

โนแวคที่ทราบว่ามีระยะเวลาครึ่งชีวิต ๔๐ วัน หมายความว่าถ้า

วันแรกที่วัคซีนซิโนแวคสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ ๙๐% อีก ๔๐  

วันต่อมาระดับภูมิคุ้มกันจะเหลือเพียง ๔๕% และอีก ๔๐ วันต่อ

มาก็จะเหลือเพียง ๒๒.๕% ดังนั้นเมื่อได้รับวัคซีนซิโนแวค ๘๐ วัน 

ร่างกายก็จะไม่มีภูมิคุ้มกันไวรัสเพียงพอที่จะต้านทานไม่ให้ไวรัส

เข้าสู่ร่างกายได้

สำาหรับวัคซีนยี่ห้ออื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์, โมเดอร์นา, 

แอสตร้าเซนเนก้าฯ ก็ล้วนแล้วจะต้องมีระยะเวลาครึ่งชีวิตด้วยกัน                                                                              

ท้ังส้ิน แต่จะยาวนานแค่ไหนไม่ทราบ แต่ไม่ใช่ว่าจะยาวเท่าเรเดียม 

๒๒๕ แน่นอน ดังนั้นระยะเวลาครึ่งชีวิตของวัคซีนจึงเป็นปัจจัย

สำาคัญที่จะต้องนำามาพิจารณา ว่าจำาเป็นต้องให้ร่างกายสร้างภูมิ                                                                                    

คุ้มกันได้นานเท่าใด ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น พื้นที่ใด ประ 

เทศใดที่มีความแออัด มีจำานวนประชากรต่อพื้นที่สูงมาก ก็จำาเป็น

จะต้องเลือกใช้วัคซีนที่มีระยะเวลาครึ่งชีวิตยาว ดังนั้นจึงมีความ

จำาเป็นที่จะต้องศึกษาวิจัยหาค่าระยะเวลาครึ่งชีวิตของวัคซีน

แต่ละชนิด ด้วยการเก็บข้อมูลปริมาณภูมิคุ้มกันของวัคซีนแต่ละ

ชนิดในร่างกายของประชาชนกลุ่มสำารวจซึ่งมีความสำาคัญมาก

กรณีวัคซีนซิโนแวคที่มีระยะเวลาครึ่งชีวิตเพียง ๔๐  วัน ดัง

นั้นจำาเป็นจะต้องเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันให้มากขึ้นตั้งแต่เข็มแรก ไม่

ว่าจะเป็นวิธีใด เช่นเมดเลย์วัคซีนตามคำาแนะนำาของแพทย์ไทย 

หรือฉีดวัคซีนมากเข็มตามไอเดียของชราชนญี่ปุ่นอายุ ๙๐ ปี ที่

กลัวว่าวัคซีนเพียง ๒ เข็มจะไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันเพียงพอ

สำาหรับการป้องกันไวรัส จึงฉีดวัคซีนถึง ๔ เข็ม หรืออาจจะต้องฉีด

วัคซีนติดต่อกันจนกว่าไวรัสโควิดจะหมดไปจากโลกก็เป็นได้ โดย

ใช้ระยะเวลาครึ่งชีวิตเป็นเกณฑ์ร่วมกับการศึกษาวิจัยว่า ปริมาณ

ภูมิคุ้มกันในร่างกายเท่าใดที่เพียงพอต่อการป้องกันการติดเชื้อ 

ทั้งนี้ก็จะต้องขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ไวรัสด้วย เพราะถ้าสายพันธุ์ ไวรัส

ที่มีความสามารถในการติดเชื้อสูงมาก ระดับภูมิคุ้มกันในร่างกาย

ก็จะต้องเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน

ผมต้องขอออกตัวว่า ความคิดเห็นในเรื่องระยะเวลาครึ่ง                                                                             

ชีวิตของวัคซีนกับการป้องกันไวรัสที่ผมนำาเสนอนั้นเป็น “มวยวัด” 

เพราะผมไม่มีความรู้ในเรื่องระบาดวิทยา  เพียงแต่อาศัยประสบ 

การณ์จากการติดตามข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิดเท่าน้ัน แต่ก็ให้นึกอิจฉาประเทศภูฏานท่ีมีประชากรน้อย 

มีพระมหากษัตริย์ท่ีทรงใช้ “ระบบเศรษฐกิจพอเพียง” บริหารประ 

ผอ.กองสลากคนใหม่

นี้ก็เชื่อว่าฉีดวัคซีนแล้วสามารถป้องกันโรคได้ แต่ต่อมาก็พบว่า

ไวรัสชนะวัคซีน เพราะฉีดวัคซีนครบ ๒ โดสแล้วยังติดไวรัส จน

ต้องมีแนวคิดว่าต้องฉีด ๓  โดส วันนี้มีข่าวชายชราญี่ปุ่นอายุ ๘๐ 

ปี ฉีดวัคซีนเข็มที่ ๔ เพราะเชื่อว่าจะสามารถป้องกันการติดเชื้อ

ไวรัสได้ดีกว่า  วันก่อนเชื่อว่าฉีดวัคซีนแล้วลดอาการป่วยและโอกาส

ในการเสียชีวิต วันนี้ก็พบว่าฉีดวัคซีนครบ ๒ โดสแล้วก็ยังตาย 

ครั้นจะสรุปว่าเป็นเพราะวัคซีนไม่ดีก็คงไม่ได้ เพราะถ้าวัคซีนไม่

ดีแล้วยังจะบังคับฉีดไปทำาไม ผมเชื่อว่าไวรัสเก่งกว่าวัคซีน โดยใช้

เหตุผลว่าภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดีเป็นเหมือนแอนติเจน (สารก่อ

ไข้) ของไวรัส เมื่อไวรัสได้รับแอนติบอดีอ่อนๆ ไวรัสก็จะปรับตัวไม่

ยอมแพ้แอนติบอดี  ทำาให้แอนติบอดีอ่อนๆ ไม่สามารถฆ่าไวรัสได้ 

(ไวรัสดื้อแอนติบอดี) ดังนั้นไวรัสจึงสามารถแพร่พันธุ์และกลาย

พันธุ์ ได้ เพิ่มความรุนแรงในการทำาลายชีวิตมนุษย์

วันนี้สายพันธุ์แลมบ์ดาเป็นสายพันธุ์ที่ ๙ เริ่มจากสายพันธุ์

แรกคืออัลฟา มีฤทธิ์เดชมากกว่าสายพันธุ์อัลฟามากนัก แล้วถ้า

เป็นสายพันธ์ โอเมกา (สายพันธุ์ที่ ๒๔) จะดุแค่ไหน วันนี้พบผู้ติด

เชื้อและผู้เสียชีวิตที่มีไวรัสสองสายพันธุ์ในร่างกายแล้วหลายคน

สรุปว่าวัคซีนยังตามหลังไวรัส ดังนั้นการป้องกันตัวเองเป็น

เรื่องสำาคัญ ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมนุมชนจำานวน

มาก จำาศีล หรือปลีกวิเวก เป็นกิจกรรมที่สมควรประพฤติอย่าง

ยิ่ง วันนี้ข่าวรัฐบาลจัดงบเยียวยาสี่แสนสองหมื่นล้านบาท ซึ่งไม่รู้

ว่าจะจบสิ้นเมื่อใด ก็ต้องเตือนไว้ว่าอย่าเยียวยาจนหมดเงินซื้อยา 

เพราะเงินที่นำามาเยียวยาก็เป็นเงินกู้ ซึ่งเป็นภาระของประชาชนที่

ต้องชำาระหนี้สิน นอกจากนั้นมาตรการเยียวยาก็เป็นมาตรการฝน

ตกไม่ทั่วฟ้า เถ้าแก่จะเหลือแต่เถ้าถ้ายังใช้เงินแบบไม่บันยะบันยัง.

เป็ดเมืองขอน

 

ประเด็นนี้ WHO เตือนประชาชนว่าอย่าไปเมดเลย์วัคซีน

เอง เพราะยังไม่มีข้อมูลจากภาครัฐหรือหน่วยงานที่ทำางานด้าน

นี้ วันก่อน “หมอยง” ถึงได้บอกว่าฝรั่งไม่ทันเรา ส่วนจีนก็ไม่ได้

ทดลองเพราะใช้วัคซีนคนละแบบ สรุปคือต้นตอข่าวมาจากกลุ่มที่

ต้องการดิสเครดิตไทย แล้วไปแปลข่าวว่า WHO ไม่เห็นด้วย

วันนี้ ไทยเดินหน้าฉีดวัคซีนข้ามชนิดแล้ว และ WHO คงรอ

ดูผลอย่างตั้งอกตั้งใจ เพื่อจะนำากรณีของไทยไปแนะนำาให้ประเทศ 

อื่นๆ ได้ทำาตามครับ. 

เกิดเป็นคนต้องสู้ 

 * เกิดเป็นคน ทนไป  ไม่ท้อถอย

 อย่าหวังคอย ให้ใคร  ได้ช่วยเหลือ

 อย่ารอพี่ น้อง,ผอง เพื่อนจุนเจือ

 กัดก้อนเกลือ กินกับข้าว ทั้งเช้าเย็น

 * อย่ายอมแพ้ แก่โชค ชะตาราศี

 ทำาความดี  มีธรรมไว้ ใครไม่เห็น  

 พยายาม ช่วยมนุษย์ สุดลำาเค็ญ

 เพราะเป็น นักสู้ กู้สังคม.

เกริก โกรกกราก

พันโทหนุน ศันสนาคม

คุ

เ



นึ่งในธุรกิจที่ ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการ

ระบาดของเชื้อโรคร้ายโควิด-19 ในช่วง 1-2 ปีนี้ 

คงหนี ไม่พ้นอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว 

ซึ่งผู้ที่ประกอบกิจการต้องเผชิญกับข้อจำากัดทางการบินและ

การเดินทางของผู้คนจากกฎระเบียบสำาหรับการป้องกันการ

ระบาด

ซึ่งข้อมูลของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน) 

หรือ ทอท. เปิดเผยภาพรวมการดำาเนินงาน 6 ท่าอากาศยาน

ที่อยู่ภายใต้การดูแล โดย 8 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 

2564 (ต.ค.2563-พ.ค.2564) ปริมาณการจราจรทางอากาศ ณ 

ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง มีผู้ โดยสารใช้บริการประมาณ 18.33 

ล้านคน ลดลง 71.5% สอดคล้องกับจำานวนเที่ยวบินที่พบว่ามี

ประมาณ 206,000 เที่ยวบิน ลดลง 51.6% เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน (มีผู้ โดยสาร 64.20 ล้านคน และเที่ยว

บิน 425,800 เที่ยวบิน) ขณะที่สนามบินภูมิภาค 28 แห่งของ

กรมท่าอากาศยาน ส่วนใหญ่ไม่มีเที่ยวบิน และก็เป็นตัวเลข

เที่ยวบินและผู้ โดยสารที่ลดลงมากเช่นเดียวกัน

จะเห็นได้ว่าธุรกิจการบินได้รับผลกระทบทุกครั้งที่มีคำา

สั่งจากรัฐบาล แต่การช่วยเหลือจากภาครัฐกลับมีความล่าช้า

อย่างมาก

ทั้งนี้ แม้ว่าที่ผ่านมาทางภาครัฐจะมีการเยียวยาให้กับ

ธุรกิจการบินตามที่คณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) เสนอ 

อาทิ ยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมการดำาเนินงานของสายการบิน 

ลดค่าบริการขึ้นลง 50% สำาหรับเที่ยวบินภายในประเทศและ

เที่ยวบินระหว่างประเทศ ยกเว้นการจัดเก็บค่าบริการที่เก็บ

อากาศยานสำาหรับสายการบินที่หยุดให้บริการชั่วคราว ขยาย

ระยะเวลาชำาระหนี้ ยกเว้นค่าปรับกับสายการบินที่ส่งค่าธรรม 

เนียมเข้าหรือออกประเทศล่าช้าในไตรมาสที่ 3 เป็นต้น

แต่มาตรการทั้งหมดไม่ใช่สิ่งที่จะประคองธุรกิจให้อยู่

ต่อได้ ซึ่งล่าสุด นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานกรรมการ

บริหาร บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำากัด (มหาชน) และสาย

การบินไทยแอร์เอเชีย ได้ออกมาพูดดังๆ ถึงรัฐบาลว่า 

“สถานการณ์ขณะนี้ ธุรกิจการบินมืดมน โดยจะกลับ

มาว่ากันใหม่อีกครั้งได้ก็ต้องกลางปี 2565 และมาตรการต่างๆ 

ที่เคยขอภาครัฐไปก็ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือ จนขณะนี้ผู้

ประกอบการหมดไม่เหลือสภาพคล่องจะเดินธุรกิจต่อแล้ว ตอน

นี้ต้องบอกเลยว่าธุรกิจวายวอดหมด สภาพคล่องหมดหน้าตัก 

สิ้นเดือนนี้ก็จะไม่มีสภาพคล่องไปจ่ายเงินเดือนพนักงานแล้ว 

เพราะมาตรการช่วยเหลือที่เราเคยขอภาครัฐไปไม่เคยได้รับ

ความสนใจเลย”

พร้อมทั้งกล่าวต่ออีกว่า ตนอยากฝากคำาถามไปถึงรัฐ 

บาลกรณีที่มีการพิจารณาเรื่องงบประมาณปี 2565 วาระ 2 

ในชั้นกรรมาธิการฯ วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ที่จะนำามาใช้

จ่ายนั้น เคยคิดไหมว่าจะมีเงินตามวงเงินที่ตั้งไว้หรือไม่ เพราะ

หากธุรกิจในประเทศเจ๊งหมด ตายหมด ไม่สามารถเสียภาษีได้ 

รัฐบาลจะเอางบประมาณจากที่ไหนมาใช้ ขอตั้งคำาถามและ

ฝากให้คิดไว้ว่า เหตุใดถึงไม่เร่งช่วยเหลือ หรือปล่อยกู้ เพื่อต่อ

ลมหายใจให้ธุรกิจเดินต่อไปได้ เพราะธุรกิจนั้นๆ จะได้นำาเงิน

มาเสียภาษีให้กับภาครัฐ เนื่องจากรัฐบาลก็ต้องหาแหล่งเงินกู้

มาแก้ปัญหาอยู่แล้ว แต่ต้องทำาให้ถูกจุด

ปัญหาตอนนี้คือ ผู้ประกอบการสายการบินประสบปัญ 

หาเรื่องสภาพคล่องอย่างรุนแรง และพยายามขอให้รัฐบาล

พยายามจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำา หรือซอฟต์ โลน ที่ขอ

กันมาตั้งแต่ปี 2563 แต่จนถึงเดือน พ.ค.64 ก็ยังไม่เห็นวี่แวว 

จนกระทั่งสมาคมสายการบินประเทศไทย ที่มีนายพุฒิพงศ์ 

ปราสาททองโอสถ เป็นนายกสมาคมฯ ได้มีมติร่วมกันให้ส่ง

หนังสือถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

อีกครั้ง เพื่อขอติดตามและเข้าพบเพื่อรับทราบความชัดเจน

จากทางรัฐบาลในเรื่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำาที่จะจัดสรรให้แก่สาย

การบิน ทั้งนี้ ทางสมาคมเห็นว่าหากได้รับพิจารณามาตรการ

ช่วยเหลือเรื่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำา หรือซอฟต์ โลน จากทาง

รัฐบาล ก็จะสามารถช่วยลดผลกระทบความเสียหายต่อการ

ฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งผลกระทบความเสียหายต่อธุรกิจการบินของประเทศได้ แต่

ดูเหมือนว่าก็ยังไม่ได้คำาตอบที่ชัดเจนจากรัฐบาล

เท่ากับว่าตอนนี้ธุรกิจสายการบินก็เปรียบได้กับคนไข้

ป่วยรอเตียง รอการรักษา รอออกซิเจนมาเติมพลัง ซึ่งหาก

ไม่มีการช่วยเหลือก็อาจจะถึงวันสิ้นชีพ ปิดบริษัทก็เป็นได้.

ม่ปลื้มยังไงไหว สำาหรับ ‘อเล็กซ์ อึ้ง’ ซีอี โอใหญ่ของ

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

หรือ KEX เพราะล่าสุดเพิ่งได้รับข่าวดีว่า เคอรี่เพิ่ง

คว้ารางวัล No.1 Brand Thailand หมวดบริการจัด

ส่ง/โลจิสติกส์ ปีที่ 4 ติดต่อกัน และไม่ใช่ชนะแบบธรรมดา 

แต่เป็นการชนะแบบเอกฉันท์ คะแนนทิ้งห่างคู่แข่งขาดลอย 

ด้วยได้คะแนน 63.8% ทิ้งห่าง

อันดับ 2 ซึ่งได้คะแนน 19.1% โดย                                      

มีคะแนนชนะคู่แข่งในทุกภาคทั่ว                                     

ประเทศไทย งานนี้นายใหญ่ประ 

กาศชัดเจนว่า จะให้ความสำาคัญกับ

การรักษาสัญญาและมุ่งมั่นพัฒนา

อยู่เสมอ ทั้งเรื่องกลไกการทำางาน 

เทคโนโลยี และการประสานกับ

ลูกค้า และทำาให้ย้ำาให้เห็นว่า เคอรี่ 

เอ็กซ์เพรส คือแบรนด์ที่ทั้งถูกและ

ดีที่สุด.
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ธุรกิจการบินน่าห่วง

4 ปีซ้อน

เศรษฐกิจ

ไ

ห

ลลิตเทพ ทรัพย์เมือง

อเล็กซ์ อึ้ง

ผวาหนี้ครัวเรือนพุ่ง14.1ล้านล.

‘ธปท.’เร่งปูพรมแก้ปัญหา/ประกาศเกณฑค์มุค่าฟี
ไทยโพสต์ • “แบงก์ชาติ” ผวาหนี้ครัวเรือนไทยไตรมาส 1/2564 พุ่ง

แตะ 14.1 ล้านล้านบาท คิดเป็น 90.5% ของจีดีพี หลังประชาชน

รายได้หดตัว สวนทางภาระหนี้พุ่ง เร่งปูพรมแก้ปัญหา จ่อเปิดตัว 

“หมอหนี้” ให้คำาแนะนำา-บริหารจัดการหนี้ พร้อมออกประกาศเกณฑ์

คุมค่าฟี จับตาหนี้เกษตรอ่วม คาดปี 2565 อ่วมหนัก

นางธัญญนิตย์ นิยมการ                                   

ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำากับสถาบัน                                             

การเงิน 2 ธนาคารแห่งประ 

เทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า จาก

สถานการณ์ โควิด-19 ส่งผลให้มี

ปัญหาหนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นใน

ทุกประเทศ สำาหรับประเทศไทย

หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นสูงกว่าหลาย

ประเทศ โดยไตรมาส 1/2564 มี

หนี้ครัวเรือนคิดเป็น 90.5% ของ

จีดีพี หรือคิดเป็น 14.1 ล้านล้าน

บาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เป็น

ผลจากรายได้ประชาชนหดตัว 

ขณะที่ภาระหนี้เดิมที่มีอยู่เพิ่มสูง

ขึ้น

ทั้งนี้ ในประเทศไทยพบ

ว่าหนี้ครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นหนี้

เพื่อที่อยู่อาศัย 34% สินเชื่อส่วน

บุคคล บัตรเครดิต 28% และมี

ความซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจาก

มีเจ้าหนี้หลากหลาย ทั้งหนี้จาก

ธนาคารพาณิชย์ และสถาบัน

การเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่มี

สัดส่วน 72% คิดเป็น 3 ใน 4 

ส่วนที่เหลือ อยู่นอกการกำากับ

ดูแลของ ธปท. มาตรการจึงต้อง

ร่วมมือกันทุกภาคส่วน ไม่ใช่

เฉพาะ ธปท.เพียงอย่างเดียว

ที่ผ่านมา ธปท.เร่งแก้

ธัญญนิตย์ นิยมการ 

บ้านปูปรับแผนออกหุ้นเพิ่มทุน 

บีทีเอสสั่งจ่ายปันผล0.16บาท

มอบกล่องทูเกเตอร์บอกซ์ • นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท.น้ำามันและการค้า

ปลีก หรือโออาร์ มอบกล่องทูเกเตอร์บอกซ์ ซึ่งเป็นชุดยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำาหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องแยกกักตัวที่บ้าน จำานวนรวม 

10,000 ชุด รวมมูลค่า 5 ล้านบาท แก่นายแพทย์วิชาญ ปาวัน ผู้อำานวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค.   

ไทยโพสต์ • นางสมฤดี ชัยมง 

คล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) 

เปิดเผยถึงมติที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20                                    

ก.ค.64 เรื่องการปรับรายละ                                           

เอียดการออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 

ซึ่งรายละเอียดใหม่ของการ

ออกหุ้นเพิ่มทุน คือ เพิ่มทุน

จดทะเบียนบริษัท จำานวน 

5,074,581,513 บาท จากเดิม 

5,074,581,515 บาท เป็น

จำานวน 10,149,163,028 บาท 

ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

โดยเพิ่มทุนในอัตราส่วน 3 หุ้น

เดิม ต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน หรือจำา 

นวนไม่เกิน 1,691,527,171 หุ้น 

เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ

ถือหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 5 บาท 

นายคีรี กาญจนพาสน์                            

ประธานกรรมการและประธาน

คณะกรรมการบริหาร บริษัท 

บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด 

(มหาชน) หรือ BTS เปิดเผย

ว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำาปี 2564 ที่ประชุมมี

มติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

งวดสุดท้ายสำาหรับรอบระยะ

เวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 

2564 ในอัตราหุ้นละ 0.16 

บาท กำาหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิ

ปันผล (XD) วันที่ 23 ก.ค.

2564 กำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น

ที่มีสิทธิการรับเงินปันผลใน

วันที่ 27 ก.ค.2564 และจ่าย

เงินปันผลวันที่ 11 ส.ค.2564 

ซึ่ งบริษัทจ่ ายเงินปันผลใน

อัตราหุ้นละ 0.31 บาท หรือ

ประมาณ 4,080.2 ล้านบาท.

ถึงเวลาที่แฟนพันธุ์แท้ของ บมจ.ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ 

(WP) ต้องมาเกาะติดงบ Q2 ว่าจะโชว์ฟอร์มให้แฟนคลับได้ชื่น

ใจหรือไม่ท่ามกลางโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้น แต่จากการที่

ซีอีโอคนเก่ง “ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง” ลุยจัดกระบวนทัพรุกขยาย

ธุรกิจก๊าซ LPG แบบเต็มเหนี่ยว ทั้งขยายจุดกระจายสินค้าภาค

ครัวเรือน, ขยายช่องทางการขาย ทำาให้ภาพรวมธุรกิจได้รับผล 

กระทบไม่มากนัก แถมมีลุ้นผลงาน Q2 ดีกว่าช่วงเดียวกันของปี

ก่อนเป็นแน่...•

ด้านรายนี้ขอให้คะแนนเต็ม 100 สำาหรับหุ้น High growth 

อย่าง “JR” หรือ บมจ.เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ ภายใต้การ

บริหารของซีอีโอ “พี่ใหญ่” จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ที่ยังคงเดิน

หน้าฝ่าวิกฤติโควิด-19 ได้อย่างแข็งแกร่ง เร่งส่งมอบงานตามแผน 

แถมส่งสัญญาณในไตรมาส 2/64 ผลงานมีลุ้นนิวไฮต่อเนื่อง ผล

จากแบ็กล็อกตุนไว้เต็มมือกว่า 5 พันล้านบาท และยังไม่นับรวม

งานใหม่ที่กำาลังทยอยเข้าร่วมประมูลอีกเพียบ อย่างนี้สบายใจหาย

ห่วงได้เลยค้าบบ...•

มาที่ อลิอันซ์ อยุธยา แจกโค้ดสั่งอาหารและช็อปปิ้ง

ออนไลน์กว่า 5,000 โค้ด ลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา สามารถเลือกรับ

โค้ด Lazada มูลค่า 50 บาท หรือ 1112 Delivery มูลค่า 50 

บาท จำากัดสิทธิ์ ลูกค้า 1 ท่าน เลือกรับได้ 1 สิทธิ์เท่านั้น ตั้งแต่

วันนี้ถึง 31 ก.ค.64 หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม เงื่อนไขเป็นไปตามที่

บริษัทกำาหนด ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.azay.co.th/th_TH/

for-customer-index/promotion-activity-index/privilege-index/

lockdown.html...•

ปิดท้ายด้วยยักษ์ใหญ่แห่งวงการผลิตไฟฟ้า บมจ.กัลฟ์ 

เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ หรือ GULF เดินหน้าต่อกับโครง

การกัลฟ์ส่งพลังสู่ชุมชน มอบข้าวกล่องสู้ภัยโควิด-19 เตรียมส่ง

มอบข้าวกล่องวันละ 2,000 กล่อง เป็นระยะเวลา 60 วัน รวม 

120,000 กล่อง ให้กับชุมชน ผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม และ

ผู้ป่วยในศูนย์พักคอย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและส่ง

พลังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-

19 พร้อมเปิดโอกาสให้คนทั่วไปสามารถแชร์ข้อมูลพื้นที่ชุมชนที่

ต้องการความช่วยเหลือเรื่องข้าวกล่องได้ที่ใต้ โพสต์ของเฟซบุ๊ก

แฟนเพจ https://www.facebook.com/GulfSPARK.TH/...•

ปัญหาหนี้ครัวเรือนทั้งต้นน้ำา คือ

ให้ความรู้ทางการเงินแก่ภาค

ประชาชน ไม่ก่อหนี้เกินตัว กลาง

น้ำา  คือออกมาตรการกำากับดูแล 

และวางกฎเกณฑ์ ควบคุมดูแล

เจ้าหนี้ และปลายน้ำา คือวาง

โครงสร้างพื้นฐาน สร้างเครื่อง

มือ กลไก ในการแก้ปัญหาหนี้ 

เช่น คลินิกแก้หนี้ ทางด่วนแก้

หนี้ มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ เป็นต้น 

รวมทั้งมาตรการลดเพดานดอก 

เบี้ย สินเชื่อบัตรเครดิต และสิน

เชื่อส่วนบุคคล ลงอีก 2-4% และ

มาตรการดูแลในสถานการณ์โควิด

ตั้งแต่ปี 2563 จนล่าสุดมาตรการ

ระยะ 3 ในช่วง พ.ค.2564

“ในเดือน ส.ค.นี้ ธปท.

จะเปิดตัวโครงการหมอหนี้เพื่อ

ประชาชนอย่างเป็นทางการ ซึ่ง

นำาร่องผ่านเว็บไซต์ ธปท.ไปบ้าง

แล้ว โครงการนี้จะให้คำาแนะนำา 

ช่วยเหลือลูกหนี้รายกลุ่ม ทั้ง

รายย่อยและธุรกิจ โดยได้รับ

ความร่วมมือจากทุกสถาบันการ

เงิน เข้ามาให้คำาแนะนำา บริหาร

จัดการหนี้ ในสถานการณ์ โค

วิด-19 ทั้งการลดหนี้ หารายได้ 

ควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น” 

นางธัญญนิตย์กล่าว

นางธัญญนิตย์กล่าวว่า ใน

ปี 2565 จะมีปัญหาใหญ่ที่ต้อง

ติดตามคือ หนี้ภาคการเกษตร 

ซึ่งมีธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดูแล

ลูกหนี้ส่วนใหญ่ ดังนั้น การที่ 

ธปท.จะเข้าไปวางกฎเกณฑ์ การ

ตัดหนี้จึงทำาได้ยาก แต่ก็อยาก

เห็นแนวปฏิบัติแบบธนาคาร

พาณิชย์ มาใช้กับ ธ.ก.ส. แม้ว่า

จะมีกฎหมายเฉพาะ และลักษณะ

ของลูกค้าที่มีรายได้ตามการเก็บ

เกี่ยวผลผลิตพืชแต่ละชนิดตาม

ฤดูกาล แต่ ธปท.ก็ต้องหาวิธี

ดำาเนินการ ไม่ใช่ปล่อยให้เป็น

แบบนี้

นอกจากน้ี ภายในไตรมาส 

3/2564 ธปท.เตรียมออกประ 

กาศหลักเกณฑ์เก่ียวกับการกำากับ                                             

ดูแลค่าธรรมเนียม (ค่าฟี) ของ

ธนาคารพาณิชย์รวมกว่า 300 

รายการ เพื่อให้การคิดค่าธรรม 

เนียมจากการทำาธุรกรรมต่างๆ 

สะท้อนต้นทุนและรายได้แท้จริง

ของสถาบันการเงินมากที่สุด.

ใช้มาตรการเข้มงวดไม่ต่างจากล็อกดาวน์ นอกจากจะสั่งปิดกิจการ

ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูงกับการแพร่กระจายของโรคแล้ว ยังต้อง

หยุดการเดินทาง และการให้บริการขนส่งสาธารณะทั้งหมด หยุด

การเดินทางทั้งทางบก ทางน้ำา ทางอากาศ กำาหนดเวลาในการเปิด

กิจการให้น้อยลง  และห้ามผู้คนออกนอกสถานที่พักในช่วงเวลา

กลางคืน ทั้งหมดที่กล่าวมามีผลกับการทำาธุรกิจอย่างมาก ทำาให้

ธุรกิจและเศรษฐกิจแทบจะหยุดนิ่ง นักลงทุนต่างชาติคงวิตกกับสิ่ง

ที่เกิดขึ้นมา จึงมีการขายออกอย่างต่อเนื่อง แต่นักลงทุนไทยคงจะ

เข้าใจในสภาวการณ์ได้ดีกว่า จึงไม่ตื่นตูม ส่วนมากแค่ชะลอการ

เข้าลงทุน ทำาให้ตลาดซึม แต่โดยรวมก็ยังคงมีบรรยากาศของการ

เก็งกำาไรอยู่มาก เพราะแต่ละวันยังคงมีหุ้นลุ้นกันในทางบวกมาก

ถึง 5-6 ร้อยตัว ด้วยการมองระยะเวลาในการเข้มงวดไม่นานมาก 

ผลจากวัคซีนกลับมาต้านโรคได้มากขึ้น ทำาให้ตลาดจะได้รับผลกระ

ทบไม่มากจนเกินไป ยังคงพอลุ้นกันได้ 

เมื่อมาดูกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มไอซีทียังดูดี มีการเติบโต 

จึงน่ามองที่ ILINIS, JMART และ SIS กลุ่มขนส่ง การส่งออกที่สูง

ของไทยทำาให้น่ามองที่ PSL, KEX และ III กลุ่มอาหาร ปัจจัยสำาคัญ

ของมนุษย์ที่ต้องบริโภค ธุรกิจจึงโตดีต่อเนื่อง น่ามองที่ PM, TKN 

และ SNNP ส่วนกลุ่มไฟแนนซ์ยังน่ามองที่ JMT, KTC และ PL 

หุ้นรายตัวที่น่ามองจับตามี ILM, WHA และ HANA เป็นต้น

ความผันผวนของตลาดให้มองเป็นจังหวะในการลงทุน จะ

ทำาให้สามารถลุ้นและลงทุนได้ดี.

ต่างชาติขาดความเชื่อมั่น

การใช้มาตรการคุมเข้มปิดกิจการหลายอย่าง ทำาให้นัก

ลงทุนเกิดความวิตกกับเศรษฐกิจในประเทศ เพราะผลออกมา

ขณะนี้จำานวนผู้ติดเชื้อสูงกว่าหมื่นรายต่อวันจนไม่มีเตียงพอที่จะ

รองรับผู้ป่วยได้แล้ว นับเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดกับ

ไทย ที่อดีตได้รับการยกย่องว่ามีความสามารถควบคุมโรคได้ดี 

เพียงผ่อนคลายผ่อนปรนให้กับผู้คนและธุรกิจสามารถดำาเนินการ

ได้มากขึ้น กลับพบว่าโรคระบาดก็กลับมาแพร่ระบาดอย่างหนัก

ทันที ซึ่งเกิดจากประชาชนส่วนหนึ่งไม่มีจิตสำานึกในการป้องกัน

โรค ยังคงใช้ชีวิตตามปกติ รักความสนุก สบาย และไม่มีวินัยใน

การปฏิบัติตนตามมาตรการควบคุมโรค ทำาให้ โรคสามารถแพร่

ระบาดได้เร็วและมากขึ้นจนกระจายออกวงกว้าง ยากที่จะควบคุม

ให้ โรคอยู่ในกรอบที่จะควบคุมได้ต่อไป จึงเหลือเพียงวิธีเดียวที่จะ

ต้านโรคคือการเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในประเทศให้ได้มาก

ที่สุด ซึ่งต้องใช้เวลาหลายเดือน เพราะยังติดปัญหาวัคซีนมีไม่

เพียงพอ ในขณะที่ผู้ติดเชื้อก็ยังคงนำาเชื้อไปแพร่ระบาดในจุดอื่นๆ

กว้างมากขึ้น  

นี่คือการที่ผู้คนส่วนหนึ่งไม่มีจิตสำานึกในการควบคุม ยัง

คงปล่อยตัวตามสบายใช้ชีวิตอย่างอิสรเสรี จึงยากที่จะกลับมา

ควบคุมโรคได้ดีเหมือนเดิม ร้อนถึงทางรัฐบาลจำาเป็นต้องกลับมา

กทท.ลุยพัฒนาท่าเรือบก3จ.เชื่อมอีอีซี
คลองเตย • กทท.เตรียมดำาเนิน

การพัฒนาท่าเรือบกในพื้นที่จัง 

หวัดฉะเชิงเทรา, ขอนแก่น และ

นครราชสีมา ให้เป็นศูนย์กลาง

โลจิสติกส์ของภูมิภาค หนุน

เชื่อมอีอีซีให้เป็นประตูการค้า

ของกลุ่มประเทศ CLMV

นายกมลศักดิ์ พรหม

ประยูร ผู้อำานวยการการท่าเรือ

แห่งประเทศไทย (กทท.) เปิด

เผยว่า กทท.เตรียมดำาเนินโครง                                    

การพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) 

ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จัง 

หวัดขอนแก่น และจังหวัดนคร 

ราชสีมา ให้เป็นศูนย์กลางโล

จิสติกส์ของภูมิภาค พร้อมส่ง

เสริมบทบาทให้พื้นที่เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(อีอีซี) ให้เป็นประตูการค้าของ

กลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา 

ลาว เมียนมา เวียดนาม)

สำาหรับการพัฒนาท่าเรือ                                                          

บก กทท.เตรียมดำาเนินการ                                                   

พัฒนาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิง 

เทรา หรือ Inland Container 

Depot (ICD) เป็นโครงการ

นำาร่อง โดย กทท.ได้ตั้งคณะ

กรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา

ท่าเรือบก เพื่อให้การดำาเนิน

การเป็นไปตามแผนแม่บทการ

พัฒนาท่าเรือบกของกระทรวง

คมนาคม ซึ่งในคราวประชุม

คณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท.                 

ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 1                                             

ก.ค.2564 มีความเห็นให้เชิญ                                       

ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยว 

ข้องเป็นคณะกรรมการร่วม

บูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนา

ท่าเรือบก

ทั้งนี้ ได้แก่ สำานักนโยบาย

และยุทธศาสตร์ กระทรวง

คมนาคม สำานักงานนโยบาย

และแผนการขนส่งและจราจร 

(สนข.) กรมศุลกากร สำานักงาน

คณะกรรมการนโยบายเขต

พัฒนาพิ เศษภาคตะวันออก 

และการรถไฟแห่งประเทศไทย

ร่วมจัดทำาแผนการพัฒนาท่าเรือ

บก ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการ

ฝ่ายบริหาร กทท.พิจารณา ทั้งนี้ 

แผนพัฒนาท่าเรือบก จังหวัด

ฉะเชิงเทรา อยู่ระหว่างนำาเสนอ

คณะกรรมการ กทท.พิจารณา

ให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอ

กระทรวงคมนาคมให้ความเห็น

ชอบภายในเดือน ก.ค.2564.



ไทยโพสต์ • นายเฉลิมชัย มหา

กิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ หรือ                                             

TTA และกรรมการ บริษัท สยาม 

ทาโก้ จำากัด เปิดเผยว่า ในช่วง 

3-4 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจค้าปลีกใน

สถานีบริการน้ำามันเติบโตอย่าง

ก้าวกระโดด จึงตัดสินใจปรับกล 

ยุทธ์ในการขยายสาขาใหม่ หัน

มาเน้นเปิดสาขาในสถานีบริการ

น้ำามันแทนการเปิดสาขาในห้าง

สรรพสินค้า โดยพบว่าผู้บริโภค

ในปัจจุบันใช้ชีวิตเร่งรีบและต้อง

ปฏิบัติตามวิถีปกติแบบใหม่ ขณะ

ที่เมนูทาโก้ก็สามารถซื้อกลับไป

รับประทานที่บ้านได้ และซื้อไป

รับประทานในรถก็สะดวก นับว่า

ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุค

นี้ ได้เป็นอย่างดี  

สำาหรับสาขาแรกจะเริ่ม

เปิดให้บริการภายใต้รูปแบบใหม่

ที่ชื่อว่า “เดลโก้” ที่สถานีบริการ

น้ำามันคาลเท็กซ์ ประชานุกูล 

เพราะเล็งเห็นว่าสถานีบริการ

น้ำามันแห่งนี้ตั้งอยู่ริมถนนสาย

หลักที่มีผู้สัญจรไปมาหนาแน่น
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7เศรษฐกิจ

เร่งพัฒนาแดชบอร์ดสินค้าทุเรียน

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำานวยการสำานักงานนโยบาย

และยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า สนค.ได้ร่วมกับสำานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) จัดประชุมรับฟังความเห็นของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย ทั้งจากหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ สมาคมที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกร เพื่อนำาข้อคิดเห็น

และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาแดชบอร์ดสินค้าทุเรียน ซึ่ง

เป็นรายการล่าสุดที่อยู่ระหว่างการดำาเนินการใกล้จะสำาเร็จแล้ว คาด

ว่าจะเผยแพร่ได้เป็นตัวต่อไป หลังจากที่สินค้ามันสำาปะหลังได้เผย

แพร่ไปก่อนหน้านี้แล้ว          

ข้าวโพดราคาพุ่งเกินประกันรายได้

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ปรับ

ตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคาล่าสุดที่คณะอนุกรรมการกำากับดูแล

และกำาหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้พิจารณาและเห็นชอบการกำาหนดราคาเกณฑ์

กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 งวดที่ 9 ประจำาวันที่ 20 ก.ค.2564 เพื่อใช้

ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สำาหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

โพดเลี้ยงสัตว์กับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 

1 มิ.ย.2563 และระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย.-19 

ก.ค.2564 ความชื้นไม่เกิน 14.5% กิโลกรัมละ 8.72 บาท นับว่าดีเกิน

เป้าหมายการประกันรายได้ของรัฐบาลที่กิโลกรัมละ 8.50 บาท

ASW โชว์ โครงการแอทโมซบางนา

นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

แอสเซทไวส์ หรือ ASW เปิดเผยว่า โครงการแอทโมซ บางนา เป็น

คอนโดมิเนียมโลว์ไรส์สไตล์รีสอร์ตสูง 8 ชั้น 5 อาคาร จำานวน 

1,101 ยูนิต และร้านค้า 2 ยูนิต มูลค่าโครงการกว่า 2,239 ล้านบาท 

บนพื้นที่โครงการกว่า 10 ไร่ สามารถเดินทางได้สะดวกสบาย พร้อม

กับเป็นโครงการที่มีจุดเด่นการออกแบบ พื้นที่ส่วนกลางที่พรั่งพร้อม

ไปด้วยสิ่งอำานวยความสะดวกที่หลากหลาย รวมถึงการเพิ่มพื้นที่สี

เขียวที่จะสร้างบรรยากาศความร่มรื่นและผ่อนคลายให้กับการพัก

อาศัย เพื่อรองรับกลุ่มคนทำางานที่ต้องการการพักผ่อนในราคาเริ่ม

ต้นเพียง 1.59 ล้านบาท นับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภคที่

กำาลังมองหาที่พักอาศัย

APURE ตั้งเป้ายอดขายโต 40% ต่อปี  

นายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ บมจ.อกริ

เพียว โฮลดิ้งส์ หรือ APURE เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้ารายได้ 3 ปี 

(64-66) ต่อจากนี้เติบโตไม่ต่ำากว่า 30-40% ต่อปี หลังจากที่บริษัท

ได้เข้าไปทำาการตลาดในประเทศสหรัฐเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา และได้

รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค เนื่องจากรสชาติของข้าวโพด

ไทยมีเอกลักษณ์และมีความแตกต่าง ส่งผลให้บริษัทได้รับคำาสั่งซื้อ

ใหม่จากวอลมาร์ท (Walmart) ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่จาก

ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้ามาสูงถึง 4,400 ตู้คอนเทนเนอร์ต่อปี โดย

ในเบื้องต้นบริษัทส่งสินค้าดังกล่าวได้จำานวน 1,400 ตู้คอนเทนเนอร์

ต่อปี ตามกำาลังผลิตในปัจจุบัน

เปิดใช้สะพานข้ามทางรถไฟปากน้ำาปราณบุรี

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิด

เผยว่า ปัจจุบัน ทช.ได้ดำาเนินการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุด

ตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.1019 แยกทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 4-บ้านปากน้ำาปราณบุรี อำาเภอปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ แล้วเสร็จสมบูรณ์ และได้เปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจร

เรียบร้อยแล้ว ช่วยเพิ่มความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประ 

ชาชน รวมถึงสนับสนุนโครงการรถไฟทางคู่ สอดรับนโยบายของนาย

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อีกด้วย.

7แอร์ ไลน์วอนช่วยซอฟต์ โลน
ตัดพ้อรัฐไม่เคยเหลียวแล

เจ๊งเรียบขู่ทิ้งพนง.2หมื่น

นายพุฒิพงศ์ ปราสาท

ทองโอสถ กรรมการผู้อำานวย

การใหญ่ บมจ.การบินกรุงเทพ 

(BA) หรือสายการบินบางกอก

แอร์เวย์ส ในฐานะนายกสมาคม

สายการบินประเทศไทย เปิดเผย

ว่า การแพร่ระบาดของโควิด-

19 ทำาให้การขนส่งทางอากาศ

ได้รับผลกระทบรุนแรงมากกว่า

วิกฤติใดๆ ในรอบ 10 ปี โดยปี 

63 ผู้ โดยสาร 7 สายการบินลด

ลง 64.7% เมื่อเทียบกับปี 62 ผู้

โดยสารระหว่างประเทศ ลดลง 

81.7% ภายในประเทศ ลดลง 

44.9% เที่ยวบินในประเทศ ลด

ลง 33.8%  ซึ่งเป็นผลมาจากการ

จำากัดการเดินทาง ล่าสุดได้สั่ง

ให้หยุดทำาการบินตั้งแต่วันที่ 21 

ก.ค.64 อีก เท่ากับว่ารายได้ของ

สายการบินเป็นศูนย์ ขณะที่ค่าใช้

จ่ายเท่าเดิม ที่ผ่านมาทุกสายการ

บินขาดทุนต่อเนื่อง และขณะนี้

ไทยโพสต์ • 7 สายการบินดาหน้าวอนรัฐเร่งพิจารณาซอฟต์ โลน 5 

พันล้าน หวังต่อลมหายใจให้ธุรกิจการบินและชีวิตพนักงานเกือบ 2 

หมื่นคนถึงแค่สิ้นปีหรือปีหน้า ย้ำาแบกภาระต้นทุนไม่ไหวแล้ว หลังยื่น

เรื่องมาแล้ว 478 วัน แต่กลับไร้การเหลียวแล 

เริ่มแบกภาระต้นทุนไม่ไหวแล้ว 

จึงอาจจะส่งผลต่อการกลับมา

ทำาการบินและการจ้างพนักงาน

ทั้งนี้ สมาคมได้ขอรับการ

สนับสนุนซอฟต์ โลนไปตั้งแต่การ

ระบาดของโควิด-19 รอบแรก 

หรือในเดือน มี.ค.2563 และ

ได้ติดตามต่อเนื่อง รวมถึงเข้า

พบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรี วันที่ 28 ส.ค.

63 เพื่อให้เร่งพิจารณาเรื่องดัง

กล่าว ล่าสุดเมื่อเดือน พ.ค.2564 

ได้ส่งหนังสือติดตามอีกครั้ง จน

ปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับการพิจารณา 

รวมเป็นเวลากว่า 478 วันแล้ว

“ที่ผ่านมาสายการบินทั้ง 

7 สายให้ความร่วมมือกับภาค

รัฐเป็นอย่างดี ขณะเดียวกันได้

มีการปรับตัวในหลายมิติ การ

ระงับเที่ยวบินทั้งหมดส่งผลให้

รายได้เป็นศูนย์ ขณะที่ค่าใช้จ่าย

ยังเพิ่มขึ้นเท่าเดิม มองว่าขณะนี้

ทุกสายการบินต่างก็ประสบภาวะ

ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง และเริ่มที่

จะแบกรับภาระต้นทุนไม่ไหว ซึ่ง

สนับสนุน • นายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.วิริยะประกันภัย พร้อมด้วยผู้บริหารและ

พนักงานในสังกัดฝ่ายปฏิบัติการภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มอบน้ำาดื่มและอาหารพร้อมทาน เพื่อ

เป็นขวัญและกำาลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ใน

การรักษาและดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นาง

แจ่มจันทร์ วิทยาอนุมาส พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นผู้แทนรับมอบ 

ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา. 

พุฒิพงศ์

ปราสาททองโอสถ 

อาจจะส่งผลกระทบต่อการกลับ

มาให้บริการและการจ้างงานใน

อนาคต” นายพุฒิพงศ์กล่าว

นายสันติสุข คล่องใช้ยา 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สาย

การบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า 

ธุรกิจการบินได้รับผลกระทบจาก

โควิด-19 มา 17 เดือน คำาสั่งงด

บินเข้า-ออกพื้นที่สีเเดงเข้ม ทำาให้

เครื่องบินของ 7 สายการบิน กว่า 

170 ลำาต้องจอดนิ่ง แต่ยังมีค่า

จ้างพนักงานกว่า 2 หมื่นคน รวม 

เกือบ 1,000 ล้านบาทต่อเดือน 

ขณะที่รายได้เป็นศูนย์ จึงเป็นที่มา

ที่รัฐบาลต้องช่วยเหลือ ซึ่งจะทำาให้

ธุรกิจการบินอาจจะไปต่อไม่ได้

นายวรเนติ หล้าพระบาง                                              

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สาย

การบินไทยเวียตเจ็ท กล่าวว่า 

ทางสมาคมได้ปรับลดตัวเลขวง 

เงินการขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำา รวม 

7 สายการบิน จาก  1.5 หมื่นล้าน                                               

ในการยื่นขออนุมัติเมื่อต้นปี 64 

แต่ก็ยังไม่ได้รับการอนุมัติ จนล่า 

สุดปรับลดเหลือเพียง 5 พันล้าน

บาท เพื่อใช้รักษาการจ้างงานพนัก                                                     

งานทั้ง 7 สายการบิน กว่า 2 หมื่น

คน ในครึ่งปีหลังของ 64 เท่านั้น

นางชาริตา ลีลายุทธ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สาย

การบินไทยสมายล์แอร์เวย์ กล่าว

ว่า ที่ผ่านมาสายการบินไม่ได้นิ่ง

นอนใจ พยายามหาหนทางที่จะ

มาช่วยให้สามารถจ้างพนักงาน

ได้ต่อ แต่เนื่องด้วยมีข้อจำากัดที่

จะช่วยเหลือเฉพาะธุรกิจขนาด

ย่อม ขณะที่ธุรกิจสายการบินเป็น

ธุรกิจขนาดใหญ่ เพราะฉะนั้น

วงเงินที่จะช่วยเหลือให้กู้ได้จะอยู่

ที่ 15 ล้านบาท.

ธุรกิจแบงก์ยังแกร่ง

Q2/64ฟันกำาไรทะลัก

ทาโก้เบลล์ฮึด!

ปั้นโมเดลใหม่

รุกขยายสาขา

มาในแต่ละวัน ขณะเดียวกันยัง

มองว่าสาขาดังกล่าวมีศักยภาพที่

จะเป็น “เดลิเวอรี ฮับ” รองรับ

การให้บริการแก่แฟนๆ ของทา

โก้ เบลล์ ในพื้นที่บริเวณแถบนี้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ รูปแบบเดลโก้มี

ขนาดพื้นที่ เพียงครึ่งหนึ่งของ

ร้านทาโก้ เบลล์ แบบเดิม และ

ใช้เงินลงทุนในการเปิดสาขาใหม่

ลดลงไปได้เกือบครึ่งหนึ่ง ทำาให้

การเปิดร้านใหม่เป็นไปได้ง่าย

ขึ้น นอกจากนี้ รูปแบบร้านเดล

โก้ยังถูกออกแบบมาให้เหมาะกับ

สถานที่ที่มีพื้นที่จำากัดและเอื้อต่อ

การให้บริการแบบเดลิเวอรีและ

ซื้อกลับบ้านอีกด้วย

อย่างไรก็ดี ในช่วงสถาน 

การณ์ โควิด-19 ที่ผ่านมา ยอด

การสั่งเดลิเวอรีของทาโก้ เบลล์ 

เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำาให้ใน

ปี 2564 บริษัทจึงได้วางเป้ายอด

ขายจากเดลิเวอรีให้เพิ่มขึ้นเป็น 

25% ของยอดขายทั้งหมด.

ไทยโพสต์ • KTB โชว์ Q2 โกย

กำาไรกว่า 6 พันล้าน พร้อมตั้ง

สำารองระดับสูงรองรับความไม่

แน่นอนทางเศรษฐกิจ ด้านไทย

พาณิชย์-กรุงศรีฯ แจงฐานะการ

เงินแกร่งสู้ โควิด เพราะบริหาร

ความเสี่ยงรอบคอบ

นายผยง ศรีวณิช กรรม 

การผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคาร

กรุงไทย หรือ KTB เปิดเผยว่า 

ผลดำาเนินงานไตรมาส 2 ปี 2564 

มีกำาไรสุทธิ 6,011 ล้านบาท จาก

สินเชื่อเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ

การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายใน

ช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว รวม

ถึงการติดตามคุณภาพหนี้ ใกล้

ชิด และรักษาระดับสำารองต่อ 

NPLs เพื่อรองรับผลกระทบทาง

เศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนสูง 

ดัน Coverage ratio เพิ่มขึ้นเป็น

ร้อยละ 160.7 พร้อมเดินหน้า

ช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มฝ่าวิกฤติ

ด้านธนาคารไทยพาณิชย์ 

(SCB) แจ้งว่าในไตรมาส 2 ปี 

2564 มีกำาไรสุทธิ 8,815 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 5.4% จากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน ในขณะที่กำาไรจาก

การดำาเนินงานก่อนหักสำารองมี

จำานวน 21,093 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

4.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ซึ่งเป็นผลของการขยายฐานราย

ได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยและการปรับตัว

ลดลงของค่าใช้จ่ายในการดำาเนิน

งานของธนาคาร สำาหรับครึ่งปี

แรกของปี 2564 ธนาคารมีกำาไร

สุทธิจำานวน 18,902 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 7.3% จากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน

ส่วนธนาคารกรุงศรีอยุธยา                   

จำากัด (มหาชน) เผยผลประกอบ

การครึ่งแรกปี 64 โดยมีกำาไร

สุทธิจำานวน 21,048 ล้านบาท 

หลังออกมาตรการเพื่อช่วยบรร             

เทาภาระทางการเงินแก่ลูกค้าผู้

ประกอบการ SME ที่ได้รับผลก

ระทบจาก COVID-19 อย่าง

ต่อเนื่อง หนุนสินเชื่อเพื่อธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมเติบโต

อย่างต่อเนื่องที่ 3.5% ภายใต้

การบริหารความเสี่ยงด้วยความ

รอบคอบระมัดระวัง โดยมีคุณ 

ภาพสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งและ

อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ 

(NPL) ในระดับต่ำาเพียง 2.03%.

มื่อสัปดาห์ที่แล้วข่าวที่ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย ได้มีหนังสือ

แจ้งบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) โดยให้เหตุผลว่า การระบาดของโรคติดเชื้อโค

วิด-19 อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง 

และมีจำานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง จึงนับเป็นภาวะ

วิกฤติด้านสาธารณสุข ในระดับที่ท้าทายจนไม่สามารถคาดการณ์ได้

ว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปสู่จุดใด  

ส่งผลให้บริษัท สินมั่นคงประกันภัย ต้องบริหารความเสี่ยงให้มี

ประสิทธิภาพและจำาเป็นต้องใช้สิทธิ์บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการ

ติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบเจอจ่ายจบ ข่าวนี้สร้างความโกลาหลให้กับ

ลูกค้าสินมั่นคงที่ได้ทำาประกันไว้อย่างมาก แม้ว่าหลังจากนั้นไม่นาน

ทางสินมั่นคงจะออกมายกเลิกประกาศดังกล่าวแล้วก็ตาม 

ร้อนถึงสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย (สำานักงาน คปภ.) ได้ออกมาระบุว่า เพื่อความเป็น

ธรรมและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้เอาประกันภัยจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตลอดจนเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ

ประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัย สำานักงาน คปภ.ได้ดำาเนิน

การออกคำาสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 เรื่อง ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้

สิทธิ์บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัท ในกรมธรรม์ประกันภัย 

COVID-19 สำาหรับบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและ

เป็นการคุ้มครองประชาชนผู้เอาประกันภัย 

โดยคำาสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 

ได้สั่งให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิ์บอกเลิก

กรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัท สำาหรับ

กรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่บริษัท

ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน และ

กรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่บริษัท

ได้ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยก่อนวันที่ 16 

กรกฎาคม 2564 และยังคงมีผลใช้บังคับ 

เว้นแต่ปรากฏหลักฐานชัดเจนต่อบริษัทว่าผู้

เอาประกันภัยได้กระทำาการทุจริตหรือฉ้อฉล

ประกันภัย เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับ

ประโยชน์จากการประกันภัย ซึ่งหมายความ

ว่า กรมธรรม์ประกันภัยโควิดที่ยังไม่หมด

อายุจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของ

กรมธรรม์ประกันภัยต่อไปจนกว่าจะหมดอายุ

ความคุ้มครอง โดยที่บริษัทประกันภัยจะไม่

สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ตามอำาเภอใจ 

ซึ่ง นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) กล่าว

ย้ำาว่า การออกคำาสั่งนี้เป็นกรณีที่นายทะเบียนเห็นสมควร เนื่องจาก

เป็นเรื่องที่กระทบต่อพี่น้องประชาชนผู้เอาประกันโควิดเป็นวงกว้าง 

ทั้งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของระบบประกันภัยไทย รวมทั้งมีการใช้

มาตรการอย่างอื่นแล้วไม่เป็นผล จึงจำาเป็นต้องใช้มาตรการทาง

กฎหมายดำาเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อมิให้ปัญหาลุกลามบานปลาย 

ดังนั้น บริษัทประกันวินาศภัยทุกบริษัทจึงไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

ซึ่งต่อไปจะได้หารือกันเพื่อให้มีการปรับปรุงเงื่อนไขการบอกเลิก

กรมธรรม์ประกันภัยให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคยิ่งขึ้น ทั้งนี้ 

สำานักงาน คปภ.จะติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด และขอ

ให้ประชาชนมั่นใจต่อระบบประกันภัย สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ

บริหารความเสี่ยงได้ในทุกสถานการณ์ หากไม่ได้รับความเป็นธรรม

เรื่องประกันภัย หรือต้องการข้อมูลด้านประกันภัยเพิ่มเติม สอบถาม

ได้ที่สายด่วน คปภ. 1186 หรือ Add Line Official @oicconnect

ชู 3 บริการ

อย่างไรก็ตาม แม้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดยังคงวิกฤติ 

แต่ก็มีหลายบริษัทที่ยังคงเดินหน้าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโควิดต่อเนื่อง 

อย่าง ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต กล่าวว่า กรุงเทพประกัน

ชีวิตได้ดำาเนินการมอบความห่วงใยไปแล้วกับการบริการ 3 ด้าน ดังนี้ 

ให้ความรู้และการเตรียมพร้อมในสถานการณ์ โควิด-19 ผ่านบริการ 

Telemed Plus โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ, บริการการขยายความคุ้มครอง

ของกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ และปรับลดระยะเวลาที่

ไม่คุ้มครอง และการสร้างความมั่นใจในการให้บริการของบริษัท ด้วย

ช่องทางการให้บริการแบบออนไลน์ และ Application Bangkok Life 

ปรับลดระยะเวลารอคอย 

เช่นเดียวกับ นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยสมุทรประกัน

ชีวิต ยืนยันพร้อมดูแลลูกค้าที่มีสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ หรือ

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองชดเชยรายได้รายวัน ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 

โดยให้ความคุ้มครองการรักษาโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และ

ความคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส 

COVID-19 ตามผลประโยชน์ความคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ทั้ง

ประกันสุขภาพรายเดี่ยวและรายกลุ่ม โดยไม่ต้องสำารองจ่าย เมื่อเข้า

รักษาตัวในโรงพยาบาลเครือข่ายของบริษัทไทยสมุทรกว่า 300 แห่ง

ทั่วประเทศ รวมถึงคุ้มครองครอบคลุมการรักษาโรคติดเชื้อไวรัส 

COVID-19 ในโรงพยาบาลสนาม  และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ 

พร้อมเพิ่มความอุ่นใจอีกขั้น ด้วยความคุ้มครองเร็วขึ้น ใน

กรณีเจ็บป่วยจาก COVID-19 หรือได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีน 

COVID-19 โดยได้ปรับลดระยะเวลารอคอย จาก 30 วัน เหลือ 14 

วัน สำาหรับลูกค้าไทยสมุทรที่มีสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ หรือ

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองชดเชยรายได้รายวัน ที่มีวันเริ่มคุ้มครอง

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น

ทิพยฯ มอบประกันแพ้วัคซีนโควิด

มาที่นายสมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพย

ประกันภัย ได้ผนึกกำาลังกับช้อปปี้เพย์ (ShopeePay) โดยมอบประกัน

แพ้วัคซีนโควิด-19 ฟรี! 1 แสนสิทธิ์ ซึ่งเมื่อประชาชนได้รับการฉีด

วัคซีน ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันต่อ COVID-19 ลดความรุนแรงจาก

การติดเชื้อ รวมถึงลดการแพร่ระบาดและการเสียชีวิตลง ซึ่งถือว่า

เป็นภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้การฉีดวัคซีนมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัย 

เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์บ่อยๆ และหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มี

คนอยู่เป็นจำานวนมากด้วย”

โดยผู้ใช้งาน ShopeePay สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ประกัน

ฟรีได้ง่ายๆ ตั้งแต่วันนี้–31 กรกฎาคม 2564  เพียงกด ‘ลงทะเบียน

รับสิทธิ์’ บนแอปพลิเคชัน ShopeePay และกรอกรายละเอียดเพื่อรับ

ประกันภัยความคุ้มครองจากทิพยประกันภัย โดยให้การคุ้มครองใน

กรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจนเกิดอาการโคม่า ภายใน 

60 วัน หลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในวงเงิน 100,000 บาท

ชับบ์ ไลฟ์ เกษียณเพิ่มสุข 15

ปิดท้ายด้วย ชับบ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต เปิดตัวแบบประกันภัย 

“เกษียณเพิ่มสุข 15” เอาใจคนวัยทำางาน ที่ต้องการวางแผนการเงิน

เพื่ออนาคตให้ได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในบั้นปลาย ด้วยการมีรายได้ที่

แน่นอน สำาหรับแบบประกันใหม่ของ ชับบ์ ไลฟ์ ‘เกษียณเพิ่มสุข 15’ 

นี้ ไม่เพียงมอบผลประโยชน์เงินคืนทุกปีให้แก่ผู้เอาประกันภัยตั้งแต่

สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 89 ปี

เท่านั้น แต่ยังเพิ่มจำานวนของเงินคืนเมื่ออายุมากขึ้นด้วย อีกทั้งยังมี

เงินก้อนมอบให้ 100% ของจำานวนเงินเอาประกันภัย ณ ส้ินปีกรมธรรม์                                                                     

ที่ 21 และรับเงินครบกำาหนดสัญญาอีก 100% ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่

อายุครบ 90 ปี โดยจ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 15 ปี พร้อมรับความ

คุ้มครองชีวิตนานถึงอายุ 90 ปี และสิทธิ์ลดหย่อนภาษีตามเงื่อนไข

ของกรมสรรพากร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของแบบประกันภัย ‘เกษียณเพิ่มสุข 

15’ ได้ที่ https://www.chubb.com/th-th/personal/retirement-extra-

insurance.html.

สั่งห้ามบริษัทประกันภัยเลิกกรมธรรม์ 
เ



พรรคร่วม

ถึงคำ�ถ�มที่สื่อมวลชนส่งให้ว่� 

“ดูแต่ละคำ�ถ�มของสื่อมวลชน 

ถ�มแบบนี้จะให้ตอบอย่�งไร 

ผมไม่ได้ทำ�ง�นคนเดียว เร�ทุก

คนช่วยกันทำ�ง�น ผมไม่คิดว่�

เป็นเวล�ของก�รเล่นก�รเมือง 

ถ้�ท่�นจะออกจ�กผมก็แล้ว

แต่ ผมก็จะทำ�ง�นของผมต่อไป 

ผมไม่ทิ้งคุณ พวกคุณจะทิ้งผม

ก็ต�มใจ” นั้น

น�ยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์                                                

รองน�ยกรั ฐมนตรี และรั ฐ                                          

มนตรีว่�ก�รกระทรวงพ�ณิชย์  

ในฐ�นะหัวหน้�พรรคประช�ธิ 

ปัตย์ เผยว่� เห็นใจท่�นน�ยกฯ 

เพร�ะทำ�ง�นหนักและต้องแบก

รับทุกปัญห� ซึ่งน�ยกฯ ก็พูด

แล้วว่�ขอให้ทุกฝ่�ยอดทน ไม่ว่�

ใครถ้�จะทำ�ง�นใหญ่ต้องหนัก

แน่น ไม่ซ้ำ�เติมวิกฤติและไม่โกง

“พรรคประช�ธิปัตย์ ไม่

พูดม�ก ตรงไปตรงม� มุ่งทำ�

หน้�ที่เต็มคว�มส�ม�รถ แม้

ไม่ได้ทำ�เรื่องโควิดโดยตรง แต่

เรื่องเศรษฐกิจส่วนหนึ่งที่อยู่

ในคว�มรับผิดชอบทุกอย่�งก็

สำ�เร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี”

น�ยจุรินทร์กล่�วว่� คำ� 

ถ�มที่ว่�พรรคประช�ธิปัตย์ยัง

ยืนยันที่จะอยู่ร่วมรัฐบ�ลต่อไป

หรือไม่ เคยตอบเรื่องนี้ ไปแล้ว 

จึงไม่จำ�เป็นต้องตอบอะไรอีก

ด้�นน�ยอนุทิน ช�ญวีรกูล 

รองน�ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงส�ธ�รณสุข ใน

ฐ�นะหัวหน้�พรรคภูมิใจไทย 

กล่�วว่� ไม่เคยคิดทิ้งน�ยกฯ 

และแน่นอนว่�พรรคภูมิใจไทย

ยังมั่นคง เหนียวแน่น อยู่ร่วม

รัฐบ�ลย�วจนครบว�ระ

น�ยศักดิ์สย�ม ชิดชอบ                              

รั ฐ มนต รี ว่ � ก � ร ก ร ะท ร ว ง

คมน�คม ในฐ�นะเลข�ธิก�ร

พรรคภูมิใจไทย กล่�วเช่นกันว่� 

พรรคภูมิใจไทยไม่เคยคิดเรื่องที่

จะทิ้งรัฐบ�ลและน�ยกรัฐมนตรี

ขณะที่น�ยวร�วุธ ศิลป

อ�ช� รัฐมนตรีว�่ก�รกระทรวง

ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่ ง

แวดล้อม ในฐ�นะประธ�น

คณะกรรมก�รนโยบ�ยและ

ยุ ท ธศ�สตร์ พ รรคช�ติ ไ ทย

พัฒน� ให้สัมภ�ษณ์ว่� ขอ

ไม่ใช้คำ�ว่�ตัดพ้อ ขอใช้คำ�ว่�

แสดงคว�มจริงใจให้กับพรรค

ร่วม ที่ ไม่ว่�ข่�วจะเป็นอย่�งไร 

พล.อ.ประยุทธ์มั่นใจในพรรค

ร่วมที่ทำ�ง�นอยู่ด้วยกัน และ

ยังคงสนับสนุนก�รทำ�ง�นของ

ทุกพรรค กับรัฐมนตรีทุกคน

อยู่ ส่วนตัวรู้สึกดี ไม่ ได้รู้สึก

ว่�เป็นก�รตัดพ้อ และรู้สึกว่� 

พล.อ.ประยุทธ์เข้มแข็ง ไม่ว่�

จะมีข่�วอะไรก็จะทำ�ง�นด้วย

กันอยู่

ผู้สื่อข่�วถ�มว่�  ส่วนตัว

ได้ ให้กำ�ลังใจ พล.อ.ประยุทธ์

หรือไม่ เข�ตอบว่� ได้ให้กำ�ลัง

ใจ พล.อ.ประยุทธ์แต่ตั้งแต่เล็ก

จนโตได้เห็นสถ�นก�รณ์น�ยก

รัฐมนตรีแต่ละคน ซึ่งจะต้อง

เผชิญหน้�อย่�งนี้เหมือนๆ กัน 

และทุกครั้ งจะมี เสี ยงขอให้

พรรคร่วมล�ออก ซึ่งไม่ได้ต่�ง

อะไรกันกับหล�ยๆ กรณีที่เคย

เห็นในอดีต

ซั กว่ �ฝ่ �ยค้ �นเตรี ยม

ยื่นอภิปร�ยไม่ ไว้ว�งใจรัฐบ�ล

โดยพุ่งเป้�ไปที่ พล.อ.ประยุทธ์ 

มองเรื่องนี้อย่�งไร น�ยวร�วุธ 

ชี้แจงว่� เป็นสิทธิต�มระบอบ

ประช�ธิปไตย ที่ฝ่�ยค้�นมีสิทธิ์

จะตรวจสอบและถ่วงดุลก�ร

ทำ�ง�นของรัฐบ�ล ซึ่งท�งฝ่�ย

รัฐบ�ลก็เตรียมข้อมูลให้พร้อมที่
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8 บทความ - ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

อโทษที หายไปวัน!

นั่งๆ เขียนเกิดป่วยปัสส�วะไม่ออกฉับพลัน 

ต้องวิ่งห�หมอฉุกเฉินเพื่อ “สวนมัน” 

ไปถึงโรงพย�บ�ลเย็นค่ำ� 

หมดเวล�ทำ�ง�น “หมอเฉพ�ะโรค” แล้ว แต่ใน

ร้อยบ�ปของผม น่�จะมีเศษเสี้่ยวบุญอยู่บ้�ง 

หมอกำ�ลังจะกลับพอดี เห็นคนไข้หน้�เขียว-หน้�

เหลืองป�งต�ยตะก�ยตึกขึ้นไป 

ท่�นก็เมตต�ตรวจรักษ�อ�ก�รเฉพ�ะหน้�ให้ร่วม 

๒  ชั่วโมง ทั้งที่หมดเวล�ทำ�ง�นท่�นแล้ว

รู้เลย.....

ขณะ “เป็นกับต�ย” ยื้อแย่งชีวิตกัน จิตที่ฝึกรับมือ

เวทน�เร�ว่�เจ๋งแล้ว แต่พอเจอบททดสอบจริง

ไม่เป็นท่�อะไรเลย!

พย�ย�มยกจิตเหนือทุกขเวทน� ได้แค่ขยับ แต่

ยกไม่ขึ้นแม้แค่เขยื้อน เวทน�ย�มมันแรงกล้� มันทรง

อิทธิพลเหนือจะแยก “ก�ยกับจิต” 

“เป็น-ต�ย” ตัวเดียวกัน ตอนจะแปลงร�่งจ�กกัน 

มันทุรน-ทุร�ย “เกินทน” อย่�งนี้เอง!

ฉะนั้น อย่�เอ�แต่ “ตัวกู-ของกู” กันตะพึด-ตะพือ

นักเลย เอ�แบบอย่�ง “คุณหมอเหรียญทอง” ทำ�เพื่อ 

“ทุกคน-ของทุกคน” ไว้บ้�ง เป็นท�งอน�คต

เมื่อ “เพื่อนร่วมช�ติ” อยู่ได้....

ประเทศช�ติ พระศ�สน� สถ�บันพระมห�กษัตริย์ 

ในคว�มเป็น “ช�ติไทย-ประเทศไทย” ก็อยู่ได้

ก็ขอบพระคุณ “คุณหมอวชิร คชก�ร”

คุณหมอทำ�ให้ผมเข้�ใจว่� “เทพเจ้�” มีจริง สวม

เสื้อก�วน์สีข�ว มีแมสก์ปิดป�ก มีหูฟังคอยจิ้มๆ ต�มตัว 

“เทพเจ้�” ไม่มีก�ลเวล�

เพร�ะเวล�ของเทพเจ้� อยู่ที่ “คว�มเป็น-คว�ม

ต�ย” ของคนป่วย-คนไข้ตรงหน้�

คุณหมอวชิรและน�งพย�บ�ล ทั้งที่หมดเวล�

ทำ�ง�น  ทำ�ให้ผมย้อนคิดไปถึง แพทย์-พย�บ�ล-บุคล�กร

ท�งก�รแพทย์ รวมทั้ง อสม.และจิตอ�ส�ทุกคน ในหน้�

ง�นโควิด

พระองค์จะพระร�ชท�นคว�มช่วยเหลือทั่วตลอด

และทั่วถึง เป็นที่ประจักษ์ใจและส�ยต�ชนอยู่แล้ว

ก�รระบ�ดของโรคโควิด พระองค์พระร�ชท�นทั้ง

ทุนทรัพย์ ทั้งอุปกรณ์ก�รแพทย์ และ ฯลฯ

เรียกว่� ทุกคว�มเป็นไปของประช�ชนและบ้�น

เมือง อยู่ในส�ยพระเนตรพระองค์ตลอด

แม้กระทั่ง มีชนบ�งกลุ่ม บ�งพวก บ�งคน จงใจ

กล่�วร้�ยพระองค์และบรมร�ชวงศ์ ถึงขั้นเจตน�ล้มล้�ง

สถ�บันพระมห�กษัตริย์ อันมีม�คู่กับช�ติ

พระองค์ห�ได้มีพระร�ชหฤทัยโกรธแค้น ห�กแต่

ทรงรับรู้ด้วยอุเบกข�ธรรม คือคว�มเป็นกล�งแห่งใจ 

มองกลุ่มชนกระทำ�ด้วยพระเมตต�และอภัย

ย่อๆ เหล่�นี้ คือ “ทศบ�รมีธรรม” ที่พระบ�ท 

สมเด็จพระวชิรเกล้�เจ้�อยู่หัว ทรงยึดมั่นบำ�เพ็ญปฏิบัติ

เหนียวแน่น นับแต่ทรงครองร�ชย์ อันเทวด�ทุกหมู่

เหล่�และแม่พระธรณีแห่งแผ่นดิน 

ล้วนรับรู้และส�ธุก�รใน “ทศบ�รมีธรรม”

ธรรมอันก่อเกิดเป็นพระมห�บ�รมีปกป้องแผ่นดิน

ไทยแลพสกนิกรช�วไทย ตลอดถึงผู้เข้�ม�พึ่งพระบรม

โพธิสมภ�รทุกคน ให้อยู่รอดปลอดภัยและสุขต�ม

ฐ�น�นุรูป

ผู้ตั้ งอยู่ ในศีล-ในธรรม ไม่ทำ�กรรมหย�บต่อ

แผ่นดิน  ศีลและธรรมจะนำ�เย็น

ผู้นอกศีล-นอกธรรม กระทำ�บ�ปหย�บช้�ต่อ

แผ่นดิน  กรรมหย�บบ�ปช้�ที่ทำ�นั้น จะเผ�ตัวเข�เอง

ให้ร้อน 

มนุษย์เร� ช่วงมีคว�มสุข วัน-เวล�ที่ผ่�น รู้สึกเร็ว

เหลือเกิน

แต่ช่วงเผชิญทุกข์ วันเวล�ทั้งที่เท่�กัน แต่ทำ�ไมมัน

ดูผ่�นไปช้�เหลือเกิน?

ช่วงโควิดประชิดโลกนี่ก็เช่นนั้น ใครจะผ่�น-ไม่

ผ่�น ตัวชี้ข�ดอยู่ตรง “เย ธมฺม� เหตุปฺปภว�....” นั้น

แหละ

“ดี-ชั่ว” เป็นตัวตัดสิน 

“แผ่นดินไทย” มันผู้ ใดคิดร้าย “ฉิบหาย” ทุกคน!

บุญคนไทยเหลือเกิน.......

“เงินร้อยแต่ทำ�ล้�น” ผมพูดเชิงเปรียบเทียบ ศึกโควิด

รุกประชิดติดประเทศร่วม ๒ ปี

ก�รรบทัพจับศึก ยังมีเปลี่ยนผลัด

แต่รบโควิด ได้แค่ “เปลี่ยนกะ” แพทย์-พย�บ�ล  

บุคล�กรท�งก�รแพทย์ทุกคน ไม่มีคำ�ว่� “แนวหลัง”

ประจัญบ�นรบแนวหน้� “ยืนสู้-ยืนซด” ทั้งวัน-ทั้งคืน  

ไม่ฝืนก็ต้องฝืน ไม่ทนก็ต้องทน นี่เข้�ปีที่ ๒ แล้ว

คำ�ว่� “ชีวิตส่วนตัว” คำ�ว่� “ครอบครัว” มีอยู่ในหัวใจ

แพทย์-พย�บ�ล 

แต่คำ�ว่� “ช่วยชีวิตช�วบ้�น” มันเหนือ ๒ สิ่งนั้น ด้วย

จิตวิญญ�ณและจรรย�บรรณของคนเสื้อก�วน์

อยู่กับคนต�ย เร�ไม่ต�ย

แต่อยู่กับโควิด ไม่แค่คนติด คนรักษ�-พย�บ�ล มีสิทธิ์

ต�ยด้วย! 

เสร็จศึกนี้ เห็นที ต้องลงขันกันทั้งประเทศคนละ ๑๐๐  

บ�ท สร้�งอนุส�วรีย์ “นักรบชุดข�ว” ผ่�นศึก เพื่อไว้ว�ง

ดอกไม้แทนใจค�รวะ

๒๐ กรกฎ� “เคอร์ฟิว” คืนแรกตั้งแต่ ๓ ทุ่ม ป�น

เคอร์ฟิวชีวิตผมด้วย และได้ทดสอบก�ร “แหกเคอร์ฟิว” 

ประเดิม

วันเดียว ต้องเข้�โรงพย�บ�ลช่วงเช้� ช่วงค่ำ� และ

ช่วงดึกตอน ๒ ย�ม ขอบอกเลย....

ทุกคนต้องพย�ย�มอย่�ให้ป่วยไข้ช่วงนี้ เพร�ะทุกโรง

พย�บ�ล (โรงพย�บ�ลหลวงไม่ต้องพูดถึง) เต็มหมด ยิ่งป่วย

ฉุกเฉิน แค่เลี้ยวรถเข้�ประตู ย�มก็ไล่แล้ว

เข�กลัว “ป่วยโควิด” น่ะ!

โรงพย�บ�ลไหนๆ ก็ไม่อย�กรับคนป่วยโควิด ก็

น่�เห็นใจทุกฝ่�ย คือโรงพย�บ�ล ทั้งเจ้�หน้�ที่-แพทย์-

พย�บ�ลก็เสี่ยง ทั้งคนป่วยอื่นๆ พลอยเสี่ยงไปด้วย

ที่พึ่งสุดท้�ยของ “คนเป็นโควิด” คือหมอ คือโรง

พย�บ�ล สถ�นรักษ� เมื่อบ�กหน้�-แบกชีวิตไป แต่ที่ไหนๆ 

ก็เต็ม

เฮ้อ....ก็ไม่โทษฝ่�ยไหน 

มันเป็น “วิบ�กกรรมร่วมกัน” ของมนุษยช�ติทั้งโลก  

นอกจ�กจำ�ทบทวน เป็นบทสอนชีวิต 

ตอนโลกนิ่ง ให้อยู่ดีมีสุขกัน ก็ยิ่งใหญ่อหังก�ร “โลก

อยู่ใต้ฝ่�ตีนกู” มีเงินซะอย่�ง จะซื้ออะไร-ดลบันด�ลอะไร

ก็ได้ในโลกนี้

ถึงเวล�หนึ่ง.....

เมื่อโลกหมั่นไส้ ต้องก�รให้บทเรียนมนุษย์ ว่�บุญ-

บ�ป, เวรกรรมนั้น มันคือ “โลกเหนือโลก” ของจริง

แล้วสภ�วะ “โลกเหนือโลก” ก็จะทำ�หน้�ที่กว�ดล้�ง

กลุ่มอหังก�ร เพื่อสอนให้รู้ว่� 

มนุษย์ที่หลงว่�อยู่เหนือนั่นแหละ ล้วนอยู่ ใต้เวร

กรรม-บุญและบ�ปทั้งสิ้น 

เงินนั้น ก็แค่ใช้ซื้อนักก�รเมืองเลวๆ ส.ส.เลวๆ ได้บ�ง

คน ข้�ร�ชก�รเลวๆ บ�งคน และ “สื่อเลวๆ” บ�งสื่อ ด้วย

เท่�นั้น! 

ยื้อชีวิตแบบ “ซื้อคว�มทรม�น” ก่อนต�ย พอได้

สุดท้�ย ก็ “ซื้อคว�มต�ย” ไม่ได้อยู่ดี!

“พระบ�ทสมเด็จพระวชิรเกล้�เจ้�อยู่หัว” รัชก�ลท่ี  ๑๐                                                                            

นับแต่ทรงขึ้นครองร�ชย์ 

ทุกคนจะเห็นว่� พระองค์ทรงมุ่งทำ�นุบำ�รุงไม่เพียง

พระพุทธศ�สน� ห�กแต่ทุกศ�สน�ในประเทศ

ทรงศึกษ�ธรรม ทรงปฏิบัติธรรม ทรงอ�ร�ธน�พระ

วิปัสสน�จ�รย์ม�ถว�ยพระกรรมฐ�นสม่ำ�เสมอ

ทรงสอดส่องดูแลทุกข์สุขอ�ณ�ประช�ร�ษฎร์ ประช� 

ชนเหล่�ใด หมู่ใด ประสบภัย-ประสบปัญห� 

‘เจาะเวลาหาจุดจบโควิด’

ข

เน็ตไอดอล

เป็นคำาใช้เรียกบุคคลที่มีหรือได้รับชื่อเสียงจากใน                                                             

อินเทอร์เน็ต เน็ตไอดอลอ�จมีลักษณะเช่นเดียวกับไอดอล

ประเภทอื่นๆ ที่ โดดเด่นในเรื่องของรูปลักษณ์ภ�ยนอก 

บุคลิกภ�พ หรือคว�มส�ม�รถในก�รให้คว�มบันเทิง และ

มักมีคว�มเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมสมัยนิยม ในบ�งประเทศ

คำ�ว่� net idol จะหม�ยถึงมีคว�มเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม

ญี่ปุ่นสมัยนิยมโดยตรง.

จะชี้แจงฝ่�ยค้�นและประช�ชนที่ได้ตั้ง

ข้อสังเกตม� แล้วว่�กันไปในที่ประชุม

สภ�ผู้แทนร�ษฎร

ถ�มว่� ห�กในก�รยื่นอภิปร�ย

ไม่ไว้ว�งใจมีชื่อน�ยวร�วุธด้วย พร้อม

ที่จะชี้แจงหรือไม่ รมว.ทส.ตอบว่� ถ้�

จะให้ดี ไม่อย�กให้มี แต่ถ้�มีคงต้อง

ม�ดูว่�เป็นประเด็นอะไร แล้วเร�จะ

ชี้แจงก�รทำ�ง�นในส่วนกระทรวง

ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งที่ผ่�นม�ได้ทำ�ง�นอย่�งเต็มที่

ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� กลุ่มไทยไม่                                                            

ทน คณะส�มัคคีประช�ชนเพื่อประ 

เทศไทยและกลุ่มอ�ชีวะ นำ�โดยน�ย

ธน�วุฒิ วิชัยดิษฐ, น�ยณัทพัช อัคฮ�ด, 

น�ยเศวต ทินกูล และม่อน อ�ชีวะ 

แกนนำ�ไทยไม่ทนฯ เข้�ยื่นหนังสือขอให้

พรรคภูมิใจไทยเพื่อขอให้ถอนตัวออก

จ�กก�รเป็นพรรคร่วมรัฐบ�ล เพื่อช�ติ

บ้�นเมือง 

โดยน�ยธน�วุฒิอ�่นแถลงก�รณ์

ว่�พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคก�รเมือง

สำ�คัญ ในประวัติศ�สตร์ก�รเมืองไทย

ม�ตลอด  มีส่วนในก�รเปลี่ยนแปลง

พลิกขั้วรัฐบ�ลมีส่วนสำ�คัญในก�รจัด

ตั้งรัฐบ�ลหล�ยต่อหล�ยครั้ง ขณะที่

ในสถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ดของเชื้อโค

วิด-19 ตั้งแต่ปีที่ผ่�นม� จนกระทั่ง

ปัจจุบัน น�ยอนุทิน ช�ญวีรกูล รอง

น�ยกรัฐมนตรี ในฐ�นะรัฐมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงส�ธ�รณสุข หนีไม่พ้นคว�ม

รับผิดชอบ กระแสดร�ม�โจมตีต่�งๆ 

ทั้งเรื่องก�รบริห�รจัดก�รวัคซีน รวม

ถึงประสิทธิภ�พในก�รรับมือเรื่องก�ร

แพร่ระบ�ด

น�ยธน�วุฒิกล่�วต่อว่� ท�ง

คณะไทยไม่ทน ส�มัคคีประช�ชนเพื่อ

ประเทศไทย จึงขอเสนอโอก�สให้พรรค

ภูมิใจไทยได้มีส่วนสำ�คัญในก�รพลิก

สถ�นก�รณ์ก�รเมืองไทยอีกครั้ง ด้วย

ก�รกลับม�เป็นพรรคก�รเมืองที่ยืนอยู่

เคียงข้�งพี่น้องประช�ชน และยึดถือ

ผลประโยชน์ของประช�ชนเป็นสำ�คัญ 

ถอนตัวจ�กก�รร่วมรัฐบ�ลโดยเร็ว

ที่สุด ซึ่งจะเป็นส่วนสำ�คัญที่จะทำ�ให้ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� ออกจ�ก

ตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรีโดยทันที      

ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� ในช่วงต้น

ก่อนทำ�กิจกรรม กลุ่มไทยไม่ทนฯ ได้นำ�

ศพจำ�ลองพันด้วยงูเห่�ม�ว�งไว้บริเวณ

ประตูท�งเข้�พรรค โดยงูเห่�ค�บ

ขวดวัคซีนที่แสดงสัญลักษณ์ว่�คอย

วัคซีน ทั้งนี้ ได้มีเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจม�รอ

สังเกตก�รณ์และดูแลคว�มเรียบร้อย 

ซึ่งภ�ยหลังจ�กที่อ่�นแถลงก�รณ์เสร็จ 

น�ยคณ�วุฒิได้นำ�หนังสือเสียบไว้กับ

ประตู เนื่องจ�กไม่มีผู้ม�รับหนังสือ 

เพร�ะเจ้�หน้�ที่พรรคทำ�ง�นจ�กที่

บ้�น นอกจ�กนี้ยังได้มีก�รแสดงเชิง

สัญลักษณ์ โดยมีก�รแสดงถึงคลัสเตอร์

ผับคริสตัลที่ทองหล่อ 

น�ยธน�วุฒิยั ง ให้สัมภ�ษณ์

ถึ งก�รยกระดับข้ อ เ รี ยกร้ อ งหลั ง

ยื่นหนังสือถึงพรรคภูมิ ใจไทยและ

ประช�ธิปัตย์ ให้ถอนตัวจ�กพรรคร่วม

รัฐบ�ล 2 ครั้งแล้ว ว่�วันนี้มีหล�ย

ส�ข�อ�ชีพที่ ไม่พอใจก�รบริห�รง�น

ของรัฐบ�ล แต่ต้องปรึกษ�ห�รือกัน

ก่อนว่�จะยกระดับข้อเรียกร้องอย่�งไร

ขณะที่น�ยรังสิมันต์ โรม ส.ส.                                                           

บัญชีร�ยชื่อ พรรคก้�วไกล โพสต์เฟซ 

บุ๊กส่วนตัวระบุว่� ในช่วงเดือนสิงห�คม

นี้ พรรคร่วมฝ่�ยค้�นจะยื่นญัตติเปิด

อภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจรัฐบ�ล พรรคก้�ว

ไกล นำ�โดย Pita Limjaroenrat - พิธ� 

ลิ้มเจริญรัตน์ รวมถึง ส.ส.พรรคก้�ว

ไกลทุกคน จะทำ�หน้�ที่ผู้แทนร�ษฎร

ให้ดีที่สุดเพื่อคืนชีวิตที่มีอน�คตให้แก่พี่

น้องประช�ชน

เพื่อให้ประช�ชนมีส่วนร่วมใน

ก�รเปลี่ยนแปลงก�รเมืองครั้งนี้ พรรค

ก้�วไกลจึงขอเชิญชวนข้�ร�ชก�ร

และพี่น้องประช�ชนที่รักคว�มถูก

ต้อง คว�มเป็นธรรม ร่วมกันส่งข้อมูล

เกี่ยวกับก�รใช้อำ�น�จหรือก�รแสวงห�

ผลประโยชน์ โดยมิชอบของรัฐบ�ล 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� โดยท่�น

ส�ม�รถส่งข้อมูลต่�งๆ รวมทั้งร�ย

ละเอียดก�รติดต่อกลับม�ยังพรรคก้�ว

ไกลได้ทุกช่องท�ง ไม่ว่�จะเป็นเฟซบุ๊ก

แฟนเพจ ทวิตเตอร์ ไลน์ ฯลฯ หรือจะ

เป็นท�งตู้ไปรษณีย์ 9 ปณศ. คลองจั่น 

กรุงเทพฯ 10240 และท�งอี เมล 

office@moveforwardparty.org โดยจ่�

หน้�ซองและจั่วหัวข้อว่� “อภิปร�ยไม่

ไว้ว�งใจ”

ก�รอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจครั้งนี้                                                           

ต้องเป็นครั้งสุดท้�ยของรัฐบ�ลประ 

ยุทธ์  ร่วมกันรักษ�ชีวิตของพี่น้อง

ประช�ชน ร่วมกันฟื้นคืนก�รทำ�ม�

ห�กินของพวกเร� ร่วมกันอภิปร�ยไม่

ไว้ว�งใจ เอ�รัฐบ�ลประยุทธ์ออกไป

ให้จงได้.

บิ๊กตู่ถก

รวมถึงกลุ่มด้อยโอก�ส ย�กจน และ

กลุ่มผู้พิก�ร โดยมีแนวท�งในด้�งต่�งๆ 

เช่น 1.ม�ตรก�รช่วยเหลือค่�ใช้จ่�ยใน

ก�รเรียน 2.ขอคว�มร่วมมือให้ลดหรือ

ชะลอก�รเรียกเก็บค่�ใช้จ่�ยต่�งๆ จ�ก

ผู้ปกครองในโรงเรียนเอกชน 3.สนับ                                                      

สนุนค่�ใช้จ่�ยแก่สถ�นศึกษ�เพื่อรอง 

รับก�รเรียนแบบออนไลน์ และ 4.ช่วย

เหลือผู้ปกครองที่ ได้รับผลกระทบจ�ก 

ก�รถูกเลิกจ้�งง�น 

“ที่ ป ร ะชุ ม ไ ด้ ม อบหม�ย ให้  

อว.และ ศธ.จัดทำ�ร�ยละเอียดและ

ขั้นตอนในก�รดำ�เนินก�รในม�ตรก�ร

ต่�งๆ ให้แล้วเสร็จ เพื่อนำ�เข้�สู่ก�ร

พิจ�รณ�ในที่ประชุม ครม.ในสัปด�ห์

หน้�ครับ” พล.อ.ประยุทธ์ โพสต์ทิ้งท้�ย

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. 

กล่�วภ�ยหลังประชุมว่� น�ยกฯ มี

คว�มเป็นห่วงก�รเรียนของนักเรียน 

ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนของครู และ

ค่�ใช้จ่�ยของผู้ปกครองท่�มกล�ง

วิกฤติโควิด จึงมอบหม�ยให้ ศธ.จัด

ทำ�โครงก�รม�ตรก�รช่วยเหลือค่�ใช้

จ่�ยในก�รเรียนรู้ เพื่อบรรเท�ภ�ระ

ค่�ใช้จ่�ยต่�งๆ ของนักเรียน ครู และ

ผู้ปกครองในสถ�นก�รณ์ โควิด ซึ่ง

ม�ตรก�รช่วยเหลือนี้จะครอบคลุมทั้ง

โรงเรียนสังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (สพฐ.), สำ�นักง�น

คณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ� (สอศ.), 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�ร

ศึกษ�เอกชน (สช.) โรงเรียนสังกัด 

กทม. และโรงเรียนในสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยจะนำ�

ม�ตรก�รก�รช่วยเหลือเหล่�นี้เสนอให้

ที่ประชุม ครม.รับทร�บหลักก�รในวัน

ที่ 27 ก.ค.ต่อไป สำ�หรับงบประม�ณที่

จะใช้ในก�รดำ�เนินก�รเรื่องนี้นั้น ครม.

จะเป็นผู้พิจ�รณ�ว่�จะใช้งบประม�ณ

ในส่วนใดม�ดำ�เนินก�ร

“ ม � ต ร ก � ร ก � ร ช่ ว ย เ ห ลื อ

นักเรียน ครู และผู้ปกครองนั้น มีหลัก

ก�รเบื้องต้นคือ ศธ.จะไม่ทิ้งเด็กคน

ใดคนหนึ่งไว้ข้�งหลังและไปให้ถึงผู้

ปกครอง และม�ตรก�รช่วยเหลือสถ�น

ศึกษ�ให้ ได้พัฒน�เรื่องสื่อเรียนก�ร

สอน นอกจ�กนี้ น�ยกฯ ยังมีคว�มเป็น

ห่วงเรื่องก�รเรียนก�รสอนออนไลน์

ของนักเรียนมัยมศึกษ�ตอนปล�ยม�ก

ขึ้น โดยอย�กให้เปิดช่องท�งก�รเรียน

ก�รสอนผ่�น On Air ในรูปแบบก�ร

เรียนก�รสอนของมูลนิธิก�รศึกษ�ท�ง

ไกลผ่�นด�วเทียมให้ม�กขึ้น เพื่อให้เด็ก

มีช่องท�งก�รเรียนรู้อย่�งหล�กหล�ย” 

รมว.ศธ.กล่�ว

ขณะที่น�ยเอนก เหล่�ธรรม

ทัศน์ รมว.อว. กล่�วประเด็นนี้ว่� น�

ยกฯ ได้รับหลักก�รม�ตรก�รต�มที่ 

อว.เสนอ คือ 1.สถ�บันอุดมศึกษ�ภ�ค 

รัฐจะลดค่�เล่�เรียนและค่�ธรรมเนียม

ก�รศึกษ� โดยกำ�หนดเป็น 3 ขั้น 

ได้แก่ ขั้นที่ 1 ส่วนที่ ไม่เกิน 50,000 

บ�ท ลดค่�เล่�เรียน/ค่�ธรรมเนียม

ก�รศึกษ� 50% ขั้นที่ 2 ส่วนตั้งแต่ 

50,001-100,000 บ�ท ลด 30% และ

ขั้นที่ 3 ส่วนตั้งแต่ 100,001 บ�ทขึ้น

ไป ลด 10% โดยรัฐบ�ลจะสนับสนุนงบ

ประม�ณสำ�หรับส่วนลดนี้ 60% และ

สถ�บันอุดมศึกษ�สมทบ 40% และ 

2.สถ�บันอุดมศึกษ�เอกชน รัฐบ�ลจะ

สนับสนุนลดค่�เล่�เรียน/ค่�ธรรมเนียม

ก�รศึกษ�คนละ 5,000 บ�ท โดยให้

สถ�บันอุดมศึกษ�เอกชนแต่ละแห่ง

พิ จ�รณ�ลดค่ � เล่ � เ รี ยน เพิ่ ม เติ ม

และสนับสนุนม�ตรก�รอื่นๆ เช่น 

ขย�ยเวล�ผ่อนชำ�ระหรือผ่อนจ่�ย

ค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ� ตั้งกองทุน

สนับสนุนก�รศึกษ� จัดห�อุปกรณ์/

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�หรับนักศึกษ�

ยืมเพื่อใช้ในศึกษ�ออนไลน์ ส่วนลด

ค่�หอพักนักศึกษ� จัดสวัสดิก�รพิเศษ

กรณีนักศึกษ�ป่วยด้วยโรคโควิด-19 

เป็นต้น โดยม�ตรก�รนี้จะเริ่มใช้ทันที

ในภ�คศึกษ�ที่ 1 ปีก�รศึกษ� 2564 

โดยจะมีนิสิตนักศึกษ�ที่ได้รับประโยชน์

เป็นจำ�นวนถึง 1,750,109 คน

ลุ้นมาตรการเยียวยา

ด้�นน�ยมนต์ชีพ ศิวะสิน�งกูร 

กรรมก�รบริห�รพรรคกล้� กล่�วว่� 

ขอเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์พิจ�รณ�

เยียวย�ม�ตรก�รเพิ่มเติมให้ลูกหนี้

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อก�รศึกษ� (กยศ.) 

เพร�ะลูกหนี้กองทุนนี้ก็มีสภ�พไม่ต่�ง

จ�กคนกลุ่มอื่นที่ ได้รับผลกระทบโค

วิด-19 เช่นกัน จึงขอเรียกร้องให้พัก

ก�รชำ�ระหนี้ ลดและพักเบี้ยปรับไปอีก

อย่�งน้อย 6 เดือน จนกว่�สถ�นก�รณ์

จะดีขึ้น

น�ยธนกร วังบุญคงชนะ เลข�นุ                               

ก�รรัฐมนตรีประจำ�สำ�นักน�ยกฯ ใน

ฐ�นะโฆษกศูนย์บริห�รสถ�นก�รณ์

เศรษฐกิจจ�กผลกระทบจ�กก�รแพร่

ระบ�ดของโควิด-19 (ศบศ.) กล่�วว่� 

ในวันท่ี 22 ก.ค. พล.อ.ประยุทธ์จะเป็น

ประธ�นประชุมคณะกรรมก�รบริห�ร

สถ�นก�รณ์เศรษฐกิจจ�กผลกระทบ

จ�กก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรน� 2019 คร้ังท่ี 3/2564 ห�รือ

สถ�นก�รณ์เศรษฐกิจและม�ตรก�ร

กระตุ้นเศรษฐกิจและก�รลงทุน รวมไป

ถึงม�ตรก�รเยียวย�ต่�งๆ ด้วย

วันเดียวกัน ที่ห้อง PMOC ชั้น 

2 ตึกไทยคู่ฟ้� พล.อ.ประยุทธ์เป็น

ประธ�นก�รประชุมห�รือร่วมกับสภ�

หอก�รค้�แห่งประเทศไทย และ 40 ซี

อี โอ เพื่อห�รือแนวท�งคว�มร่วมมือ

ระหว่�งภ�ครัฐ-เอกชน ในก�รแก้ไข

ปัญห�สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ด

ของโควิด-19 ผ่�นระบบวิดี โอคอน

เฟอเรนซ์ โดยมีผู้เข้�ร่วมห�รือ อ�ทิ 

น�ยอนุทิน ช�ญวีรกูล รองน�ยกฯ 

และ รมว.ส�ธ�รณสุข, น�ยสุพัฒนพงษ์ 

พันธ์มีเช�ว์ รองน�ยกฯ และ รมว.

พลังง�น และน�ยดนุช� พิชยนันท์ 

เลข�ธิก�รสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งช�ติ (สศช.) ขณะที่ 

40 ซีอีโอ นำ�โดยน�ยสนั่น อังอุบลกุล 

ประธ�นกรรมก�รหอก�รค้�ไทย และ

สภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทย ประชุม

เชื่อมสัญญ�ณม�ยังตึกไทยคู่ฟ้�

โดยน�ยกฯ กล่ �วขอบคุณ

เอกชนที่ม�ร่วมห�รือ เพื่ อช่วยกัน

บรรเท�สถ�นก�รณ์ โควิด-19 วันนี้ 

พร้อมยืนยันว่�รัฐบ�ลไม่นิ่งนอนใจ

กับก�รแพร่ระบ�ดโควิดที่ รุนแรง

ม�กขึ้นนี้ ยังเดินหน้�แก้ไขอย่�งรอบ

ด้�น ทั้งก�รเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้

ประช�ชน โดยถึงวันที่ 20 ก.ค.มีก�รฉีด

วัคซีนแล้วกว่� 14 ล้�นโดส และก�ร

กำ�หนดม�ตรก�รช่วยเหลือ เยียวย� 

และม�ตรก�รกระตุ้นก�รบริโภคภ�ค

ประช�ชนผ่�นโครงก�รต่�งๆ ก่อน

ยืนยันว่�ที่ผ่�นม�สภ�หอก�รค้�แห่ง

ประเทศไทยและภ�คเอกชนได้ ให้ข้อ

เสนอแนะนำ�ที่เป็นประโยชน์ต่อก�ร

ดำ�เนินง�นของรัฐบ�ลม�ตลอด ข้อ

เสนอแนะที่ทำ�ได้รัฐบ�ลดำ�เนินก�ร

ทันที ในส่วนที่เป็นอุปสรรครัฐบ�ลก็

พย�ย�มเร่งแก้ไขให้ ทั้งนี้ทุกม�ตรก�ร

ต้องเป็นต�มกฎหม�ยและหลักก�รงบ

ประม�ณ เพร�ะเงินที่รัฐบ�ลที่นำ�ม�ใช้

จ่�ยม�จ�กภ�ษีของประช�ชน

“ประเทศไทยกำ�ลังเผชิญหน�้กับ

คว�มท้�ท�ยในระดับสูง ต้องลดคว�ม

ขัดแย้ง ช่วยกันสร้�งก�รรับรู้ เน้นประ 

ช�สัมพันธ์เชิงรุก เพร�ะทั้งรัฐบ�ลและ

ภ�คเอกชนมีเป้�หม�ยเดียวกันคือ ก�ร

ช่วยกันห�ท�งออกให้ประเทศผ่�นพ้น

วิกฤติไปด้วยกัน” น�ยกฯ กล่�วในที่

ประชุม

40 ซีอี โอพลัสชง 4 ข้อเสนอ

ด้�นน�ยสนั่นกล่�วว่� 40 ซี

อี โอพลัส ขอบคุณน�ยกฯ และคณะ

ที่ ได้จัดสรรเวล�เชิญ 40 ซีอี โอพลัส

ห�รือร่วม ซึ่งสภ�หอก�รค้�แห่งประ 

เทศไทยและภ�คเอกชนได้เตรียมข้อ

เสนอต่อรัฐบ�ลไว้ 4 ประเด็นหลัก ได้ 

แก่ 1.ก�รควบคุมก�รแพร่ระบ�ด ซึ่ง

ศูนย์ฉีดวัคซีนนอกโรงพย�บ�ลทั้ง 25 

ศูนย์ของภ�คเอกชนที่ร่วมกับ กทม. 

ส�ม�รถแบ่งเบ�ภ�ระของโรงพย�บ�ล 

โดยมีศักยภ�พฉีดวัคซีนได้ถึงวันละ                                             

80,000 คน/วัน ซึ่งเอกชนพร้อมสนับ 

สนุนภ�ครัฐในก�รจัดอุปกรณ์ก�ร

แพทย์ ทั้ง Rapid Tests ย�รักษ� เตียง

ผู้ป่วยหนักและ ICU รวมทั้งม�ตรก�ร 

Isolation โดยเทคโนโลยีดิจิทัล และจัด 

Platform ต่�งๆ 2.ก�รเยียวย�ผู้ประ 

กอบก�รและประช�ชน เสนอให้ขย�ย

ม�ตรก�รช่วยเหลือทั้งกิจก�รที่ต้อง

หยุดประกอบต�มคำ�สั่งของร�ชก�ร 

รวมทั้ งธุรกิจในห่วงโซ่ต่�งๆ รวม

ทั้งก�รแก้ปัญห�ข�ดแคลนแรงง�น 

3.ก�รกระตุ้นเศรษฐกิจ แผนระยะสั้น-

ระยะกล�ง กระตุ้นก�รใช้จ่�ยในกลุ่ม

ผู้มีร�ยได้และกำ�ลังซื้อสูง กระตุ้นก�ร

ลงทุนภ�คเอกชนให้เกิดก�รจ้�งง�น 

และ 4.ก�รฟื้นฟูประเทศไทย เปลี่ยน

วิกฤติเป็นโอก�ส ตั้งคณะกรรมก�ร

ร่วมรัฐเอกชนขับเคลื่อนกิจกรรมที่

มี Impact สูงและประช�ชนไทยได้

ประโยชน์ 

“รัฐบ�ลมีคว�มย�กลำ�บ�กใน

ก�รทำ�ง�น ภ�ยใต้สถ�นก�รณ์ โรค

ระบ�ดและเศรษฐกิจที่ผันผวนและไม่มี

คว�มแน่นอนสูง ภ�คเอกชนให้กำ�ลังใจ

น�ยกฯ และพร้อมให้ก�รสนับสนุนก�ร

ทำ�ง�นของรัฐบ�ลด้วยคว�มจริงจัง” 

น�ยสนั่นกล่�ว

พล.อ.ประยุทธ์ได้กล่�วขอบคุณ 

และส่ิงท่ี ได้รับฟังข้อมูลในวันน้ีสอด 

คล้องกับนโยบ�ยและแนวคิดของรัฐ 

บ�ล พร้อมยืนยันว่� น�ยกฯ ครม. และ 

ศบค. ไม่เคยหยุดคิด หยุดทำ�ง�น ท่ีสำ� 

คัญทุกฝ่�ยต้องร่วมมือก�รสื่อส�รสร้�ง

คว�มเข้�ใจให้กับประช�ชน ลดคว�มขัด

แย้ง ขอยืนยันก�รเดินหน้�เปิดประเทศ 

120 วัน ซ่ึงเร่ิมแล้วท่ีภูเก็ตและสมุย 

และจะขย�ยไปยังพ้ืนท่ีอื่นๆ ต่อไป.



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

9การศึกษา - สาธารณสุข 

รายงาน ข่าวจากบ ริ ษัท

โรช ไทยแลนด์ จำากัด เปิดเผย

ว่า เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ.

2564 ท่ีผ่านมา สำานักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา (อย.) ของ

ประเทศไทยได้ประกาศอนุมัติให้ใช้

ยาแอนติบอดีแบบผสม (antibody 

cocktail) เพ่ือการรักษาผู้ติดเช้ือ

ไวรัสโควิด-19 แบบมีเงื่อนไขภาย

ใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน โดยก่อน

หน้าน้ีองค์การยาสหภาพยุโรป 

(European Medicines Agency-

EMA) ได้ประกาศคำาแนะนำาการ

ดูแลผู้ติดเช้ือไวรัสโควิด-19 โดยให้

ใช้ยาดังกล่าว ส่วนองค์การอาหาร

และยาสหรัฐ (United States 

Food and Drug Administration-

USFDA) องค์การควบคุมมาตรฐาน

ยาส่วนกลาง (Central Drugs 

Standards Control Organisation-

CDSCO) ของอินเดีย และในอีก

หลายประเทศได้ทยอยอนุมัติให้

ใช้ยาแอนติบอดีแบบผสมอย่างมี

เง่ือนไขภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน 

(Emergency Use Authorization-

EUA)

ล่าสุด ญี่ปุ่นเป็นประเทศ

แรกของโลกที่ อนุมัติแบบเต็ม

รูปแบบ เพื่อให้ใช้ยาแอนติบอดี

แบบผสมสำาหรับรักษาผู้ติดเชื้อที่

มีอาการน้อยถึงปานกลาง ตาม

ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 

แรงงาน และสวัสดิการ (Ministry 

of Health, Labour and Welfare-

MHLW) ภายใต้มาตรา 14-3 ของ

กฎหมายเภสัชกรรมและเครื่องมือ

แพทย์ (Pharmaceuticals and 

Medical Devices Act-PMDA) [5]

พญ.ศันสนี เลิศฤทธิ์เรือง                                                          

สิน ผู้อำานวยการฝ่ายการแพทย์ 

บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำากัด 

กล่าวว่า ยาแอนติบอดีแบบผสม                                                

(antibody cocktail) ซึ่งเป็นผลิต 

ภัณฑ์ที่โรช (Roche) และรีเจเนอ

รอน (Regeneron) ร่วมกันผนึก

กำาลังพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพใน

การรักษาผู้ติดเชื้อตั้งแต่อายุ 12 ปี

ขึ้นไปที่มีอาการน้อยถึงปานกลาง 

และผู้ติดเชื้อที่มีความเสี่ยงสูงต่อ

การลุกลามไปสู่ระดับรุนแรง เช่น 

ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคอ้วน และผู้มี

โรคประจำาตัวต่างๆ

ทั้งนี้  ผลการวิจัยเมื่อไม่

นานมานี้ระบุถึงประสิทธิภาพของ

ยาแอนติบอดีแบบผสมของโรช 

ว่าช่วยลดจำานวนเชื้อไวรัส (viral 

ศึกษาธิการ • คกก.กรอบคุณวุฒิ

แห่งชาติเห็นชอบหลักสูตร 7 

สาขาอาชีพท่ีมีความจำาเป็นเร่ง

ด่วนต่อการพัฒนาประเทศ ส่งต่อ 

8 วิทยาลัยนำาร่อง ขยายผล  

นายอำานาจ วิชยานุวัติ                                        

เลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาฯ                                

สกศ.) กล่าวภายหลังการประชุม

คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่ง

ชาติ ท่ีมีนางสาวตรีนุช เทียน

ทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็น

ประธาน ว่า ท่ีประชุมได้ ให้

ความเห็นชอบหลักสูตรการเรียน

การสอนและหลักสูตรการฝึก

อบรมของสถานศึกษานำาร่อง 8 

วิทยาลัย และสถานประกอบการ

ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายใน 7 สาขา

อาชีพ ได้แก่ โลจิสติกส์โครงสร้าง

พ้ืนฐานระบบราง, โลจิสติกส์และ

ซัพพลายเชน, หุ่นยนต์และระบบ

อัตโนมัติ, ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ 

พลังงาน และพลังงานทดแทน, 

อาหารและเกษตร เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และ

ดิจิทัลคอนเทนต์, และแม่พิมพ์ 

ซ่ึงนอกจากปรับปรุงหลักสูตรแล้ว

จะมีการเติมประสบการณ์ของ

นักศึกษาในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เพื่อให้มีวุฒิการศึกษาและทักษะ

อาชีพท่ีแท้จริง ทันสมัย ตรงกับ

ความต้องการของสถานประกอบ

การ โดยมีท้ังหลักสูตรระยะส้ัน 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) และประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ท้ังน้ีหาก

เร่ืองใดท่ีเรียนมาแล้วก็เปิดให้

เทียบโอนหน่วยกิตได้ด้วย

นายอำานาจกล่าวต่อว่า 

หลังจากน้ีสถานศึกษานำาร่อง 8 

วิทยาลัยท่ีเป็นศูนย์บริหารเครือ

ข่ายการผลิตและพัฒนากำาลัง

คนอาชีวศึกษา หรือ CVM ของ

สำานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา (สอศ.) คือวิทยาลัย

เทคนิคชลบุรี นำาร่องสาขาโลจิส                                

ติกส์ โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ

ราง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดร 

ธานี นำาร่องสาขาโลจิสติกส์และ

ซัพพลายเชน วิทยาลัยเทคนิค

สัตหีบ นำา ร่องสาขาหุ่นยนต์

และระบบอัตโนมัติ วิทยาลัย

เทคนิคมาบตาพุด นำาร่องสาขา

ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ พลังงาน 

และพลังงานทดแทน วิทยาลัย

อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำาร่อง

สาขาอาหาร วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุพรรณบุรี นำาร่อง

สาขาเกษตร วิทยาลัยพาณิชยการ

ธนบุรี นำาร่องสาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และ

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 

นำาร่องสาขาแม่พิมพ์/เคร่ืองมือ

ทางการแพทย์ จะต้องไปขับ

เคล่ือนต่อโดยปรับปรุงหลักสูตร

ของตนเองและขยายผลไปยัง

วิทยาลัยท่ีเป็นศูนย์ CVM อีก 

17 แห่ง และศูนย์ความเป็นเลิศ

ทางการอาชีวศึกษา (Excellent 

Center) ท่ีเป็น node 17 แห่ง ซ่ึง

จะครอบคลุมท้ัง 42 สาขาวิชา/

สาขางาน

ท้ังน้ี การเช่ือมโยงหลัก                                                        

สูตรการเรียนการสอนกับมาตร 

ฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่ง

ชาติน้ีเป็นความร่วมมือระหว่าง 

สกศ. กับ สอศ. กรมพัฒนา

ฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวง

แรงงาน และสถาบันคุณวุฒิ

วิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) 

ซ่ึงเป็นการเชื่อมโยงหลักสูตรตาม

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติในสาขา

อาชีพท่ีเป็นความจำาเป็นเร่งด่วน 

ภายใต้ ‘แผนปฏิบัติการด้านการ

ผลิตและพัฒนากำาลังคนในสาขา

อาชีพท่ีมีความจำาเป็นเร่งด่วนต่อ

การพัฒนาประเทศ ตามกรอบ

คุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ.2562-2565 

ท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะ

รัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 

2563

“เชื่อว่าแผนน้ีจะสอดคล้อง

กับนโยบายของนางสาวตรีนุช 

เทียนทอง รมว.ศธ. ในการนำา

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) 

และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 

(AQRF) สู่การปฏิบัติ ซ่ึง สกศ.

เปรียบเสมือนโซ่ข้อกลางในการ

ขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา” 

เลขาฯ สกศ.กล่าว.

อย.อนุมัติยาแอนติบอดีสูตรค็อกเทลรักษาโควิด
ตามหลังญี่ปุ่นชาติแรกที่ใช้เต็มรูปแบบ/มีประสิทธิภาพดีลดนอนรพ.ความรุนแรงโรค

สสวท.โชว์แผนปี65

เน้น‘ฐานสมรรถนะ’

อบรมครูประเมินผล

เห็นชอบ7หลักสูตรสาขาอาชีพจำาเป็นเร่งด่วน

คลินิก และยังไม่ได้รับการอนุมัติ

จากทางการแต่อย่างใด

จากข้อมูลเมื่อวันท่ี 15 ก.ค.

2564 ท่ีผ่านมา มีประเทศท่ีได้รับ

อนุมัติแบบมีเงื่อนไขในสถานการณ์

ฉุกเฉินท่ีมีการระบาดใหญ่ของโรค 

(Emergency Use Authorisation) 

ใน 46 ประเทศ รวมประเทศไทย 

และเม่ือวันท่ี 20 ก.ค.2564 มี

ข่าวประกาศว่าประเทศญ่ีปุ่นเป็น

ประเทศแรกในโลกท่ีอนุมัติการ

ใช้ยาแอนติบอดีอย่างเต็มรูปแบบ

สำาหรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ท่ีมี

อาการเล็กน้อยถึงปานกลาง 

โดยสรุป ขณะนี้มี 23 ประ 

เทศที่มีการรับยาเข้าใช้ในประเทศ

แล้ว ประเทศไทยกำาลังจะเป็น

ประเทศที่ 24 ในสัปดาห์หน้าที่จะ

รับยาถึงประเทศไทย (ข้อมูล ณ 

วันที่ 21 ก.ค.2564).

load) ในร่างกายของผู้ติดเชื้อ ช่วย

ลดระยะเวลาที่ผู้ติดเชื้อต้องใช้เพื่อ

รักษาตัวในโรงพยาบาลลงได้ 4 

วัน ช่วยลดความเสี่ยงจากการติด

เชื้ออย่างรุนแรงจนต้องเข้ารับการ

รักษาในโรงพยาบาลหรือความ

เสี่ยงที่จะเสียชีวิตลงได้ถึง 70% 

ส่วนประเด็นที่ว่ายาแอนติบอดี

แบบผสมใช้รักษาการติดเชื้อจาก

สายพันธุ์ต่างๆ ของเชื้อไวรัสโค

วิด-19 เช่น เบตา (Beta) อัลฟา 

(Alpha) แกมมา (Gamma) เดล

ตา (Delta) ได้หรือไม่นั้น แม้จะมี

ผลการทดลองในห้องปฏิบัติการ 

(in vitro) จากสถาบันสุขภาพแห่ง

ชาติสหรัฐ (National Institutes 

of Heal th-NIH) ที่บ่ งชี้ ว่ ายา

แอนติบอดีแบบผสมมีความไวต่อ

เชื้อกลายพันธุ์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยัง

ไม่มีผลการทดลองในมนุษย์

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.

2564 องค์การอนามัยโลก (WHO) 

ได้ประกาศคำาแนะนำาฉบับใหม่

ว่าด้วยการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโค

วิด-19 โดยให้ใช้ยาสำาหรับโรคข้อ

อักเสบรูมาตอยด์ เพื่อลดความ

รุนแรงของอาการปอดอักเสบได้ 

[9] ยาข้ออักเสบรูมาตอยด์ดังกล่าว

ถูกนำาไปใช้อย่างแพร่หลายในโรง

พยาบาลทั่วโลกในช่วงการแพร่

ระบาดที่ผ่านมา และพบว่าผู้ติด

เชื้อตอบสนองต่อยาเป็นที่น่าพึง

พอใจ” พญ.ศันสนีกล่าว

สำาหรับยาแอนติบอดีแบบ

ผสม (antibody cocktail) เป็น

แอนติบอดี ชนิดโมโนโคลนอล 

จำานวน 2 ชนิด ได้แก่ แอนติบอดี

ที่สกัดจากหนู VelocImmune® 

ซึ่ งถูกดัดแปลงพันธุกรรมให้มี

ระบบภูมิคุ้มกันอย่างมนุษย์ และ

แอนติบอดีที่สกัดจากผู้ติดเชื้อโค

วิด-19 ซึ่งรักษาหายแล้ว กลไก

การทำางานของยาแอนติบอดีแบบ

ผสมสามารถทำาให้ไวรัสอ่อนกำาลัง

ลง และตรงเข้าจับกับตัวรับบน

โปรตีนรูปเดือยซึ่งอยู่บนผิวของ

ไวรัส SAR-CoV-2 จึงสามารถ

ยับยั้งการติดเชื้อภายในร่างการ

มนุษย์ ได้ จากผลการทดสอบใน

ห้องปฏิบัติการ ยาแอนติบอดีแบบ

ผสมมีความไว (susceptible) ต่อ

ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ต่างๆ  

ก่อนหน้านี้สื่อต่างประเทศ

รายงานถึงการรักษาอาการป่วย

จากการติดเช้ือโควิดของนายโดนัลด์                   

ทรัมป์ สมัยที่ยังดำารงตำาแหน่ง

ประธานาธิบดีสหรัฐ เมื่อช่วงเดือน 

ต.ค.2563 ว่า แพทย์ได้ให้ยาสูตร

ค็อกเทล REGN-COV2 ที่เป็น

สารภูมิต้านทาน หรือแอนติบอดี 

ของบริษัท รีเจเนอรอน ผู้ผลิตยา

สหรัฐ เข้าไปในการรักษาจำานวน 

1 โดส ขณะที่ยาสูตรค็อกเทลนี้

กำาลังอยู่ระหว่างการทดลองทาง

กรุงเทพฯ • บริษัท โรช ประเทศไทย เผย อย.ไทยอนุมัติใช้ “ยา

แอนติบอดีสูตรค็อกเทล” รักษาโควิด-19 แล้วเมื่อวันที่ 15 ก.ค.ที่ผ่าน

มา โดยใช้ในกรณีฉุกเฉิน ด้านประสิทธิภาพ ช่วยลดการนอน รพ.ได้ 4 

วัน ลดความเสี่ยงอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ 70% 

กรุงเทพฯ • สสวท.เผยแผนปี 65 

เน้นส่งเสริมการจัดการเรียนการ

สอนตาม “ฐานสมรรถนะ” ทุก

ด้าน ขยายขีดความสามารถอบรม

ครูที่ ได้รับผลกระทบด้านการสอน

ในช่วงโควิดระบาด พัฒนาการวัด

และประเมินผลระดับประเทศ ทั้ง

สอบโอเน็ต GAT/PAT และ PISA

ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำานงค์ ผู้

อำานวยการสถาบันส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท . )  เปิ ด เผยว่ า  ตามที่

กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบาย

ให้ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 

เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะนั้น 

สสวท.มีการดำาเนินงานสอดรับ

กับนโยบายดังกล่าวซึ่งเริ่มนำาร่อง

ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมาจนถึง

ปัจจุบัน และร่วมกับหน่วยงาน

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับ

เปลี่ยนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี  

ภายใต้การจัดการเรียนรู้ ฐาน

สมรรถนะและพัฒนาความฉลาด

รู้ของผู้เรียนให้เป็นไปในแนวทาง

เดียวกัน และจะดำาเนินการอย่าง

ต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 การดำาเนินงานประกอบ

ด้วยการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และ

กระบวนการจัดการเรียนรู้ฐาน

สมรรถนะ รวมไปถึงการวัดและ

ประเมินผลเชิงสมรรถนะอย่าง

เต็มรูปแบบ โดยโครงการสำาคัญ

ของ สสวท.ในปี งบประมาณ 

พ.ศ.2565 ที่ เกี่ยวข้องกับการ

ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน                        

วิทยาศาสตร์ฯ ตามแนวทางฐาน

สมรรถนะ ได้แก่

การพัฒนาและส่งเสริม

แนวทางการจัดการเรียนการสอน

ฐานสมรรถนะในโรงเรียนทุก

ระดับชั้น โดยจะพัฒนาสื่อ พัฒนา

ผู้เรียน และส่งเสริมกระบวนการ

จัดการเรียนรู้  พัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้าง

และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฐาน

สมรรถนะ ซึ่งได้พัฒนาและขยาย

ขีดความสามารถระบบอบรมครู 

เพื่อรองรับการจัดอบรมครูที่ ได้

รับผลกระทบจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาด COVID-19 ให้รองรับผู้

เข้าร่วมการอบรมจำานวนมาก วิจัย

และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลให้

ครอบคลุมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและโค้ด

ดิง ให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตใน

ศตวรรษที่ 21 ดำาเนินโครงการ

สอนออนไลน์ Project 14 เพื่อการ

เรียนรู้ตามวิถีใหม่ รวมทั้งยกระดับ

คุณภาพโรงเรียนระดับอำาเภอ 

ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และเทคโนโลยี (โรงเรียนคุณภาพ 

SMT ตามมาตรฐานสากล) ตาม

แนวทางฐานสมรรถนะ

ผอ.สสวท.กล่าวต่อว่า ต่อ

มาคือการพัฒนาแนวทางการ

วัดและประเมินผลการจัดการ

เรียนรู้ระดับประเทศและระดับ

นานาชาติ โดยพัฒนาเคร่ืองมือ

ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้า

ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (TCAS) 

วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

โดยเน้นการวัดสมรรถนะร่วมกับ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ง

ชาติ (องค์การมหาชน) พัฒนา 

กรอบการประเมินและข้อสอบ 

O-NET รายวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ ช้ัน ป.6 ม.3 และ ม.6                                           

และร่วมกับท่ีประชุมอธิการบดี

แห่งประเทศไทย (ทปอ.) พัฒนา

ข้อสอบกลุ่มความถนัดทางวิชาการ

และวิชาชีพ (PAT) และวิชา

สามัญ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ ซ่ึงเน้นการวัดผล

เชิงสมรรถนะ ไม่เน้นให้แก้สมการ

ยากๆ แต่เน้นวัดการนำาไปใช้เพ่ือ

แก้ปัญหา และเช่ือมโยงความรู้

ในการตอบโจทย์ปัญหา ส่วนการ

วัดผลและประเมินผลในระดับนา 

นาชาติได้ร่วมกับโครงการ PISA 

ซ่ึงวัดความฉลาดรู้ (Literacy) หรือ

สมรรถนะในการเช่ือมโยงความ

รู้ แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ของนักเรียน

“สสวท.หวังว่าการดำาเนิน

งานดังกล่าวจะส่งผลให้ครูผู้สอน

ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี มีความรู้ความเข้าใจ

และสามารถจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้น

การเสริมสร้างทักษะในศตวรรษ

ท่ี 21 มีระบบการจัดการเรียนรู้เชิง

สมรรถนะท่ีเน้นกระบวนการคิดแก้

ปัญหาและสถานการณ์เชิงบูรณา

การตามแนวทางการประเมินผล 

PISA และสามารถขยายผลด้วย

การปรับการเรียนเปล่ียนวิธีสอนใน

สถานศึกษาได้อย่างย่ังยืน นักเรียน

มีความรู้ความสามารถด้านการแก้

ปัญหา การคิดวิเคราะห์ การให้

ตรรกะ การคิดเชิงวิพากษ์ และใช้

เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน สามารถ

นำาไปใช้แก้ปัญหา การดำารงชีพและ

เป็นประชากรท่ีมีความรู้ นักวิชาชีพ

ฐานดีต่อไปในอนาคต” ผู้อำานวย

การ สสวท.กล่าว.

พบกันทุกวันจันทร์
หนังสือพิมพ์ ดอกเบี้ยธุรกิจ

สนใจสมัครเป็นสมาชิก
โทร.0-2253-4691

โทรสาร.0-2253-4696

ปีที่ 29 ฉบับที่ 1485 ประจำ�วันที่ 19 - 25  ก.ค.  2564

ลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ 20 ก.ค.ที่ผ่านมา     

ไร้มติแต่งตั้ง ปลัดกระทรวงมหาดไทย คนใหม่เป็น

สัปดาห์ที่สองติดต่อกัน หลังแวดวงนักปกครอง-

ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทั่วประเทศต่างลุ้นกันตั้งแต่

สัปดาห์ที่แล้ว ว่าใครจะเข้าวินปลัดกระทรวงคลองหลอดคนใหม่ 

จะเป็น จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (ทส.) ข้ามห้วยมาเป็นปลัดมหาดไทย อย่าง

ที่มีกระแสข่าวออกมาหรือไม่ แต่สุดท้ายก็ต้องรอลุ้นต่อไปอีก

สัปดาห์หน้า หรือไม่แน่อาจยาวไปถึงกลางเดือนหรือปลายเดือน

สิงหาคมเลยก็ได้ หลังมีกระแสข่าวว่าการแต่งตั้งปลัดมหาดไทย

รอบนี้ส่อเค้าอาจยืดเยื้อ  ทำาให้ชื่อยังไม่ออกมาจากที่ประชุม 

ครม.เสียที 

ทั้งที่ในช่วงค่ำาวันจันทร์ที่ 19 ก.ค. ช่วงเวลาประมาณ

สามทุ่มถึงสี่ทุ่ม บรรดาบิ๊กๆ ในกระทรวงมหาดไทยได้รับ

แจ้งข่าวอย่างไม่เป็นทางการจากเครือข่ายสิงห์ดำา รัฐศาสตร์ 

จุฬาฯ ว่าลูกพี่ใหญ่สิงห์ดำา ปลัดฉิ่ง-ฉัตรชัย  พรหมเลิศ ปลัด

กระทรวงมหาดไทย และบิ๊กป๊อก-พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา 

รมว.มหาดไทย ยืนกรานที่จะเสนอชื่อ จตุพร ปลัด ทส.ที่เหลือ

อายุราชการอีกสามปีมานั่งเป็นปลัดมหาดไทยคนใหม่ เพื่อรับ

ไม้ต่อจากปลัดฉิ่งที่กำาลังจะเข้าสู่ถนนการเมืองหลังเกษียณอายุ

ราชการ 

จนทำาเอาบิ๊กๆ คลองหลอด โดยเฉพาะพวก แคนดิเดต ที่เป็นอธิบดีทั้งหลายใน

มหาดไทย ที่รอคั่วเก้าอี้ปลัดมหาดไทยเช่นกันที่ยังหวังให้ โผพลิก จากจตุพรเป็นชื่ออื่น พอรู้

ข่าวในช่วงค่ำาวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า บิ๊กป๊อก-ปลัดฉิ่งจะเอาจตุพรมาเป็นปลัดมหาดไทยแน่ ก็พา

กันปลงถอดใจกันแล้ว จนกระทั่งเมื่อประชุม ครม.เสร็จโดยไม่มีมติ ครม.เรื่องตั้งปลัดมหาดไทย

คนใหม่ ก็ทำาเอาพรรคพวกที่รอคั่วปลัด มท.ทั้งหลายได้เฮ

เล็กๆ เพราะเมื่อมติ ครม.ยังไม่ออกมา  มันก็ทำาให้ยังมี

โอกาสพลิกได้อยู่  

ทำาให้ถึงตอนนี้ประตูก็ยังเปิดกว้าง สำาหรับแคนดิเดต

ชิงปลัดมหาดไทยคนใหม่ ไม่ว่าจะเป็น สุทธิพงษ์ จุลเจริญ 

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีอาวุโสสูงสุดในระดับ

ข้าราชการซี 10 ของกระทรวงมหาดไทย ที่เหลืออายุ

ราชการอีก 3 ปีเท่ากับจตุพร ปลัด ทส. และที่ผ่านมาก็เป็น 

เต็งหนึ่ง ปลัดมหาดไทยมาตลอด รวมถึงเต็งสอง ธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง 

เพื่อนร่วมรุ่นปลัดฉิ่งที่เหลืออายุราชการอีก 1 ปี และ นิสิต  จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ที่

ก็เหลืออายุราชการอีก 1  ปีเช่นกัน 

ซึ่งทั้งสี่คน จตุพร-สุทธิพงษ์-ธนาคม-นิสิต ล้วนแล้วแต่เป็นเครือข่ายสิงห์ดำาทั้งหมด 

เลยทำาให้การชิงเก้าอี้ปลัด มท.รอบนี้ถูกเรียกว่า ศึกสิงห์ดำาชิงกันเอง 

โดยเมื่อ ครม.ยังไม่มีการตั้งปลัดมหาดไทยคนใหม่ ก็ทำาให้น่าจับตาว่าอาจทำาให้ใครบาง

คนไม่ยอมอยู่เฉย ถ้าเชื่อว่าชื่อยังพลิกได้อยู่ ทำาให้ช่วงโค้งสุดท้ายต่อจากนี้ แคนดิเดตบางราย

อาจต้องใช้กำาลังภายในบางอย่างกันบ้างเพื่อหวังพลิกสถานการณ์ หลังมีกระแสข่าวเล่ากัน

มาเป็นทอดๆ  ว่า เหตุที่ยังไม่มีการตั้งปลัด มท.เมื่ออังคารที่ผ่านมา อาจจะเป็นเพราะพลเอก

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี  ยังไม่โอเค-เซย์เยสกับการตั้งปลัดข้ามห้วย เลยทำาให้

วาระจรตั้งปลัดมหาดไทยคนใหม่ที่บิ๊กป๊อกเตรียมชงให้ ครม.เห็นชอบต้องชะลอไปก่อน และ

ไม่แน่อาจชะลอยาวไปอีกหลายสัปดาห์หากยังเคลียร์บางอย่างไม่ลงตัว ท่ามกลางกระแส

ข่าวแทรกซ้อนมาอีกทางว่า แม้ที่ผ่านมาการแต่งตั้งโยกย้าย

ข้าราชการระดับสูงประจำาปี ตามหลักที่ทำากันมาตลอดคือต้อง

ตั้งระดับ หัวแถว-ผู้บริหารระดับสูง  ให้เสร็จก่อน จากนั้นถึง

ค่อยแต่งตั้งระดับรองๆ ลงไปที่เรียกกันว่า “การจัดทัพ” 

อย่างของกระทรวงมหาดไทยก็จะตั้งเรียงตามลำาดับ  

เช่น หากปีไหนปลัดมหาดไทยเกษียณ ก็จะตั้งปลัดคนใหม่ก่อน 

จากนั้นค่อยไปทำาบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายระดับ 10  พวกรองปลัด

กระทรวง-อธิบดี-ผู้ว่าราชการจังหวัด-ผู้ตรวจราชการกระทรวง

มหาดไทย แล้วก็ค่อยไปรองอธิบดี-รอง ผวจ. ไล่กันเป็นทอดๆ แต่ข่าวบางกระแสบอกว่า ปีนี้

อาจมีความพยายามขอให้มีการทำาบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายที่จะต้องเอาเข้า ครม.ให้เสร็จ

เป็นล็อตเดียวไปเลย เพื่อจะได้สะดวกเวลานำารายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เหมือนกับการแต่งตั้ง

ข้าราชการตำารวจยศนายพลที่มักจะทำาเป็นล็อตเดียว 

อันเป็นกระแสข่าวที่หากเป็นจริงแล้ว อาจส่งผลให้การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ

สูงของกระทรวงมหาดไทยรอบนี้อาจล่าช้ากว่าปกติเล็กน้อย และยิ่งสถานการณ์การเมืองกำาลัง

อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ  เสถียรภาพรัฐบาลกำาลังมีปัญหา จนถูกมองว่ารัฐบาลอาจอยู่ไม่ครบ

เทอม อาจมีการเลือกตั้งปลายปีหรือต้นปีหน้า จนฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลต้องมีการเตรียมพร้อม

หากจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น ที่จะยิ่งทำาให้ฝ่ายการเมืองและพรรคร่วมรัฐบาลต้องสกรีน จัดทัพ

คนไปลงในตำาแหน่งต่างๆ แบบละเอียดมากขึ้นกว่าปกติ โดยเฉพาะการแต่งตั้ง ผู้ว่าราชการ

จังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อผลทางการเมืองในช่วงการเลือกตั้ง 

เว้นแต่ฝ่ายการเมืองในกระทรวงมหาดไทยยืนกรานว่าขอให้ใช้สูตรเดิม คือตั้งหัวก่อน 

เช่นตั้งปลัดมหาดไทยให้จบก่อน แล้วค่อยตั้งระดับรองๆ ลงมา เพื่อจะได้สะดวกในการจัดทัพ

ให้ทุกอย่างเดินไปตามกรอบเดิมที่เห็นว่าดีอยู่แล้ว ถ้าออกมาแบบนี้ก็คาดว่าการเสนอตั้งปลัด 

มท.คนใหม่ หากทุกอย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นชื่อไหนก็ตาม คาดว่าอีกไม่เกิน 1-2 สัปดาห์น่าจะมี

การนำาชื่อเข้า ครม.ได้ เว้นแต่หากไม่ลงตัวก็อาจลากยาว 

โดยเป็นไปได้ที่อาจมีบิ๊กๆ ในมหาดไทยที่ยังหวังคั่วเก้าอี้ปลัดมหาดไทย ลุ้นให้บิ๊กตู่-พล

เอกประยุทธ์เข้ามาท้วงติง ไม่เห็นด้วยกับการตั้งปลัดข้ามห้วย จนสุดท้ายบิ๊กป๊อก-ปลัดฉิ่ง

ต้องยอมเปลี่ยนใจ เปลี่ยนชื่อ  จนทำาให้จตุพรวืดเก้าอี้ เพราะถ้าผลออกมาแบบนี้ คนอื่นที่รอ

ลุ้นอยู่ก็มี โอกาสหวังเบียดแทรกขึ้นไปแทนในนาทีสุดท้ายก่อนชื่อจะเข้า ครม. 

ยื้อตั้งปลัดมหาดไทย 

สิงห์คลองหลอด ลุ้นบิ๊กตู่ล้วงโผ

ผ
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10 ต่างประเทศ-กีฬา

ฝนพันปีถล่มเหอหนานจมบาดาล

น้ำ�ท่วมใหญ่  •  ประชาชนในนครเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน ภาคกลางของจีน เดินลุยน้ำาท่วมถนนจากฝนตกหนักเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม มีผู้

เสียชีวิตอย่างน้อย 12 ราย จากเหตุน้ำาท่วมในเมืองนี้.

ฝรั่งเศสเริ่มบังคับ‘เฮลธ์พ�สส์’ปลอดโควิด

รอม�น�น • ยานนิส อันเตโตคูมโป (เบอร์ 34) คว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า หรือเอ็มวีพี ในซีรีส์ชิงชนะเลิศบาสเกตบอลเอ็นบีเอ หลังกดไป 50 

คะแนน พามิลวอกี บักส์ เปิดไฟเซิร์ฟ ฟอรัม เอาชนะ ฟีนิกซ์ ซันส์ 105-98 ก่อนชนะซีรีส์ 4-2 คว้าแชมป์เอ็นบีเอเป็นครั้งแรกนับจากปี 1971.

รอยเตอร์รายงานเมื่อวัน

พุธที่ 21 กรกฎาคมว่า ฝนตกหนัก

ที่เมืองเจิ้งโจวตั้งแต่ค่ำาวันเสาร์

จนถึงวันอังคารที่ผ่านมา วัด

ปริมาณได้ถึง 617.1 มิลลิเมตร 

ซึ่งเกือบเทียบเท่าปริมาณน้ำาฝน

ตลอดทั้ งปีของเมืองนี้ที่ เฉลี่ย

อยู่ที่ 640.8 สื่อจีนรายงานอ้าง

คำากล่าวของนักอุตุนิยมวิทยา

ท้องถิ่นว่า ฝนตกที่เมืองเจิ้งโจว

ช่วง 3 วันที่ผ่านมาเป็นระดับที่

เคยเห็นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นใน

รอบ 1,000 ปี เมืองนี้เป็นเมือง

เอกของมณฑลเหอหนาน มี

ประชากรราว 12 ล้านคน อยู่

ห่างจากกรุงปักกิ่งทางตะวันตก

เฉียงใต้ราว 650 กิโลเมตร 

วิดี โอที่ โพสต์ทางโซเชียล                     

มีเดียเมื่อวันอังคารเผยให้เห็น

ภาพที่ผู้ โดยสารหลายคนอยู่ใน

รถไฟใต้ดินที่น้ำาท่วมสูงระดับอก

ท่ามกลางความมืด และสถานี

รถไฟใต้ดินแห่งหนึ่งกลายสภาพ

เป็นสระน้ำาวนขนาดใหญ่ เจ้า

หน้าที่ทางการเจิ้งโจวกล่าวว่า มี

ประชาชนมากกว่า 500 คนได้รับ

การอพยพขึ้นมาอย่างปลอดภัย

จากรถไฟใต้ดินที่จมน้ำา

ผู้รอดชีวิตคนหนึ่งโพสต์

ลงสื่อโซเชียลว่า ระดับน้ำาสูงถึง

อกของเขา ตัวเขากลัวมาก แต่

สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่น้ำา แต่เป็น

อากาศในตู้ โดยสารที่กำาลังลด

น้อยลง

ชายแซ่กัวรายหนึ่งที่ต้อง

นอนค้างคืนที่สำานักงานกล่าวว่า 

เพราะฝนตกทำาให้ทางการเจิ้ง

โจวต้องระงับการเดินรถโดยสาร

ซึ่งเป็นรถไฟฟ้า นี่คือสาเหตุที่ทำา 

ให้คนจำานวนมากใช้บริการรถไฟ

ใต้ดิน แล้วเกิดเรื่องเศร้าขึ้น

สื่อของจีนรายงานว่า จำา 

นวนผู้เสียชีวิตเพราะฝนตกหนัก

และน้ำาท่วมตั้งแต่สุดสัปดาห์เพิ่ม

เป็นอย่างน้อย 16 คนแล้วในวัน

พุธ โดยมีรายงานชาวเมืองกงยี่

เสียชีวิตด้วย 4 คน เมืองนี้อยู่ริม

ฝ่ังแม่น้ำาฮวงโหเช่นเดียวกับเจ้ิงโจว                                                    

และมีบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้าง                                              

หลายหลังพังถล่มเพราะฝนตกหนัก

พยากรณ์อากาศคาดว่าจะ

มีฝนตกต่อเนื่องอีกในช่วง 3 วัน

ข้างหน้าทั่วมณฑลเหอหนาน ที่

เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของ

จีนที่มีประชากร 100 ล้านคน 

และกองทัพปลดแอกประชาชน

จีนส่งทหารและเจ้าหน้าที่มาก 

กว่า 3,000 นายมาช่วยปฏิบัติ

การค้นหาและกู้ภัยแล้ว

ฝนตกหนักติดต่อกันทำาให้

บริการรถไฟทั่วเหอหนานถูกระงับ 

ทางหลวงหลายสายปิด ถนนใน 

12 เมืองของมณฑลนี้โดนน้ำาท่วม

รุนแรง และเที่ยวบินดีเลย์หรือ

ยกเลิก 

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง                                             

แถลงทางโทรทัศน์เมื่อวันพุธถึง                                            

สถานการณ์อุ ทกภั ยครั้ งนี้ ว่ า                                                    

ความพยายามป้องกันน้ำาท่วมกลาย

เป็นเรื่องยากมาก สถานการณ์รุน                                                

แรงอย่างยิ่ง และมาตรการควบ 

คุมน้ำาท่วมกำาลังอยู่ในระยะวิกฤติ 

อ่างเก็บน้ำาและเขื่อนหลาย

สิบแห่งมีระดับน้ำาสูงกว่าระดับ

เตือนภัยแล้ว ที่เมืองลั่วหยางซึ่ง

อยู่ทางตะวันตกของเจิ้งโจว เจ้า

หน้าที่ท้องถิ่นกล่าวว่า น้ำาฝน

ทำาให้เขื่อนอี้เหอถานมีรอยแตก

ยาว 20 เมตร และเขื่อนนี้อาจ

แตกได้ทุกเมื่อ ส่วนอ่างเก็บน้ำา

กัวเจียซุยของเมืองเจิ้งโจวมีน้ำา

รั่วออกมาแล้วแต่เขื่อนยังไม่พัง

ทลาย เอเอฟพีรายงานอ้างสื่อ

ท้องถิ่นของจีนว่ามีประชาชนใน

เมืองเจิ้งโจวถูกอพยพแล้วราว 

200,000 คน.

ป�รีส • ประชาชนที่ต้องการ

เข้าโรงภาพยนตร์,  พิพิธภัณฑ์, 

สนามแข่งขันกีฬา และสถาน

ที่ทางวัฒนธรรมอื่นๆ ในฝรั่งเศส

จะต้องแสดง “เฮลธ์พาสส์” ที่

ระบุว่าฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 

โดสแล้ว หรือมีผลตรวจโควิด

เป็นลบ  โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธนี้ 

ประธานาธิบดีเอมมานูเอล 

มาครง ของฝรั่งเศสแถลงทาง

โทรทัศน์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า ผู้ที่

ต้องการเข้าร่วมอีเวนต์หรือสถาน

ที่ต่างๆ ที่มีประชาชนมากกว่า 50                                           

คนจะต้องแสดง “เฮลธ์พาสส์” 

ที่ระบุว่าตนฉีดวัคซีนโควิด-19  

ครบโดสแล้ว หรือมีผลตรวจโค

วิดเป็นลบ โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม หลังจาก

นั้นจะขยายสถานที่ที่ต้องแสดง

เฮลธ์พาสส์กับร้านอาหาร, ร้าน

กาแฟ และห้างสรรพสินค้าใน

เดือนสิงหาคม โดยเมื่อเข้าไปใน

สถานที่ดังกล่าวแล้วจะอนุญาต

ให้ถอดหน้ากากได้ แต่ยังบังคับ

ให้สวมหน้ากากเมื่ออยู่ในร้านค้า, 

ทำาธุรกิจต่างๆ และเมื่อใช้บริการ

ขนส่งสาธารณะ

นอกจากนี้ ประกาศบังคับ

ให้สวมหน้ากากเมื่ออยู่กลางแจ้ง

อีกครั้งในจังหวัดปีเรเนส์-ออรี           

ย็องตาลส์ที่ติดกับสเปน และจัง

หวัดชาร็องต์-มารีตีม เมืองท่อง

เที่ยวที่อยู่ใกล้เมืองบอร์ โดซ์ หลัง

พบมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาก และ

บังคับให้สวมหน้ากากเมื่ออยู่

กลางแจ้งในเมืองตูลูสและเมือง

ที่อยู่ติดกันเมื่อวันอังคาร 

โอลีวีเยร์ เวรอง รัฐมนตรี

กระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศส 

กล่าวในที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวัน

อังคารว่า ในรอบ 24 ชั่วโมง

ที่ ผ่ านมาพบผู้ ติ ด เชื้ อ ใหม่ ถึ ง 

18,000 ราย เนื่องจากการระบาด

ของไวรัสสายพันธุ์เดลตา มีผู้ติด

เชื้อเพิ่มขึ้นราว  150% จากเมื่อ

สัปดาห์ที่แล้วที่มีผู้ติดเชื้อรายวัน

ไม่ถึง  7,000 ราย เราไม่เคยพบ

การระบาดเพิ่มเร็วเช่นนี้มาก่อน 

ฝรั่ ง เศสบั งคับให้แสดง

เฮลธ์พาสส์ โดยประกาศเป็นพระ

ราชกฤษฎีกา ขณะที่สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรจะโหวตว่าเห็นด้วย

หรือไม่ที่จะขยายบังคับใช้เฮลธ์

พาสส์กับร้านอาหาร, การเดินทาง

ด้วยรถไฟหรือเครื่องบินในระยะ

ทางไกล และตั้งแต่เดือนกันยายน

จะบังคับให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

และผู้ที่ทำางานในบ้านผู้สูงวัยทุก

คนต้องฉีดวัคซีนโควิด-19

ชาวฝรั่งเศสทั่วประเทศ

มากกว่า 100,000 คนชุมนุม

ประท้ วงต่ อต้ าน เฮลธ์พาสส์

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ประณาม

ว่าการบังคับเช่นนี้เป็นเผด็จการ 

เป็นการเลือกปฏิบัติกับผู้ต่อต้าน

การฉีดวัคซีน มีรายงานว่าศูนย์

ฉีดวัคซีน 2 แห่งในฝรั่งเศสถูกผู้

ประท้วงบุกทำาลายทรัพย์สิน.

‘เจฟฟ์ เบโซส’ ได้เที่ยวอวก�ศสมใจ

วอชิงตัน • เจฟฟ์ เบโซส ได้เดินทางท่องเที่ยวอวกาศตาม

ความตั้งใจและกลับสู่โลกโดยปลอดภัยในภารกิจพามนุษย์เที่ยว

อวกาศครั้งแรกของบริษัทบลูออริจินที่เขาก่อตั้ง อภิมหาเศรษฐี

ผู้ก่อตั้งบริษัทแอมะซอนวัย 57 ปีได้สัมผัสกับประสบการณ์การ

เดินทางสู่อวกาศเหนือเส้นคาร์มันในการเดินทางที่ใช้เวลาเพียง 

10 นาที 10 วินาที เมื่อวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม ผู้ โดยสาร

ในทริปนี้มีด้วยกัน 4 คน ได้แก่ ตัวเขา, มาร์กน้องชายของ

เขา, วอลลี ฟังก์ สตรีนักบุกเบิกการบินอวกาศวัย 82 ปี และ

โอลิเวอร์ แดเมน นักศึกษาดัตช์วัย 18 ปี สองรายหลังสร้าง

สถิติเป็นผู้เดินทางสู่อวกาศที่อายุมากที่สุดและน้อยที่สุด “กลุ่ม

คนที่มีความสุขมากๆ อยู่ในแคปซูลนี้” เบโซสกล่าวภายหลัง

แคปซูลนำาคณะของเขาสัมผัสกับผืนทะเลทรายทางตะวันตก

ของเทกซัส ก่อนหน้านั้นแคปซูลนี้นำาคณะเดินทางสู่ระดับความ

สูง 107 กิโลเมตรเหนือพื้นโลก การเดินทางของเบโซสล่าช้ากว่า

ริชาร์ด แบรนสัน ผู้ก่อตั้งบริษัทเวอร์จินกาแล็กติก ที่ชิงเดินทาง

ท่องเที่ยวอวกาศตัดหน้าเขาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม แต่เที่ยว

บินของเบโซสขึ้นสูงกว่าโดยใช้จรวดที่นำากลับมาใช้ใหม่ได้ ใน

ขณะที่ของแบรนสันเป็นเครื่องบินอวกาศ จรวดนิวเชพเพิร์ด

ซึ่งติดตั้งแคปซูลไว้ด้านบนสุด ทะยานขึ้นจากฐานปล่อยจรวด

กลางทะเลทรายตะวันตกของเทกซัสใกล้เมืองแวนฮอร์น เมื่อ

เวลา 12.12 น.ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐ หรือ 20.12 น. 

วันเดียวกันตามเวลาไทย จรวดพุ่งสู่ท้องฟ้าด้วยความเร็วเกิน 

3,700 กิโลเมตร/ชั่วโมง ผ่านไป 2 นาที แคปซูลแยกตัวจาก

จรวดแล้วพุ่งทะยานต่อไปสู่เส้นคาร์มันที่ ได้รับการยอมรับในวง

กว้างว่าเป็นขอบเขตของอวกาศที่นั่น นักบินอวกาศทั้ง 4 คนใน

แคปซูลมีเวลาราว 4 นาที ในการสัมผัสกับประสบการณ์การอยู่

ในอวกาศจริง 

2 รัฐออสเตรเลียติดไวรัสเพิ่มแม้ล็อกด�วน์

ซิดนีย์ • รอยเตอร์รายงานว่ารัฐใหญ่สุด 2 รัฐของออสเตรเลีย

คือรัฐนิวเซาท์เวลส์และรัฐวิกตอเรียมีรายงานเมื่อวันพุธพบผู้ติด

เชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้น แม้ใช้มาตรการล็อกดาวน์ ทั้ง 2 รัฐที่มี

ประชากรรวมกันมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศ รัฐนิวเซาท์เวลส์

ที่นครซิดนีย์เป็นเมืองเอก พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เมื่อวันพุธ 110 

ราย จากเมื่อวันอังคารมีผู้ติดเชื้อ 78 คน แม้ล็อกดาวน์ซิดนีย์

และพื้นที่โดยรอบมาแล้วเกือบ 4 สัปดาห์จากการแพร่ของโค

วิด-19 สายพันธุ์เดลตา ส่วนรัฐวิกตอเรียที่มีนครเมลเบิร์นเป็น

เมืองเอก มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ 22 ราย จากเมื่อวันอังคาร

มีผู้ติดเชื้อ 9 ราย เป็นจำานวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นสูงสุดตั้งแต่มีการ

ระบาดในเดือนนี้ รัฐวิกตอเรียอยู่ในมาตรการล็อกดาวน์มาแล้ว

เกือบ 2 สัปดาห์ ส่วนรัฐเซาท์ออสเตรเลียที่เริ่มล็อกดาวน์วันแรก

เป็นเวลา 1 สัปดาห์ในวันพุธ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย กลาดิส 

แบร์รีจิกเลียน มุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์แถลงทางโทรทัศน์ว่า มี

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 110 คนในวันนี้ และถ้าไม่ได้ล็อกดาวน์เมื่อ 2-3 

สัปดาห์ก่อน จะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มหลายพันคนอย่างไม่ต้องสงสัย 

แต่เราต้องทำางานหนักขึ้นและขอให้ทุกคนยกการ์ดสูงต่อไป.

มิลวอกีบักส์แชมป์ในรอบ50ปี
หวั่นโควิด-19ระบ�ด

ยกเลิกปั่นที่ ไซต�มะ
โตเกียว • การแข่งขันจักรยาน

ตูร์ เดอ ฟรองช์ ไซตามะ ไคร

ทีเรียม ต้องถูกยกเลิกเป็นปีที่

สองติดต่อกันเนื่องจากการแพร่

ระบาดของโควิด-19 โดยคณะ

กรรมการจัดการแข่งขันออกมา

ประกาศก่อนพิธีเปิดโอลิมปิก

เกมส์ที่กรุงโตเกียว ประเทศ

ญี่ปุ่น เพียงไม่กี่วัน 

“พวกเราได้บทสรุปแล้ว                                                

ว่าความสำาคัญอันดับแรกของ                                             

เราคือต้องแน่ใจถึงความปลอด 

ภัยและความมั่นคงของชาวเมือง

ไซตามะ นักกีฬาที่เข้าร่วมการ

แข่งขันและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก

คนรวมถึงแฟนๆ ที่จะออกมา

เชียร์” คณะกรรมการกล่าวผ่าน

แถลงการณ์ 

แถลงการณ์ยังระบุต่อว่า 

“มาตรการป้องกันการติดเชื้อ

ต่างๆ มากมายที่ถูกนำามาเพื่อใช้

ป้องกันการแพร่ระบาด แต่การ

แพร่ระบาดของไวรัสในประเทศ

ญี่ปุ่นนั้นยังคงอยู่ในสถานการณ์

ที่คาดการณ์ไม่ได้” 

การแข่งขันจักรยานราย 

การนี้เป็นการแข่งขันประจำาปีใน

ช่วงฤดูใบไม้ร่วง โดยจะมีผู้ชนะ

และบรรดาซูเปอร์สตาร์จากการ

แข่งขันจักรยานตูร์ เดอ ฟรองช์                                         

มาร่วมการแข่งขัน ซึ่งปกติจะ

สามารถดึงดูดแฟนๆ ได้เป็น 

100,000 คนในเมืองไซตามะ 

ทางตอนเหนือของกรุงโตเกียว 

ประเทศญี่ปุ่น 

การแพร่ระบาดของไวรัส

โคโรนาส่งผลให้การแข่งขันจักร 

ยานรายการนี้ที่จัดขึ้นเป็นครั้ง

แรกเมื่อปี 2013 ต้องถูกยกเลิก

เป็นครั้งแรก และในปีนี้ต้องถูก

ยกเลิกเป็นปีที่สองติดต่อกัน 

ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่

ผ่านมา สถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด-19 ในเมือง

โตเกียวนั้นพบการติดเชื้อใหม่

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยนายก

รัฐมนตรีโยชิฮิเดะ ซูกะ แห่ง

ประเทศญี่ปุ่นตัดสินใจประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินรอบใหม่ใน

โตเกียวตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่าน

มา และบังคับใช้ยาวไปจนถึงวัน

ที่ 22 ส.ค.ที่จะถึงนี้

ส่วนโอลิมปิกฤดูร้อนที่                                             

กรุงโตเกียวเป็นเจ้าภาพนั้น                                               

เปิดฉากขึ้นแล้วเมื่อวันพุธที่                                               

ผ่านมาด้วยการแข่งขันซอฟต์                                 

บอลระหว่างญี่ปุ่นและออสเตร                                             

เลีย ส่วนพิธีเปิดอย่างเป็น

ทางการจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 

ก.ค.ที่จะถึงนี้.

ปีศ�จแดงผว�เสียป็อกบ�ให้เปแอสเชฟรี

ชัยชนะที่ไฟเซิร์ฟ ฟอรัม 

ในมิลวอกี ทำาให้บักส์คว้าชัยชนะ

ในซีรีส์เอ็นบีเอไฟนอลส์ 4-2 และ

กลายเป็นทีมที่ห้าในประวัติศาสตร์

ที่กลับมาคว้าแชมป์ ได้หลังออก

สตาร์ทซีรีส์ด้วยการแพ้สองเกมรวด 

อันเตโตคูมโปนับเป็นผู้เล่น

คนที่ เจ็ดในประวัติศาสตร์ที่ทำา

สกอร์ได้ถึง 50 คะแนนในซีรีส์ชิง

ชนะเลิศ ในเกมนี้เขายังได้อีก 14 

รีบาวด์ 5 บล็อก พร้อมกับพามิล

วอกี บักส์ มีสถิติ 10-1 ในการเล่น

ในบ้านในเพลย์ออฟ พร้อมคว้า

แชมป์แรกในรอบ 50 ปี  

“ผมต้องขอขอบคุณมิลวอกี 

บักส์ ที่เชื่อมั่นในตัวผม ผมต้อง

ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมที่ช่วยกัน

เล่นเพื่อผม” อันเตโตคูมโปกล่าว 

“และผมต้องขอบคุณที่ ในที่สุดก็

สามารถทำาได้สำาเร็จ”  

อันเตโตคูมโป ฟอร์เวิร์ดวัย 

26 ปีจากกรีซยังทำาผลงานเทียบ

เท่าตำานานอย่างไมเคิล จอร์แดน 

และฮาคีม โอลาจูวอน ที่คว้า

รางวัลเอ็มวีพีในเอ็นบีเอไฟนอลส์

และเอ็นบีเอ ดีเฟนซีฟ เพลเยอร์ 

ออฟ เดอะ เยียร์ หรือผู้เล่นทีมรับ

ยอดเยี่ยมในฤดูกาลเดียวกัน  

“เขาเป็นมนุษย์ในแบบพิเศษ 

ผมเรียนรู้อย่างมากมายจากเขา 

เขาเป็นผู้นำาที่วิเศษมาก” ไมค์ บู

เดนโฮลเซอร์ หัวหน้าโค้ชของมิล

วอกี บักส์ กล่าวถึงอันเตโตคูมโป 

“ผู้เล่นพวกนี้เป็นแชมเปียนส์ ใน

ทุกๆ วัน พวกเราสร้างผลงานที่ดี

ขึ้นทุกวัน” 

ในส่วนสวนกวางซ่ึงเป็นโซน

ปาร์ตี้นอกสนามไฟเซิร์ฟ ฟอรัม ที่

ขายตั๋วหมดทั้ง 20,000 ใบ ยังได้

ต้อนรับแฟนๆ ประมาณ 65,000 

คนที่มารวมตัวกันเชียร์ผ่านวิดี โอ

จอยักษ์ข้างสนาม  

“ผมมีความสุขมากท่ีสามารถ

ทำาสิ่งนี้ให้กับทีมมิลวอกีได้” อันเต

โตคูมโปกล่าว “และโค้ชบอกว่า 

พวกเราต้องทำาแบบนี้กันให้ได้อีก” 

ทางด้าน ฟีนิกซ์ ซันส์ 

พลาดโอกาสที่จะคว้าแชมป์แรกใน

รอบ 53 ปี โดย คริส พอล การ์ด

ของฟีนิกซ์ที่ ได้มีโอกาสเข้ามาเล่น

ในซีรีส์ชิงชนะเลิศได้เป็นครั้งแรก

ในรอบ 16 ปีด้วยวัย 36 ปี เกม

นี้ทำาไป 26 คะแนนมากที่สุดของ

ซันส์ 

“มันเจ็บปวดอย่างมาก” 

มอนตี วิลเลียมส์ หัวหน้าโค้ชของ

ซันส์กล่าว “แต่ผมก็พอใจที่พวก

เรามีโอกาสมาถึงซีรีส์ชิงชนะเลิศ 

ความแตกต่างเห็นได้อย่างชัดเจน

ในควอเตอร์ที่สี่ที่เราไม่สามารถทำา 

ได้เพียงพอ เราไม่สามารถเปลี่ยน

สถานการณ์ได้” 

อันเตโตคูมโปซึ่งปกติเป็น

คนที่ชู้ตลูกโทษไม่แม่น แต่ในเกม

นี้กลับชู้ตโทษแม่นผิดความคาด

หมาย โดยกดลงไป 17 ครั้งจาก

ความพยายาม 19 ครั้ง และโดย

เฉพาะช่วงควอเตอร์สามนั้น ทำาไป

ถึง 20 คะแนน นับเป็นคนแรกตั้ง

แต่ไมเคิล จอร์แดน ทำาได้ถึง 20 

คะแนนในควอเตอร์เดียวในซีรีส์

ชิงชนะเลิศ  

คริส มิดเดิลตัน ทำาไปอีก 

17 คะแนนให้กับมิลวอกี บักส์ 

ขณะที่ บ็อบบี พอร์ติส ลุกจากม้า

นั่งสำารองมาช่วยอีก 16 คะแนน 

และจรู ฮอลิเดย์ จบเกมด้วยสถิติ 

12 คะแนน 11 แอสซิสต์  

ทางฝ่ังฟีนิกซ์ ซันส์ นอกจาก 

26 คะแนนของพอลแล้ว เดวิน 

บุกเกอร์ เกมนี้ทำาไปได้เพียง 19 

คะแนนเท่านั้น ขณะที่ แจ โครว 

เดอร์ ได้ไป 15 คะแนน 12 รี

บาวด์

สำาหรับ คริส พอล นั้นมี

สถิติท่ีไม่น่าจดจำาเมื่อเขาลงเล่นเกม

เพลย์ออฟที่มีสกอตต์ ฟอสเตอร์ 

เป็นผู้ตัดสิน เขาแพ้ไป 13 เกมโดย

ไม่เคยชนะแม้แต่เกมเดียว ซึ่งรวม

ถึงเกมสามของซีรีส์ชิงชนะเลิศ

ครั้งนี้ด้วย โดยเกมดังกล่าว อันเต

โตคูมโปได้ชู้ตโทษ 17 ครั้ง ขณะ

ที่ผู้เล่นซันส์ทั้งทีมชู้ตโทษรวมกัน

เพียง 16 ครั้ง.

อังกฤษ • แมนเชสเตอร์ ยูไน 

เต็ด อยู่ภายใต้ความกดดันที่อาจ

ต้องรีบขายพอล ป็อกบา ออก

ไปภายใน 6 สัปดาห์ข้างหน้า 

ท่ามกลางกระแสข่าวว่า กอง

กลางทีมชาติฝรั่งเศส กำาลังได้

รับความสนใจจากปารีส แซงต์ 

แฌร์แม็ง

เข้าใจว่ามิโน ไรโอลา เอ

เยนต์ของป็อกบา กำาลังเจรจา

เงื่อนไขส่วนตัวบางอย่างกับทาง

เปแอสเชอยู่ โดยทีมแชมป์ลีกเอิง

เชื่อว่าพวกเขาจะสามารถคว้าตัว

มิดฟิลด์วัย 28 ไปร่วมทีมในราคา

ที่ต่ำากว่าครึ่งของ 89 ล้านปอนด์ 

ซึ่งเป็นตัวเลขที่ยูไนเต็ดจ่ายเพื่อ

คว้ากลับไปร่วมทีมในปี 2016

ป็อกบายังเหลือสัญญาที่

โอลด์แทรฟฟอร์ดอีกหนึ่งปี ได้ค่า

เหนื่อยอยู่ที่ 290,000 ปอนด์ต่อ

สัปดาห์ และยังไม่มีทีท่าว่าจะต่อ

สัญญาใหม่กับต้นสังกัดแม้แต่นิด

นั่นหมายความว่า เขาจะ

สามารถเดินจากรังปีศาจแดงไป

แบบไม่มีค่าตัวเป็นครั้งที่สองใน

ซัมเมอร์นี้ หลังจากเคยเกิดขึ้น

มาแล้วเมื่อปี 2012 ที่ยูเวนตุส

ได้ตัวไปจากยูไนเต็ด โดยจ่ายค่า

ชดเชยเพียง 800,000 ปอนด์

เท่านั้น ก่อนที่อีก 4 ปีต่อมา ทีม

ดังพรีเมียร์ลีกจะไปซื้อเขากลับ

มาด้วยค่าตัวเป็นสถิติโลก

ยูไนเต็ดในตอนนี้ต้องรีบ

ตัดสินใจแล้วว่าจะเอาอย่างไรกับ

ป็อกบา หากสถานการณ์การต่อ

สัญญาไม่ได้สู้ดี ก็ต้องรีบขายเอา

เงินกลับมาให้ ได้อย่างน้อยบาง

ส่วน ก่อนวันที่ 31 สิงหาคมนี้ 

ไม่อย่างนั้นก็ต้องลุ้นกันไปอีกครึ่ง

ปี และมีสิทธิเสียเขาไปแบบฟรีๆ 

ในปีหน้า

เปแอสเชหนึ่งในไม่กี่ทีม

ในยุโรปที่สามารถจ่ายค่าเหนื่อย

อย่างงามให้ได้ คิดว่าจะพยายาม

ต่อรองให้ยูไนเต็ดยอมขายป็อก

บาให้ในราคาเพียงครึ่ง หรือราว 

43 ล้านปอนด์ อย่างไรก็ตาม 

เชื่อว่าตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อ

ระหว่างกันทั้งสองฝ่าย

แต่นอกจากเปแอสเชแล้ว 

ในสเปนกับอิตาลีก็มีทีมที่สนใจเขา

อยู่ แต่ที่ผ่านมาดูเหมือนว่าป็อก

บาจะอยากไปเรอัล มาดริด ที่สุด

เขามีกำาหนดที่จะกลับมา                                                   

รายงานตัวฝึกซ้อมช่วงพรีซีซั่น

ในสัปดาห์หน้า หลังจากศึกยูโร                                             

2020 และพักผ่อนยาวกับครอบ 

ครัวที่ฟลอริดา 

ถามถึงสถานการณ์นี้เมื่อ

เดือนที่แล้ว เขาตอบ “ผมยัง

เหลือสัญญาอีก 1 ปี ทุกคนรู้ ยัง

ไม่มีข้อเสนออย่างเป็นเรื่องเป็น

ราวสำาหรับการขยายสัญญา ผม

ยังคงเป็นนักเตะของแมนเชส

เตอร์ ยูไนเต็ด”

ยูไนเต็ดเซ็นสัญญา ดอนนี                                           

ฟาน เด บีก มาคอยทดแทนตั้งแต่

ซัมเมอร์ที่แล้วกรณีที่ป็อกบาย้าย 

และตอนนี้มีข่าวว่าจะหาผู้เล่นใหม่  

ในตำาแหน่งเดียวกันเข้ามาเสริมอีก 

ได้แก่ เดแคลน ไรซ์, เอดูอาร์ โด 

คามาวินกา และซาอูล นิเกซ.

มิลวอกี • ย�นนิส อันเตโตคูมโป กด 50 คะแนน พ�มิลวอกี บักส์ คว้�

แชมป์เอ็นบีเอเป็นครั้งแรกนับจ�กปี 1971 หลังเปิดบ้�นเอ�ชนะฟีนิกซ์ 

ซันส์ 105-98 ในศึกบ�สเกตบอลเอ็นบีเอ เมื่อวันที่ 21 ก.ค.ที่ผ่�นม� 

เจิ้งโจว • มณฑลเหอหน�นภ�คกล�งของจีนเจอฝนพันปีกระหน่ำ�

ติดต่อกันตั้งแต่วันเส�ร์ ส่งผลให้ระดับน้ำ�ในเขื่อนและอ่�งเก็บน้ำ�สูง

ถึงระดับอันตร�ย แม่น้ำ�เหลืองเอ่อเข้�ท่วมเมืองเจิ้งโจวและอีกกว่� 

10 เมือง ต้องอพยพประช�ชนหล�ยร้อยออกจ�กรถไฟใต้ดินที่จมน้ำ� 

มีคนเสียชีวิตแล้วอย่�งน้อย 16 ร�ย
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11กีฬา

เอเยนต์เผยปืนยื่นแล้วขอซื้อโลกาเตลลี

อังกฤษ • อาร์เซนอลได้ยื่นข้อเสนอ 34 ล้านปอนด์ เพื่อขอซื้อ

กองกลางซัลซูโอโล มานูเอล โลกาเตลลี จากการเปิดเผยของเอ

เยนต์ของสตาร์ทีมชาติอิตาลีวัย 23 ได้ให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อวันก่อน 

ทีม “กันเนอร์ส” มีข่าวกับโลกาเตลลีมาระยะหนึ่งแล้ว เพราะ                                                                                    

มิเกล อาร์เตตา ต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กับแดนกลาง

ก่อนหน้าที่จะเปิดฤดูกาล 2021-22 โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้

อาร์เซนอลได้มีการเซ็นสัญญาคว้าตัวอัลแบร์ แซมบี โลกองกา  

จากอันเดอร์เลชต์ แล้วด้วยค่าตัว 18 ล้านปอนด์ แต่สำาหรับการ

ล่าตัวโลกาเตลลี อาร์เซนอลน่าจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อย 

เพราะทีมยักษ์ใหญ่ของเซเรียอาอย่าง ยูเวนตุส ก็อยากได้ตัวนัก

เตะรายนี้ด้วยเช่นกัน และดูเหมือนว่าจะเริ่มมีการเจรจากับทีม

คู่แข่งร่วมลีกเดียวกันแล้วสำาหรับขุนพลแดนกลางทีมแชมป์ยูโร 

2020 มีรายงานว่า ยูเวนตุสจะแถมนักเตะไปหนึ่งคนคือ นิโคโล 

ฟาโจลี ในสัญญาซื้อนักเตะด้วยเงินค่าตัว 25 ล้านปอนด์ พ่วงกับ

ดาวรุ่งวัย 20 ปีให้ไป อย่างไรก็ตาม เอเยนต์ของฟาโจลีปฏิเสธข่าว

ลือเรื่องนักเตะจะลาถิ่นตูรินในซัมเมอร์นี้ พร้อมมีการเปิดเผยอีก

ด้วยว่า อาร์เซนอลได้ยื่นข้อเสนอ 34 ล้านปอนด์แล้วสำาหรับโลกา

เตลลี โดยอยู่ในกระบวนการขั้นตอนการเจรจา

“บิ๊กต้อม” การันตีทัพไทยมีอย่างน้อย 1 ทอง

ญี่ปุ่น • “บิ๊กต้อม” นายธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้าคณะนักกีฬา

ไทย เผยว่า ในโอลิมปิกครั้งนี้ จากการประเมินความพร้อมและ

โอกาสแล้วจาก 5 ชนิดกีฬา เชื่อว่านักกีฬาไทยมีลุ้นอย่างน้อย 1 

เหรียญทอง ที่มีความหวังมากที่สุดคือ เทควันโด, มวยสากลสมัคร

เล่น, ยิงเป้าบิน, แบดมินตัน และกอล์ฟ เนื่องจากทั้ง 5 ชนิดกีฬา

นี้มีนักกีฬาที่มีดีกรีระดับโลกการันตีความสามารถและมีโอกาสมาก

ที่สุด ไม่ว่าจะเป็น “เทนนิส” พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ นักเทควันโด 

รุ่น 49 กก.หญิง ซึ่งกวาดมาหมดแล้วทุกแชมป์ ขาดเพียงเหรียญ

ทองโอลิมปิกเกมส์ โดยเธอเป็นนักกีฬาคนเดียวของไทยในชุดนี้ที่

เคยคว้าเหรียญทองแดงจากโอลิมปิกเกมส์ 2016 ที่รีโอเดจาเนโร 

ขณะที่มวยสากลยังได้ “เจ้าสด” ฉัตร์ชัยเดชา บุตรดี ที่พร้อมจะสั่ง

ลาโอลิมปิกเกมส์ในวัย 36 ปีด้วยการคว้าเหรียญทอง เช่นเดียวกับ 

“ณี” สุธิยา จิวเฉลิมมิตร นักกีฬายิงปืนเป้าบินที่ผ่านโอลิมปิกเกมส์

มาแล้ว 3 ครั้ง ที่ตั้งเป้าจะคว้าเหรียญรางวัลให้ตัวเองให้ได้สักครั้ง

ในชีวิต, แบดมินตัน ถือว่ามีลุ้นในหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นคู่ผสม

อย่าง “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ และ “ปอป้อ” ทรัพย์สิ

รี แต้รัตนชัย ถูกจัดให้เป็นคู่มือวาง 3 ของรายการ รวมถึงมือ 1 

ของไทยในประเภทหญิงเดี่ยว “เมย์” รัชนก อินทนนท์, กีฬากอล์ฟ 

โอลิมปิกเกมส์หนนี้มี 2 โปรสาวไทยดีกรีแชมป์เมเจอร์ลงแข่ง ทั้ง 

“โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล อดีตมือ 1 ของโลก ปัจจุบันเป็นมือ 21 

ของโลก จะลงแข่งเป็นครั้งที่ 2 และ “โปรเหมียว” ปภังกร ธวัชธน

กิจ มือ 12 ของโลก

“ยู-16” สาวไทยท่ี 1 เอเชียได้ไป “บิลลีจีนคิงคัพ”

เมืองทองฯ • “บิ๊กสุชัย” นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคม

กีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผย

ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 หรือโควิด-19 ทำาให้สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) 

พิจารณาไม่จัดการแข่งขันรอบคัดเลือกของภูมิภาคต่างๆ รวม

ถึงเอเชีย/โอเชียเนีย ในรายการการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลก

ประจำาปี 2021 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภททีมชาย “จูเนียร์ เด

วิสคัพ” และทีมหญิง “จูเนียร์ บิลลี จีน คิงคัพ บาย บีเอ็นพี พา

ริบาส์” หรือชื่อเดิมคือ จูเนียร์ เฟดคัพ อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่จัด

รอบคัดเลือก แต่ไอทีเอฟยืนยันที่จะจัดการแข่งขันรอบ 16 ทีม

สุดท้ายของโลก หรือรอบไฟนอล ทั้งศึก “จูเนียร์ เดวิสคัพ” และ 

“จูเนียร์ บิลลี จีน คิงคัพ บาย บีเอ็นพี พาริบาส์” และล่าสุดได้แจ้ง

มายังสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ ว่าจะจัดการแข่งขันทั้ง 2 รายการ 

ณ เมืองอันตัลยา ประเทศตุรกี วันที่ 28 ก.ย.-3 ต.ค.2564 พร้อม

แจ้งด้วยว่าจะพิจารณาทีมที่จะได้รับสิทธิ์ให้เข้าร่วมการแข่งขันจาก

ผลงาน 2 รายการในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา “ไอทีเอฟได้ดำาเนินการ

คัดเลือกทีมจากโซนเอเชีย/โอเชียเนีย โดยพิจารณาผลการแข่งขัน

ในปี 2017-2019 ปรากฏว่า ทีมหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี มี

ผลงานรวมเป็นอันดับ 1 ของโซนเอเชีย/โอเชียเนีย ตามมาด้วย

ออสเตรเลียและญี่ปุ่น ตามลำาดับ ส่วนทีมชายของไทยเป็นทีม

สำารองอันดับ 6” นายกเทนนิสไทยกล่าว.

‘บิ๊กป้อม’ส่งใจเชียร์‘เทนนิส’ 

ประเดิมเหรียญโอลิมปิก20

..••..ชีวิตไม่ส้ินก็ต้องด้ินกันไป แม้จะอยู่ท่ามกลางการ

แพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ “โตเกียวเกมส์ 2020” คณะ

กรรมการโอลิมปิกสากล หรือไอโอซี ยังเดินหน้าจัดการแข่งขัน

ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้น ที่น่าสน 

ใจก็คือ แม้จะอยู่ ท่ามกลางมรสุม แต่โอลิมปิกฤดูร้อนหนนี้

ยังคงได้รับความสนใจจากชาติสมาชิกกว่า 200 ประเทศที่

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน..••..สหรัฐอเมริกา เป็นชาติ

ที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมมากที่สุดจำานวน 613 คน ส่วนชาติเจ้า

ภาพ ญี่ปุ่น ตามมาเป็นอันดับสอง 552 คน และอันดับสาม 

ออสเตรเลีย 476 คน สำาหรับ ไทยแลนด์ แลนด์ออฟสไมล์ 

ที่แม้ในช่วงนี้จะยิ้มกันไม่ค่อยออก มีนักกีฬาได้สิทธิ์เข้าร่วม

การแข่งขันโตเกียวเกมส์ครั้งนี้ทั้งหมด 41 คนจาก 15 ชนิด

กีฬา ประกอบด้วย กรีฑา, แบดมินตัน, มวยสากล, เรือพาย, 

จักรยาน, ขี่ม้า, กอล์ฟ, ยูโด, เรือใบ, วิลด์เซิร์ฟ, ยิงปืน, ยิง

เป้าบิน, ว่ายน้ำา, เทเบิลเทนนิส และ เทควันโด..••..ย้อนกลับ

ไปดูผลงานในอดีตของนักกีฬาไทยในโอลิมปิกเกมส์ ไทยเราส่ง

นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งแรกในโอลิมปิกเมื่อปี 1952 ที่

กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ซึ่งเป็นมหกรรมกีฬาโอลิมปิก

ฤดูร้อน ครั้งที่  12 จากนั้นก็เข้าร่วมการแข่งขันมาอย่างต่อ

เนื่อง ยกเว้นปี 1980 มอสโกเกมส์ เพียงครั้งเดียวเท่านั้น..••..

ประเทศไทยผ่านโอลิมปิกเกมส์มาแล้วทั้งสิ้น 16 ครั้ง คว้า

เหรียญรางวัลได้ทั้งหมด 9 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 16 

เหรียญทองแดง แบ่งเป็น ยกน้ำาหนัก 5 เหรียญทอง 2 เหรียญ

เงิน 7 เหรียญทองแดง, มวยสากล 4 เหรียญทอง 4 เหรียญ

เงิน 6 เหรียญทองแดง และ                                                        

เทควันโด 2 เหรียญเงิน 3 

เหรียญทองแดง..••..ปิดโครงการ

ไปเรียบร้อยแล้วกับ โครงงานจิต

อาสาของชมรมวีรบุรุษแชมป์

โลกไทย ที่นำาข้าวกล่องและน้ำา                    

ดื่มตระเวนมอบให้บุคลากรทาง                           

การแพทย์ท่ีดูแลผู้ป่วยโควิดตลอด                                   

สองเดือนเต็ม สมตามเจตนา 

รมณ์ นริส สิงห์วังชา และผู้ก่อ

ตั้งชมรม ตลอดจนผู้มีจิตศรัท                                                     

ธาร่วมบริจาคสมทบตลอดโครง  

การ โดยวันสุดท้าย 21 ก.ค.ที่

ผ่านมา “คนเหล็ก” พร สวรรค์ 

ป.ประมุข พร้อมทีมงานนำาน้ำา

ดื่มไปมอบให้ตัวแทนโรงพยา                        

บาลไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนท 

บุรี..••..ด้วยสถานการณ์การ

แพร่ระบาดอย่างหนักของไวรัส

โควิด-19 ระลอกใหม่ที่ยังคงมีจำา                                              

นวนตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง กฤษดา ตัณฑ์วิไล นายกสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรี ซึ่งเป็น

ผู้จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ไทย แอลพีจีเอ ทัวร์ 2021 ขานรับ

มาตรการภาครัฐด้วยการประกาศเลื่อนการแข่งขันกอล์ฟ ไทยแอล

พีจีเอ สนามที่ 3 ในรายการ บีจีซี ไทย แอลพีจีเอ แชมเปียนชิพ 

2021 ที่สนามรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก 

ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคมนี้ ออกไปแบบไม่มีกำาหนด..••..เขียน                                                                             

ถึงกีฬากอล์ฟต้องบอกว่าเด็กไทยไม่เป็นรองใคร สำาหรับการแข่งขัน

จูเนียร์เวิลด์ต้องของแสดงความยินดีกับ ณฐชนก ตันวรรณรักษ์                                                                                 

และ สุรภา จันทมุณี สองนักกอล์ฟเยาวชนตัวแทนทีมชาติไทย 

คว้าแชมป์ทีมหญิง กอล์ฟเยาวชนโลก เอเอ็มจี อะคาเดมี จู

เนียร์ เวิลด์ กอล์ฟ แชมเปียนชิพ 2021 เมืองซานดิเอโก 

สหรัฐอเมริกา ขณะที่ ธรรศกร โพธิ์ทอง และ ณชา สถิตย์

สัมพันธ์ คว้าแชมป์รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย และรุ่นอายุ 9-10 

ปีหญิง ผลงานออกมาแบบนี้ “บิ๊กรัง” รังสฤษดิ์ ลักษิตา

นนท์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย คงยิ้มน้อยยิ้ม

ใหญ.่.••.

  น้ำาค้าง ยอดหญ้า

utaphao1818@gmail.com

WHOเชื่อไอโอซี-ญี่ปุ่นจัด‘อลป.’ปลอดภัย

ให้กำ�ลังใจ • นายธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยพร้อมคณะ  เดินทางไปเยี่ยมและ

ให้กำาลังใจ ร.ท.หญิงจุฑาธิป มณีพันธุ์ นักกีฬาจักรยานประเภทถนนหญิง และ พ.อ.อ.วิสุทธิ์ กสิ

ยะพัท ผู้ฝึกสอน ในระหว่างการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมลงแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2020 ที่ประเทศ

ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 21 ก.ค.64 ที่ผ่านมา.

ลุ้นเหรียญทอง • “เจ้าสด” ฉัตร์ชัยเดชา บุตรดี จอมเก๋าวัย 36 ปี นักชกทีมชาติไทยในรุ่นเฟเธอร์เวต (57 กิโลกรัม) ลงนวมซ้อมกับโค้ชที่สนามหญ้า

ใกล้หมู่บ้านนักกีฬา โดย “เจ้าสด” มีโปรแกรมขึ้นสังเวียนโอลิมปิก 2020 ไฟต์แรก รอบ 32 คนในวันที่ 24 กรกฎาคมนี้.

การตอบสนองต่อสถานการณ์ ได้

อย่างรวดเร็ว

ฝ่ายสำาคัญท่ี 3 คือ ภาคประ                                  

ชาสังคม ท่ีต้องออกมาช่วยกันสนับ 

สนุนเรื่องการจัดหาวัคซีน ในอันท่ีจะ

ช่วยทำาให้เราถึงเป้าหมายในการฉีด

วัคซีนให้ได้ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ในทุก

ประเทศภายในกลางปีหน้า และฝ่าย                                                       

สุดท้ายคือประชากรของโลก ต้อง

แสดงความต้องการออกมาให้รัฐบาล

และบริษัทวัคซีนฟัง คุณต้องพูดเพื่อให้                                                                

เกิดการปกป้องชีวิตของพวกคุณเอง

“ผู้อำานวยการองค์การอนา                                               

มัยโลกได้เปรียบเทียบการกระจาย

วัคซีนไปท่ัวโลกกับคำาขวัญโอลิมปิก

ใหม่ ‘faster higherstronger, toge- 

ther’ หรือ ‘เร็วกว่า สูงกว่า แข็งแรง

กว่าด้วยกัน’ ว่า สถานการณ์ที่เกิด

ขึ้นตอนนี้ เราจำาเป็นต้องกระจาย

วัคซีนให้เร็วขึ้น (faster) เราต้อง

ให้มีจำานวนคนเข้าถึงวัคซีนได้มาก

ขึ้น (higher) เราต้องแข็งแกร่งขึ้น

ในการขจัดอุปสรรคต่างๆ เพื่อจะ

ได้เพิ่มการผลิตวัคซีน (stronger) 

และเราต้องทำาทุกอย่างนี้ร่วมกัน  

(together) พร้อมกันนี้ ผู้อำานวย

การองค์การอนามัยโลกยังย้ำาใน

ตอนท้ายด้วยว่า ขอให้คบเพลิง

โอลิมปิกเป็นสัญลักษณ์ของความ

หวังที่เดินทางไปทั่วโลก และขอ

ให้ความหวังที่เกิดขึ้นในดินแดน

อาทิตย์อุทัยทำาให้สังคมโลกมีสุข 

ภาพดีข้ึน และมีความยุติธรรมมาก

ขึ้น” คุณหญิงปัทมา กล่าว.

ไทยเดินพาเหรดเข้าสนามชาติที่102

2กำาปั้นไทยมีข่าวดีก่อนชก 

‘เจ้าสด’ขึ้นชั้นสัญญาบัตร

ญี่ปุ่น • มหกรรมกีฬาโอลิมปิก

เกมส์ 2020 “โตเกียว 2020” ที่

กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จะเป็น

เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันท่ี 

23 กรกฎาคม-8 สิงหาคม 2564 

หลังจากต้องเลื่อนมาจากปีท่ีผ่านมา

เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส

โควิด-19 อย่างไรก็ตาม มหกรรม

โอลิมปิกเกมส์ 2020 ยังคงได้รับความ                                                              

สนใจจากชาติสมาชิกกว่า 200 ประ 

เทศท่ีส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน โดยสหรัฐ 

อเมริกาส่งนักกีฬาลงแข่งขันมากท่ีสุด 

613 คน ตามด้วยเจ้าภาพ ญ่ีปุ่น 552 

คน, อันดับ 3 ออสเตรเลีย 476 คน 

ส่วนจีนอยู่อันดับ 4 ส่งนักกีฬาเข้า

ร่วมมากท่ีสุดในประวัติศาสตร์ของ

ประเทศจำานวนท้ังส้ิน 431 คน และ

เยอรมนี อันดับ 5 ส่งแข่งท้ังส้ิน 425 คน 

ด้านนักกีฬาไทยในโอลิมปิก

เกมส์คร้ังน้ีได้สิทธ์ิเข้าร่วมท้ังส้ิน 

41 คนจาก 15 ชนิดกีฬา คือกรีฑา, 

แบดมินตัน, มวยสากล, เรือพาย, 

จักรยาน, ขี่ม้า, กอล์ฟ, ยูโด, เรือ

ใบ, วินด์เซิร์ฟ, ยิงปืน, ยิงเป้าบิน, 

ว่ายน้ำา, เทเบิลเทนนิส และเท

ควันโด 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 กรกฎา 

คม 2564 “บิ๊กแนต” นายกองเอก 

ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธาน

คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประ

เทศไทยฯ เป็นประธานประชุม

ทาง ZOOM ร่วมกับหัวหน้าคณะ

นักกีฬาไทย “บิ๊กต้อม” นายธนา 

ไชยประสิทธิ์ และนายกสมาคม

กีฬาฯ, ผู้จัดการทีม และผู้ฝึกสอน 

เพื่อติดตามความเคลื่อนไหว ปัญ 

หา และความเป็นอยู่ของนักกีฬา

ไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก

เกมส์ โตเกียว 2020 ท่ีกรุงโตเกียว 

ประเทศญี่ปุ่น เมื่อคืนวันที่ 20 

กรกฎาคมที่ผ่านมา 

การประชุมครั้งนี้ นาย

ธนาได้แจ้งว่า ขณะนี้นักกีฬาไทย

ส่วนใหญ่ได้ทยอยเดินทางเข้าพัก

ในหมู่บ้านนักกีฬาเรียบร้อยแล้ว 

โดยมียอดรวมนักกีฬาและเจ้า

หน้าที่อยู่ในหมู่บ้านแล้ว 61 คน 

ไม่รวมนักกีฬาเรือใบ วินด์เซิร์ฟ 

ที่พักอยู่ที่เอโนะชิมะ ยอชต์ ฮาร์

เบอร์ จังหวัดคานางาวะ ห่าง

จากกรุงโตเกียว 60 กม. และ

จักรยานประเภทถนนที่พักอยู่ที่

ฟูจิเลก ห่างจากกรุงโตเกียว 130 

กม. ส่วนนักกีฬาอื่นๆ จะเดินทาง

มาตามโปรแกรม จักรยานบีเอ็ม

เอ็กซ์, กอล์ฟทีมชาย มาถึงวันที่ 

22 กรกฎาคม, กรีฑา มาถึงวันที่ 

23 กรกฎาคม, คีริน ตันติเวทย์ 

นักกรีฑามาราธอนจะมาถึงวันที่ 

26 กรกฎาคม เช่นเดียวกับทีมเรือ

แคนู ส่วนกอล์ฟทีมหญิงจะมาถึง

วันที่ 31 กรกฎาคม

นายธนากล่าวอีกว่า สำาหรับ                                                          

พิธีเปิดการแข่งขันวันท่ี 23 กรกฎา 

คมน้ี ได้รับแจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติม                                                   

มาจากเจ้าภาพว่า ในพิธีการต่างๆ 

จะไม่จำากัดจำานวนนักกีฬาท่ีจะเข้า

ร่วม แต่จำากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่แต่ 

ละทีมที่จะเข้าร่วมได้ไม่เกิน  6 คน                                                   

โดยทัพนักกีฬาไทยจะเดินพาเหรด

เข้าสนามในพิธีเปิดเป็นลำาดับที่  

102 ตามการจัดอันดับตัวอักษร

ญี่ปุ่น ต่อจากหมู่เกาะโซโลมอน 

โดยนักกีฬาที่จะถือธงชาติไทย

นำาคณะนักกีฬาเข้าสู่สนามในพิธี

เปิด ได้แก่ “เอิน” ณภัสวรรณ 

หย่างไพบูลย์ นักกีฬายิงปืนหญิง 

และ “แซม” เศวต เศรษฐาภรณ์ 

นักกีฬายิงเป้าบินชาย ส่วนชาติ

ที่ตามหลังไทยก็จะเป็นเกาหลีใต้ 

และญี่ปุ่นเจ้าภาพก็จะเดินเข้าพิธี

เป็นลำาดับสุดท้าย

“สำาหรับนักกีฬาไทยท่ีจะเข้า

ร่วมพิธีเปิดนั้น ผมได้แจ้งให้ทุก

คนทราบแล้ว และจริงๆ ก็อยาก

ให้เข้าร่วมกันให้มากที่สุด แต่ก็ไม่

ได้บังคับ เพราะเข้าใจสถานการณ์

ท่ีหลายคนยังกังวลเรื่องความปลอด 

ภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัส

โควิด อีกท้ังยังอยากใช้เวลาพักผ่อน

เพื่อเตรียมตัวสำาหรับการแข่งขันใน

วันถัดไป”

นอกจากน้ี หัวหน้านักกีฬา

ไทยได้กล่าวขอบคุณสถานเอกอัคร 

ราชทูต ณ กรุงโตเกียว ท่ีให้ความ

อนุเคราะห์สนับสนุนอาหารกล่องส่ง

ไปให้นักกีฬาไทยท้ังท่ีอยู่ในหมู่บ้าน

นักกีฬาและนอกหมู่บ้านอย่างเต็ม

ที่ สร้างพลังและขวัญกำาลังใจให้

นักกีฬาได้เป็นอย่างดี. 

โธมัส บาค ประธานคณะ

กรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) 

เป็นประธานการประชุมใหญ่ไอโอ

ซี คร้ังท่ี 138 เป็นวันท่ี 2 ท่ีโรงแรม

โอกุระ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น 

เมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 2564 โดย

มีคุณหญิงปัทมา ลีสวัสด์ิตระกูล  ไอ                                                     

โอซีเมมเบอร์หญิงไทยเข้าร่วมประ 

ชุมใหญ่ไอโอซี คร้ังท่ี  138 พร้อมๆ 

กับคณะกรรมการบริหารคนอื่น  ๆด้วย

คุณหญิงปัทมากล่าวว่า ใน

การประชุมคร้ังน้ีได้รับเกียรติจากที

โดรส อัดฮานอม กรีเบรเยซุส ผู้อำา                                                      

นวยการองค์การอนามัยโลก (WHO) 

มากล่าวเปิดในช่วงต้นของการ

ประชุม โดยผู้อำานวยการองค์การ

อนามัยโลกแสดงความยินดีกับ

นักกีฬา เจ้าหน้าท่ี ท่ีได้รับโอกาส

เข้าร่วมในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก 

โตเกียว 2020 และแสดงความ

ช่ืนชมท้ังไอโอซีและเจ้าภาพญ่ีปุ่น

ท่ีทำางานหนักร่วมกันมาตลอดใน                                                  

ช่วงก่อนหน้าน้ี โดยมีองค์การอนา                                                

มัยโลกคอยให้คำาแนะนำาเพ่ือวาง

มาตรการป้องกันสู้กับวิกฤติโควิด-19 

โอกาสนี้ ผู้อำานวยการองค์ 

การอนามัยโลกระบุว่า ญ่ีปุ่นได้มอบ

ความกล้าให้คนท่ัวโลก ขอแสดง

ความเคารพในเรื่องน้ี และขอแสดง

ความเคารพต่อนายกรัฐมนตรีโย

ชิฮิเดะ ซูกะ และชาวญ่ีปุ่นทุกคน

ท่ีได้จัดโตเกียว 2020 ซ่ึงให้ความ

หวังและแสงสว่างกับผู้คนทั่วโลก 

โอลิมปิกเกมส์ สามารถนำาคนทั่ว

โลกมารวมกัน และทำาให้คนทั่ว

โลกเกิดความสนใจร่วมกันได้

“ท่ัวโลกถามว่าโรคระบาด

จะส้ินสุดลงเม่ือใดมีคนเสียชีวิต                                                 

ไปแล้วกว่า 4 ล้านคน และยังคง                                            

มีคนเสียชีวิตเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ซ่ึงยอด                                               

ผู้เสียชีวิตปีน้ีมากข้ึนเป็นเท่าตัวจาก

ปีท่ีแล้ว ไวรัสเกิดข้ึนมา 19 เดือน                                                  

แล้วแต่เราเพ่ิงมีวัคซีนได้ 7 เดือน                                                        

ท้ังๆ ท่ีวัคซีนคือเครื่องมือท่ีดีในการ                                                                         

ป้องกันโรคระบาด แต่เราไม่ได้ใช้

วัคซีนอย่างท่ีควรจะเป็น เพราะวัค 

ซีนกระจุกอยู่กับคนท่ีมีอภิสิทธ์ิ” 

ไอโอซีเมมเบอร์หญิงของ

ไทยกล่าวต่อว่า องค์การอนามัยโลก                                                     

มีเป้าหมายให้ทุกประเทศฉีดวัคซีน

ให้ประชาชนได้ถึง 10 เปอร์เซ็นต์                                                                  

ภายในเดือนกันยายนน้ี แต่นอก                                                       

เหนือจากวัคซีนแล้วระบบสาธารณ  

สุขในแต่ละประเทศก็มีความสำาคัญ

มาก โดยเฉพาะมาตรการต่างๆ เพื่อ

รับมือกับโควิด  เพราะมาตรการเหล่า

น้ีช้ีความเป็นความตายได้เลย

การท่ีญ่ีปุ่นจะจัดการแข่งขัน

ให้ปลอดภัยไม่ใช่เรื่องง่าย หากแต่เรา

เชื่อม่ันและหวังว่ามาตรการต่างๆ ท่ี

ท้ังไอโอซี และญ่ีปุ่นวางแผนร่วมกัน

มาอย่างดีจะได้ผล ไม่มีอะไรที่ไม่

เป็นความเสี่ยง ซึ่งการตัดสินใจ

ของเราถ้าไม่เพ่ิมก็ลดความเส่ียง แต่

ไม่มีทางทำาให้ความเสี่ยงหายไป

ได้ และเราไม่สามารถทำาให้การ                                                      

ติดเชื้อเป็นศูนย์ได้ เป้าหมายของ                             

ทุกประเทศไม่ใช่ศูนย์ราย แต่คือ

ญ่ีปุ่น • ความเคลื่อนไหวของ

ทีมกำาป้ันไทยก่อนข้ึนสังเวียน

ในกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2020 

ล่าสุดขุนพลเส้ือกล้ามชาย-

หญิงท้ัง 4 คน ภายใต้การคุม                          

ทัพของนายสมชาย พูลสวัสด์ิ                    

ประธานพัฒนาเทคนิคสมาคม

กีฬามวย และผู้จัดการทีมยัง

คงฝึกซ้อมเข้มภาย ในหมู่บ้าน                                           

นักกีฬาด้วยการทบทวนเชิงกับ                                                 

ทีมชาติฟิลิปปินส์และเวียด 

นาม

หลังการซ้อม “บ๊ิกชาย” 

นายสมชาย พูลสวัสด์ิ เปิดเผย

ว่า เราคงไม่ไปเวทีซ้อมท่ีทาง

เจ้าภาพจัดไว้ให้ เพราะดูแล้ว

เวทีไม่ค่อยดี มีขนาดเล็ก ซึ่ง

หลายชาติก็เลือกท่ีจะไม่ไป

เช่นกัน โดยจะลงมาซ้อมใน

บริเวณใกล้ๆ กับไทย อีกอย่าง

การเดินทางก็ไกล ใช้เวลากว่า 

40 นาที ดูแล้วนักกีฬาจะเพลีย

มากกว่าได้ประโยชน์จากการ

ไปซ้อมท่ีเวที ท่ีสำาคัญระบบ

การจัดเรื่องเวลารับ-ส่ง ไม่มี

ความแน่นอน ปรับเปลี่ยน                                                                           

ทุกวัน ส่วนเรื่องอื่นๆ ตอน

นี้ ไม่มีอะไรที่น่าห่วง น้ำาหนัก

ทุกคนได้ตามแผน ที่เหลือคือ

ดูผลการจับสลากถึงจะพอเดา               

ได้ว่าอนาคตนักชกไทยจะเป็น

อย่างไร

ขณะเดียวกัน 2 กำาปั้น

ไทยได้รับข่าวดีตั้งแต่ก่อนเดิน

ทางมาอย่างเป็นทางการ ซึ่ง

ก่อนหน้านี้แม้มีกระแสข่าว 

แต่ก็ยังไม่ชัดเจน ล่าสุด “น้อง

แต้ว” สุดาพร สีสอนดี นักชก

สาวความหวัง อยู่ในขั้นตอน

การดำาเนินการบรรจุเข้ารับ

ราชการสังกัดทหารเรือ โดย

เจ้าตัวกล่าวว่า ถือเป็นข่าวดี

อย่างมาก ตนใฝ่ฝันที่จะบรรจุ

เข้ารับราชการของกองทัพ

เรือมานานแล้ว เพื่อหาความ

มั่นคงหลังจากที่รับใช้ชาติมา

อย่างยาวนาน ถือเป็นความ

ฝันแรกก่อนเดินทางมาร่วม

การแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ ซึ่ง

หากได้เหรียญโอลิมปิกกลับไป

ถือเป็นกำาลังสองต่อในการเป็น

นักชกทีมชาติต้องขอขอบคุณ

สมาคม, นายพิชัย ชุณหวชิร 

นายกสมาคมฯ, นายสมชาย 

พูลสวัสดิ์ รวมถึงผู้บัญชาการ

กองทัพเรือที่ให้การสนับสนุน

มาตลอด

ส่วน “เจ้าสด” ฉัตร์ชัย                                      

เดชา บุตรดี เปิดเผยว่า ขณะ

น้ีตนอยู่ระหว่างการอบรมนาย

ทหารประทวนเพื่อเลื่อนฐานะ

เป็นนายทหารช้ันสัญญาบัตร 

รุ่นท่ี 48 ประจำาปีงบประมาณ 

2564 โดยอบรมตั้งแต่ตอนที่

เก็บตัวโค้งสุดท้ายที่มวกเหล็ก                                       

ก่อนเดินทางมาแล้ว หากผ่าน

การอบรมซ่ึงคาดว่าหลังจากจบ

โอลิมปิกเกมส์พอดี ซ่ึงตนจะ

ได้เหรียญหรือไม่ก็ตาม ก็จะ

ได้เล่ือนเป็นทหารช้ันสัญญา

บัตรทันทีซ่ึงนับเป็นข่าวดี และ

สร้างกำาลังใจให้กับตนอย่างมาก    

อย่างน้อยทำาให้ตนมีความม่ันคง

ในชีวิต ท้ังน้ีก็ต้องขอบคุณทุก

ฝ่าย ท้ังสมาคมกีฬามวยนาย

สมชาย พูลสวัสด์ิ และผู้บัญ                                                       

ชาการทหารบกท่ีให้โอกาสตน

มาตลอด.

กรุงเทพฯ • พล.อ.รณชัย มัญชุ

สุนทรกุล รองเลขาธิการคณะกรรม                                                        

การโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ 

เปิดเผยว่า “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประ                                                       

วิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมน 

ตรี ประธานกรรมการโอลิมปิค

แห่งประเทศไทยฯ ได้ติดตามความ

เคลื่อนไหวของนักกีฬาไทยในกีฬา

โอลิมปิกเกมส์ 2020 ประเทศ

ญี่ปุ่น และฝากความชื่นชมด้วยว่า 

“บิ๊กต้อม” นายธนา ไชยประสิทธิ์ 

หัวหน้าคณะนักกีฬาไทย ทำาหน้าท่ี

ได้ดี ดูแลนักกีฬาด้วยความเรียบร้อย

อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ทราบ

ข่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิด-19 ในประเทศญ่ีปุ่น

ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง และพบว่า

มีนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีในหมู่บ้าน

นักกีฬาติดเช้ือเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ แม้จะ

ไม่มีนักกีฬาไทยแต่ก็อดเป็นห่วงไม่

ได้ ประธานโอลิมปิคไทยจึงได้กำาชับ

ให้ทุกฝ่ายดูแลนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ี

ทุกคนอย่างดีท่ีสุด

ในขณะท่ี “บ๊ิกแนต”  นาย 

กองเอกชัยภักด์ิ ศิริวัฒน์ รองประ  

ธานกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศ

ไทยฯ กล่าวเสริมว่า ในวันท่ี 24 

กรกฎาคมน้ี พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ จะติดตามเชียร์ 2 นักเทค 

วันโดไทย “เทนนิส” พาณิภัค วงศ์

พัฒนกิจ และ “จูเนียร์” รามณรงค์ 

เสวกวิหารี ท่ีจะลงชิงชัยเป็นวันแรก                                                        

แม้ว่าอาจจะต้องลุ้นเหรียญต้ังแต่

เช้าถึงค่ำา แต่สมาคมกีฬาเทควันโดฯ                                                   

ค่อนข้างมีความม่ันใจ โดยเฉพาะ

เส้นทางของพาณิภัคท่ีอาจจะเร่ิม

หนักในรอบ 4 คนสุดท้าย แต่ถ้า

สาวไทยจอมเตะเบอร์ 1 ของโลก 

ไม่พลาดหรือโชคร้ายจนเกินไป เรา

จะได้เหรียญโอลิมปิกเกมส์ต้ังแต่วัน

แรก สร้างรอยย้ิมและความสุขให้

คนไทยท้ังประเทศ

ท้ังน้ีในวันท่ี  23 กรกฎาคม

น้ีจะมีพิธีเปิดการแข่งขัน “โอลิมปิก

เกมส์ โตเกียว 2020” อย่างเป็น                                                             

ทางการเจ้าภาพได้มีข้อจำากัดจำา                                                          

นวนคนในการเข้าร่วมพิธีของแต่ละ

ประเทศโดยนักกีฬาท่ีจะถือธงชาติ

ไทยนำาคณะนักกีฬาเข้าสู่สนามใน

พิธีเปิดได้แก่  “เอิน”  ณภัสวรรณ 

หย่างไพบูลย์ นักกีฬายิงปืนหญิงและ                                                     

“แซม” เศวต เศรษฐาภรณ์ นักกีฬา

ยิงเป้าบินชายร่วมรับหน้าท่ีอันทรง

เกียรติน้ีเป็นคร้ังแรกตามนโยบาย

ของไอโอซี ท่ีส่งเสริมความเสมอ

ภาคทางเพศ.

ญี่ปุ่น • คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ไอโอซีเมมเบอร์  เผยว่า ที

โดรส อัดฮานอม กรีเบรเยซุส ผอ.องค์การอนามัยโลก (WHO) เชื่อ

ม่ัน ไอโอซีและญ่ีปุ่นวางมาตรการป้องกันโควิด-19 ไว้เข้มข้น จะช่วย

ทำาให้โอลิมปิก โตเกียว 2020  ปลอดภัย เปรียบการกระจายวัคซีนไป

ยังคนท่ัวโลก เข้ากับคำาขวัญใหม่โอลิมปิก “เราต้องกระจายวัคซีนให้เร็ว

ข้ึน, เราต้องให้มีจำานวนคนเข้าถึงวัคซีนได้มากข้ึน, เราต้องแข็งแกร่งข้ึน

ในการขจัดอุปสรรคต่างๆ เพื่อจะได้เพิ่มการผลิตวัคซีน และเราต้อง

ทำาทุกอย่างนี้ร่วมกัน”
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ตามโผ

จะสิ้นสุดวาระการดำารงตำาแหน่งในภารกิจ

ของสายการบริหาร ในวันที่ 30 ก.ย.2564 

เมื่อมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ตามกฎหมาย

โดยการให้ความเห็นชอบแต่งต้ังประ 

ธานศาลฎีกา จะพิจารณารายชื่อผู้พิพากษา

ตามลำาดับอาวุโส ซ่ึงผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ

ความเหมาะสมตามบัญชีท่ีมีการเสนอจาก

อนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือ อ.ก.ต. 

ซึ่งที่ประชุม ก.ต. ได้มีมติเห็นชอบให้ น.ส. 

ปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลอุทธรณ์ ผู้ที่มี

อาวุโสลำาดับที่ 1 ขึ้นดำารงตำาแหน่งประธาน

ศาลฎีกา คนที่ 47 จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.

64 เป็นต้นไป โดย น.ส.ปิยกุล ว่าที่ประธาน

ศาลฎีกา จะมีวาระการดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร

สูงสุดของศาลยุติธรรม เป็นระยะเวลา 1 ปี

สำาหรับประวัติ น.ส.ปิยกุล เกิดวันท่ี 28 

ต.ค.2499 ปัจจุบันอายุ 64 ปี จบการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จาก

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง, หลักสูตรเนติบัณฑิต

ไทย สำานักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิต

ยสภา, นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ขณะท่ีประวัติการทำางาน ปัจจุบัน

ดำารงตำาแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ ตั้งแต่วันที่ 

1 ต.ค.2563 และเคยดำารงตำาแหน่งที่สำาคัญ

ในอดีต ได้แก่ ประธานแผนกคดีล้มละลาย

ในศาลฎีกา ดำารงตำาแหน่งวันที่ 1 ต.ค.2562, 

ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 ดำารงตำาแหน่ง

วันที่ 1 ต.ค.2560, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ

ในศาลฎีกา ดำารงตำาแหน่งวันที่ 1 ต.ค.2558 

สำาหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ ได้

รับ ได้แก่ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก วันที่ 5 

ธ.ค.2546, มหาวชิรมงกุฎ วันที่ 5 ธ.ค.2543

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คดีสำาคัญที่ 

น.ส.ปิยกุลเคยเป็นองค์คณะพิจารณาคดีได้

เเก่ คดี อม.อธ. 3/2562 ชั้นพิจารณาอุทธรณ์ 

จีทูจี เฉพาะนายสุธี เชื่อมไธสง เครือข่าย

เส่ียเป๋ียง จำาเลยท่ี 16 ท่ีให้ร่วมชดใช้ค่าเสีย

หายร่วมกันกว่า 2 หมื่นล้านบาท, คดี อม.อธ. 

4/2562 ช้ันพิจารณาอุทธรณ์นางชญาดา วิภัติ

ภูมิประเทศ อดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

(ส.ก.) ภรรยาของนายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ 

ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคเพื่อไทย ในคดีบัญชี

ทรัพย์สิน ซ่ึงลงโทษให้ยกโทษจำาคุกออกเเละ

ปรับ 4 พันบาท พร้อมตัดสิทธ์ิทางการเมือง 5 

ปี, คดี อม.อธ. 5/2562 ช้ันพิจารณาอุทธรณ์

นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคภูมิใจไทย 2 สมัย ผู้ถูกกล่าวหาจงใจ

ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จ

จริง โดยพิพากษาลงโทษจำาคุก 1 เดือน 

ปรับ 4,000 บาท โทษจำาคุกให้รอการลงโทษ

ไว้มีกำาหนด 1 ปี  เเละคดีอาญาของผู้ดำารง

ตำาเเหน่งทางการเมืองอีกหลายคดี

ท้ังน้ี การประชุม ก.ต.คร้ังต่อไปในวันท่ี 

27 ก.ค.น้ี เวลา 09.00 น. จะมีการพิจารณา

ระดับประธานศาลอุทธรณ์, รองประธานศาล

ฎีกา โดยจากการตรวจสอบตามคิวอาวุโส 

ผู้ท่ีจะดำารงตำาแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ 

จาก น.ส.ปิยกุล คือ นายพศวัจณ์ กนกนาก 

ปัจจุบันเป็นรองประธานศาลฎีกา ส่วนท่ีคาด

ว่าจะถูกเสนอบัญชีเป็นว่าท่ีรองประธานศาล

ฎีกาใหม่อีก 6 คน (หาก ก.ต.ให้ความเห็น

ชอบ) ได้เเก่ 1.นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี 

ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมืองในศาลฎีกา 2.นายวรงค์พร จิ

ระภาค ประธานเเผนกคดีภาษีฯ ในศาล

ฎีกา 3.นายลาชิต ไชยอนงค์ ประธานเเผนก

คดีเลือกตั้งฯ ในศาลฎีกา 4.นายอธิคม อินทุ

ภูติ หัวหน้าคณะในศาลฎีกา 5.นายกึกก้อง 

สมเกียรติเจริญ หัวหน้าคณะในศาลฎีกา 6. 

นายยงยุทธ แสงรุ่งเรือง หัวหน้าคณะในศาล

ฎีกา.

สธ.

วันนี้ที่ประชุมมีข้อสรุปที่จะมานำาเรียนในลำา 

ดับต่อไป  

ส่วน นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดี

กรมการแพทย์ กล่าวว่า การท่ีมีผู้ติดเช้ือโค

วิคเพ่ิมมากข้ึน ทำาให้ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบาง                                                                   

ซื่อห่วงกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ที่

กำาลังตั้งครรภ์ และผู้ท่ีมีน้ำาหนัก 100 กิโลกรัม

ข้ึนไป หากกลุ่มดังกล่าวได้รับการฉีดวัคซีนโค

วิดจะสามารถลดการติดเช้ือ ลดป่วยรุนแรง 

และลดการเสียชีวิต จึงเปิดให้บริการฉีดวัคซีน

โควิดเข็มที่ 1 ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้น

ไป ผู้ที่ตั้งครรภ์มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์

ขึ้นไป โดยจะต้องแสดงเอกสารการตั้งครรภ์

ที่ได้รับการรับรองจากแพทย์ และผู้ที่มีน้ำา

หนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ทั้งนี้ ไม่รวมผู้

ติดตาม โดยสามารถวอล์กอินรับบริการฉีด

วัคซีนโควิดได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลาง

บางซื่อ ตั้งแต่ 22-31 ก.ค.เวลา 09.00-

17.00 น.

ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ 

เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ชี้                      

แจงกรณีมีหญิงสาวเสียชีวิตหลังการฉีดวัค 

ซีนสลับชนิดว่า หลังจากประเทศไทยฉีด

วัคซีนป้องกันโควิดตั้งแต่เดือน มี.ค.-ปัจจุบัน 

ฉีดไปแล้ว 14.8 ล้านโดส มีเหตุการณ์ที่เกิด

ขึ้นเกี่ยวกับผู้รับวัคซีน และต่อมามีรายงาน

การเสียชีวิตประมาณ 229 ราย คิดเป็น 16 

ต่อ 1 ล้านคนที่ฉีดวัคซีน ส่วนใหญ่เป็นคนที่

ได้รับวัคซีนอยู่ในระยะ 1 เดือนหลังรับวัคซีน 

โดยมีการติดตามข้อมูลและผลการพิจารณา

สาเหตุ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีการแถลง

อยู่เป็นระยะ ส่วนใหญ่เมื่อคณะกรรมการ

พิจารณาข้อมูลโดยละเอียด ทั้งข้อมูลการ

ฉีดวัคซีน อาการที่เกิดขึ้น ผลตรวจทางห้อง

ปฏิบัติการ รวมถึงผลการชันสูตรศพไม่พบ

ว่ามีสาเหตุมาจากการฉีดวัคซีนโดยตรง แต่

มีโรคร่วม ซึ่งที่พบบ่อยคือโรคหลอดเลือด

หัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง อีกส่วนหนึ่ง

ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา

ขออภัยวัคซีนไม่เพียงพอ

“รายนี้พบว่าเป็นครู มีโรคประจำาตัว

เป็นโรคความดันโลหิตสูง มี BMI 31 ฉีด

วัคซีนเข็มแรกเป็นซิโนแวค เมื่อวันที่ 28 

มิ.ย. เข็มที่ 2 ได้รับการฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่ สธ. 

โดยคำาแนะนำาของคณะผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้ง

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ พิจารณา

จากข้อมูลผลการศึกษาระดับภูมิคุ้มกันที่ให้มี

การฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตายของซิโนแวค และ

ตามด้วยไวรัลเวกเตอร์ของแอสตร้าฯ ห่าง

กัน 3 สัปดาห์ จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่

เร็วภายใน 2 สัปดาห์หลังการฉีดเข็ม 2 ซึ่ง

จนถึงวันนี้มีการฉีดวัคซีนสลับชนิดมากกว่า 

84,000 คน โดยกรณีครูอายุ 39 ปี เป็น

รายแรกท่ีมีการเสียชีวิตคิดเป็นอัตรา 1 ใน

แสนของผู้ฉีดวัคซีน ซ่ึงยังต้องหาสาเหตุต่อ

ไป อย่างไรก็ตามแพทย์ได้มีการตรวจเบ้ืองต้น

และมีการชันสูตรท่ีโรงพยาบาลพระจอมเกล้า 

จะทราบผลในเร็ววันน้ี” นพ.โสภณกล่าว

เมื่อถามถึงแผนการฉีดวัคซีนให้ได้ตาม

เป้าหมาย 100 ล้านโดสในปี 2564 รองอธิบดี

กรมควบคุมโรคกล่าวว่า ขณะน้ีตัวเลขการฉีด

วัคซีนเฉล่ียวันละ 3 แสนโดส ซ่ึงมีท้ังเข็มท่ี 

1 และ 2 ซ่ึงตามอัตราน้ีจะเฉล่ียเดือนละประ 

มาณ 9 ล้านโดส ฉะน้ัน ความเร็วก็จะข้ึนอยู่

กับศักยภาพในการฉีดซ่ึงเราพิสูจน์แล้วว่าเรา

มีศักยภาพมาก ข้ันต่อไปคือการจัดหาวัคซีน

ให้เพียงพอ ท่ีผ่านมาเราได้เจรจาจัดซ้ือ รวม

ถึงวัคซีนท่ีได้รับบริจาคมาจากต่างประเทศ 

นอกจากน้ี เรายังได้ดำาเนินการจองซ้ือเพ่ิมเติม                                           

อีก เช่น กรณีไฟเซอร์ 20 ล้านโดส เราก็มี

ความพยายามในการเจรจาให้มีการส่งมอบ

เร็วข้ึน หรือไม่ก็เป็นการจองซ้ือเพ่ิมในกรณี

ท่ีทางบริษัทสามารถโยกวัคซีนมาจากสถานท่ี

อื่น รวมท้ังวัคซีนตัวใหม่ๆ ด้วย

“ดูถึงขณะน้ีท่ีฉีดไปแล้ว 14.8 ล้านโดส 

ในเวลาประมาณ 6 สัปดาห์ ต้ังแต่ 7 มิ.ย. ก็ยัง

เป็นไปตามแผนอยู่ ดังน้ัน ส่ิงท่ีต้องเพ่ิมเติมคือ 

การจัดหาวัคซีนให้มีมากเพียงพออย่างน้อย

เดือนละ 10 ล้านโดส” รองอธิบดีกรมควบคุม

โรคกล่าว 

ขณะท่ี นพ.ศุภกิจ  ศิริ ลักษณ์  อธิบดี กรม 

วิทยา ศาสตร์ การแพทย์  กล่าวถึงการจัดหา

วัคซีนป้องกันโควิดว่า เราเข้าใจความรู้สึกของ

ประชาชนท่ียังรอคอยวัคซีน อยู่ โดยข้อมูล บาง

อย่างท่ีได้มีการพูด กันอาจจะทำาให้เกิดความ

เข้าใจคลาดเคลื่อน เช่น เราไม่มีระบบกลไก

ท่ีดีในการจัดหาวัคซีน ทำางานไม่มีระบบ หรือ

วัคซีนไม่มีคุณภาพ ซ่ึงหลายเรื่องไม่ค่อยเป็น

ธรรมกับผู้ทำางานกันอย่างหนักหน่วง เมื่อส่ิง

ท่ีเราดำาเนินการไม่เป็นไปตามท่ีท่านคาดหวัง  

ท่านจะโยนข้อหาทุจริต เงินทอน โดยไม่เป็น

ธรรมกับผู้ท่ีทำางาน ยืนยันว่าขณะน้ี สธ.ตรวจ 

สอบ ได้ เราไม่มีเรื่องทุจริตอย่างเด็ดขาด

“ขอให้ประชาชนเช่ือม่ันในทีมคณะ 

ทำางาน  เราทำาบนหลักฐานวิชาการ การบริหาร 

ข้อแนะนำาใดๆ ท่ีมีให้เราในทางท่ีเป็นประโยชน์

เพื่อปรับปรุงการทำางานเราน้อมรับ เพียงแต่

ข้อแนะนำาบางอย่างอาจจะไม่เป็นธรรม ขอให้

นึกถึงสถานการณ์ ในวันท่ีเราตัดสินใจล่วงหน้า 

ท่ีหลายเรื่องเราไม่อาจคาดเดาล่วงหน้าได้ เช่น 

ท่ีมีการโจมตีวัคซีนซิโนแวค ถ้าเดือน ก.พ.2564 

เราไม่มีซิโนแวคฉีดให้กับประชาชนจะเกิดอะไร

ข้ึน และวันนี้พิสูจน์แล้วว่าคนที่ได้รับซิโนแวค                                                                

2 เข็มจำานวนมากไม่ป่วยหนัก จึงขอให้ท่าน

พิจารณาอย่างครบถ้วน เราพร้อมที่จะทำา 

งานหนักเพื่อให้ได้วัคซีนมาตามที่ควรจะเป็น

มากที่สุดเท่าที่เป็นไปตาม” อธิบดี กรม วิทยา 

ศาสตร์ การแพทย์ กล่าว

ด้าน นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำานวยการ

สถาบัน วัคซีน แห่งชาติ  กระทรวงสาธารณสุข 

กล่าวว่า สถาบันวัคซีนแห่งชาติทำาหน้าท่ีใน

การเจรจาจัดหาและติดต่อกับผู้ผลิตวัคซีน  

เราพยายามหาช่องทางจองซ้ือวัคซีนล่วงหน้า 

แม้ว่าจะเป็นวั คซีนท่ีอยู่ข้ันตอนการวิจัยก็ได้

หาช่องทาง จนกระท่ังมีการออกประกาศของ

กระทรวงสาธารณสุข  ตาม พ.ร.บ.ความม่ันคง

ด้านวัคซีนแห่งชาติมาตรา 18 (4) ที่จะเปิด

ให้สถาบันวัคซีน ฯ ทำาหน้าที่ในการจองวัคซีน

ล่วงหน้าที่อยู่ในขั้นการวิจัย จึงเป็นที่มาที่

ทำาให้เราสามารถจัดหาวัคซีนแอสตร้าฯ  ที่

เป็นการจองล่วงหน้า ตั้งแต่เริ่มต้นในเดือน 

ส.ค.2563 และจำานวนวัคซีนที่ได้เป็นจำานวน 

61 ล้านโดส 

“ในแต่ละคร้ังในการเสนอการจัดหาวัค

ซีนใดๆ ก็ตาม เมื่อเรามีข้อมูลจากการได้เจรจา

พูดคุยกับผู้ผลิตวัคซีน ก็จะนำาเข้าสู่กระบวนการ

พิจารณาของคณะทำางานและคณะกรรมการ

จัดหาวัคซีน เพื่อให้เกิดการตัดสินใจ ในเชิง

การบริหาร เพราะว่าไม่สามารถดำาเนินการ

ได้โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง เนื่องจากมีความ

เก่ียวพัน ในเรื่องงบประมาณ ความผูกพัน ด้าน

สัญญา จึงจำาเป็นต้องใช้เวลาในการดำาเนิน

การ เป็นท่ีมาท่ีการจัดหาวัคซีนไม่ทันตามจำา 

นวนท่ีควรจะเป็นได้ ท้ังหมดเป็นข้อจำากัดท่ีมี 

จึงขออภัยท่ีสถาบันวัคซีน ฯ จัดหาวัคซีนได้ไม่

เพียงพอต่อสถานการณ์” นพ.นครกล่าว

ศิริราชยันสลับวัคซีนได้ผล

ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติกล่าวว่า 

แผนการจัดหาวัคซีนโควิดระยะต่อจากนี้                                                         

สถาบันวัคซีนฯ ได้พยายามจัดหาวัคซีนสำา  

หรับปีนี้และปี 2565 เพิ่มเติม โดยในปี 2565 

จะมีการจัดหาจำานวน 120 ล้านโดส โดยจะ

พิจารณาดำาเนินการกับผู้ผลิตวัคซีนที่มีการ

ดำาเนินการผลิตวัคซีนรุ่น 2 ที่ตอบสนองต่อ

ไวรัสกลายพันธุ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้มีการ

ส่งมอบได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ซึ่งเป็น

เป้าหมายที่เร่งดำาเนินการ เพราะไม่สามารถ

รอเวลาได้ จึงต้องจองวัคซีนล่วงหน้า ภายใต้

การจัดหาวัคซีนก็จะมีข้อเสนอแนะจากหลาย

ฝ่าย 

“อยากเรียนให้ทราบว่าเรายังอยู่ในข้ัน                                                                

ตอนของการเข้าร่วมกับโครงการโคแวกซ์  (CO- 

VAX) แต่ยังไม่ได้มีการลงนามในการทำาความร่วม

มือการจัดหาวัคซีนร่วมกัน โดยสถาบันวัคซีน ฯ                                                              

ได้เตรียมการเร่ิมเจรจา และส่งข้อความประ 

สานงานหน่วยงานท่ีชื่อว่าองค์กรพันธมิตรเพื่อ

วัคซีนกาวี (Gavi) ในการท่ีขอเจรจาจัดหาวัคซีน 

ร่วมกันกับโคแวกซ์ โดยมีเป้าหมายในการได้

รับวัคซีนปี 2565 เพิ่มเติมจากการเจรจากับ

ผู้ผลิตวัคซีนโดยลำาพัง ทั้งนี้ เมื่อมีข้อสรุป

ชัดเจน จะนำาเสนอผ่านคณะทำางานท่ีเก่ียวข้อง

ต่อไป” ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติกล่าว

นพ.นครยังกล่าวอีกว่า ข้อแนะนำาใน

การสนับสนุนการวิจัยในประเทศ  ทั้งการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี ก็จะมีการแสวงหาความ

ร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิต วัคซีน ในต่างประเทศ

ท่ีจะมีความประสงค์ในการขยายการผลิต

วัคซีนในแบบฟอร์ม อื่นๆ ซ่ึงอยู่ช่วงของการ

เร่งรัดแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ 

โดยกระทรวงการต่างประเทศมีบทบาทสำาคัญ

ในการร่วมดำาเนินการ ประสานงานท่ีจะดู

ทิศทางการดำาเนินงานร่วมมือกับต่างประเทศ 

และการวิจัยวัคซีนต้นแบบของประเทศท่ีได้

มีการสนับสนุน อยู่ ท้ังรูปแบบ mRNA วัคซีน 

ของคณะแพทยศาสต ร์จุฬา ลง กร ณ์มหาวิท 

ยาลัย  องค์การ เภสัชกร  และอื่นๆ โดยอยู่

ระหว่างรอผลวิจัย

วันเดียวกัน นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวประเด็นวัคซีน

โควิด-19 ผ่านระบบออนไลน์ว่า ปีน้ีแตกต่าง

จากปีท่ีผ่านมา เพราะปีน้ีเรามีสายพันธ์ุเดลตา                                                         

(อินเดีย) ซ่ึงแพร่ระบาดเร็ว และท่ัวโลกเจอ

เหมือนกัน สำาหรับในไทย ข้อมูลจากกรมวิทยา 

ศาสตร์การแพทย์ และกรมควบคุมโรค พบว่า

ยังมีอัลฟา (อังกฤษ) โดยเดลตากำาลังเพ่ิมข้ึน

เรื่อยๆ ส่วนเบตา (แอฟริกาใต้) มีอยู่บ้างส่วน

ใหญ่อยู่ทางภาคใต้ ส่วนแลมบ์ดายังไม่มีเข้ามา

นพ.ประสิทธิ์กล่าวว่า สำาหรับวัคซีนโค

วิด-19 ปัจจุบันมี 4 แพลตฟอร์มใหญ่ๆ คือ 

ชนิด mRNA ไวรัลเวกเตอร์ โปรตีนซับยูนิต 

ซึ่งยังไม่ได้เข้ามา และวัคซีนเชื้อตาย ข้อมูล

ต่างๆ ที่มีตั้งแต่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะตอน

นั้นยังไม่มีสายพันธุ์เดลตา ซึ่งช่วงนั้นต้องหา

วัคซีนให้ได้ โดยเร็ว เพราะเริ่มมีการแพร่

กระจายโรค และเวลานั้นวัคซีนแอสตร้าฯ 

ยังไม่ได้ตามต้องการ ขณะนั้นซิโนแวคก็ช่วย

เราได้ดี แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสาย

พันธุ์ ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยน 

นอกจากนี้ สำาหรับปรับรูปแบบการฉีด

วัคซีน เข็มที่ 1 ซิโนแวค วัคซีนชนิดเชื้อตาย 

ซึ่งกระตุ้นบีเซลล์ได้ 3 สัปดาห์ แล้วตามด้วย

แอสตร้าฯ เป็นเข็ม 2 กระตุ้นทีเซลล์ รวม

เวลา 5 สัปดาห์ ภูมิคุ้มกันจะเพิ่มสูง เพียง

พอป้องกันสายพันธุ์เดลตา ลดการป่วยหนัก

และเสียชีวิต ส่วนการฉีดแอสตร้าฯ 2 เข็ม 

แต่ต้องเว้นระยะ 10-12 สัปดาห์ และขณะ

นี้พบว่าแอสตร้าฯ เข็มเดียวไม่เพียงพอป้องกัน

การติดเช้ือสายพันธ์ุเดลตา การฉีด 2 เข็มกว่า

จะมีภูมิคุ้มกันต้องใช้เวลามากถึง 14 สัปดาห์ 

ขณะน้ีท่ัวโลกมีวัคซีนรุ่นท่ี 1 และกำาลังมองหา

วัคซีนรุ่นท่ี 2 เพื่อครอบคลุมการกลายพันธ์ุ ซ่ึง

จะออกมาในปี 2565 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ได้ไปคุยกับบริษัทผู้ผลิตวัคซีน เตรียมจองซื้อ

วัคซีนรุ่นที่ 2 แล้ว 

“ระหว่างน้ีอีก 6-7 เดือนน้ีจะทำาอย่าง 

ไรให้คนไทยปลอดภัย น่ันคือการจับคู่วัคซีน

เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันท่ีดีพอ ให้ปลอดภัยจาก

สายพันธ์ุเดลตา การฉีดวัคซีนแบบไขว้สลับ

ชนิด เช้ือตายกับไวรัลเวกเตอร์ มีการวิจัยท้ัง

ในประเทศและต่างประเทศผลออกมาตรงกัน

คือภูมิคุ้มกันข้ึนสูงและปลอดภัย ก่อนที่จะมี

การปรับสูตร ได้ฉีดไขว้สลับชนิดไปแล้วกว่า 

1,000 คน ไม่มีรายงานผลข้างเคียง วัคซีน

ไขว้สลับชนิดจึงมีหลักฐานทางวิชาการ ยืน 

ยันถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย” 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ฯ กล่าว.

ปิดเพิ่ม

การเดินทางอาจทำาให้อาการแย่ลงได้ ที่สำา 

คัญหากจะกลับไปรักษาที่ภูมิลำาเนา ต้องมี

การติดต่อสถานท่ีรักษาไว้ก่อน เนื่องจากตอนน้ี

เตียงรักษาในพ้ืนท่ีต่างจังหวัดมีการเพ่ิมปริมาณ

และค่อนข้างตึงตัว หากไปโดยไม่มีการประสาน

งานล่วงหน้าอาจได้รับการปฏิเสธได้  

“ขณะที่ข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ พบว่าการแพร่เชื้อใน กทม.

เป็นการระบาดของสายพันธุ์เดลตาเกิน 50% 

ในหลายจุด โดยเฉพาะในเขตจตุจักร บางรัก 

จอมทอง คลองเตย และหลักสี่ ทำาให้ กทม.

พุ่งเป้าการจัดทีมป้องกันและแก้ปัญหาโค

วิด-19 เชิงรุกในชุมชน หรือทีม CCRT ที่จะ

ไปค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชนให้ได้รับการรักษา

ให้เร็วที่สุด โดยผลดำาเนินการระหว่างวันที่ 

15-20 ก.ค. มีการลงพื้นที่เดินเท้าเคาะประตู

บ้านไปแล้ว 139 ชุมชน มีผู้รับบริการ 4,583 

ราย เฉพาะวันที่ 20 ก.ค.วันเดียว มีการ

ตรวจแรพิดแอนติเจนเทสต์คิต 383 ราย พบ

เชื้อ 37 ราย โดยแยกกักตัวที่บ้าน 31 ราย 

แยกกักที่ศูนย์พักคอยในชุมชน 3 ราย ส่งโรง

พยาบาล 3 ราย และมีผู้สัมผัสใกล้ชิด 134 

ราย ส่วนนี้จะให้กักตัวที่บ้านต่อไป” 

พญ.อภิสมัยกล่าวต่อว่า ผอ.ศบค.ได้

เน้นย้ำาว่าจะต้องไม่มีคนเสียชีวิตที่บ้านจาก

โควิด-19 ซึ่งเป็นประเด็นที่เราต้องจำาเป็น

นำาผู้ป่วยเข้าสู่ระบบโดยเร็วที่สุด โดยจะมี

การขยายจุดตรวจให้ครอบคลุม ตอนน้ีมีการ

เพ่ิมเติมในภาคส่วนต่างๆ เช่น รถพระราชทาน 

คลินิก ศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม. 

อธิบดีกรมการแพทย์ระบุว่าการจัดสรรเตียง

ในปัจจุบันท่ียังว่างอยู่ในตอนน้ีคือ จุดท่ีส่ังเพ่ิม

ขยาย กทม.และกระทรวงสาธารณสุขพยายาม

เปิดตรงน้ีเพ่ิมเติม การจัดศูนย์พักคอยในชุมชน

จะมาตอบโจทย์น้ี นโยบาย ผอ.ศบค.คือ ต้อง

มีศูนย์พักคอยในชุมชนอย่างน้อย 50 เขตใน 

กทม. ต้องมีเขตละ 1 ศูนย์ เขตไหนมีความ

สามารถให้มีเขตละ 2 ศูนย์ ถ้า 1 ศูนย์มี 100 

เตียง 50 เขตจะได้ 5,000 เตียง ถ้าทุกคนมี 2 

ศูนย์จะได้ 10,000 เตียง ถ้าทำาได้ 200 เตียง

ทุกศูนย์ จะรองรับผู้ป่วย 20,000 เตียง ขณะ

นี้ กทม.ดำาเนินการไปแล้ว 49 ศูนย์ใน 47 

เขต เปิดรับผู้ป่วยแล้ว 19 ศูนย์ มีเตียงกว่า 

3,000 เตียง ส่วนศูนย์นิมิบุตร ที่มีศักยภาพ

เป็นศูนย์พักคอยและพักแยก แต่ขณะนี้ต้อง

รับผู้ป่วยสีเหลืองเข้าไปด้วย ดังนั้น ใครที่

ผ่านการตรวจแบบแรพิดแอนติเจนเทสต์ คิต 

มีการหารือว่าอาจเพิ่มศูนย์ลักษณะคล้ายที่

นิมิบุตร เพื่อแรกรับและส่งต่อผู้ป่วยและคัด

แยกหากเป็นผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดงจะจัด

เข้าโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด ถ้าเป็นสีเขียวให้

แยกกักที่ชุมชน 

ปิดเพิ่ม 10 กิจการ

ผู้ช่วยโฆษก ศบค.กล่าวอีกว่า ขอย้ำา

สถานที่และประเภทกิจการที่ต้องปิดในพื้นที่

สีแดงเข้ม 13 จังหวัด นอกจากนี้ ศปก.ศบค.

ได้พิจารณาร่วมกันและมีความเห็นว่าเพื่อให้

เป็นไปตามเจตนารมณ์และมาตรการบังคับ

ของข้อกำาหนดฉบับที่ 28 จึงมีข้อเสนอแนะ

ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ผู้

ว่าราชการจังหวัด พิจารณาส่ังปิดสถานท่ี 

กิจการท่ีมีความเส่ียงการแพร่ระบาดของโรค 

ดังน้ี ได้แก่ 1.สนามกีฬาทุกประเภท (ประเภท

ในร่ม เช่น แบดมินตัน สนามซ้อมกอล์ฟ สนาม

ฟุตบอล สนามเทนนิส) 2.สนามเพื่อการเล่นกีฬา 

หรือกิจกรรมทางน้ำาเพื่อการสันทนาการ สระ

ว่ายน้ำาสาธารณะ หรือกิจการอื่นๆ ในทำานอง

เดียวกัน 3.ลานกีฬา 4.ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์

ประชุม หรือสถานท่ีจัดนิทรรศการ 5.ศูนย์การ 

เรียนรู้ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

อุทยานวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม ศูนย์หอ

ศิลป์ 6.ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน 

ห้องสมุดเอกชนและบ้านหนังสือ 7.พิพิธ 

ภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์สถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 

รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน แหล่ง

ประวัติศาสตร์ หรือโบราณสถาน 8.ศูนย์พัฒ 

นาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 9.ร้านเสริม 

สวย ทั้งร้านตัดผม หรือแต่งผม ร้านทำา

เล็บ ร้านสัก 10.สวนสาธารณะ สวนพฤกษ 

ศาสตร์ต่างๆ 

ส่วนสถานท่ีท่ีเปิดได้ แต่ขอให้อยู่ภายใต้

เงื่อนไขการควบคุมโรค ได้แก่ สถานท่ีรับเล้ียง

เด็ก เฉพาะท่ีรับเล้ียงในโรงพยาบาลและท่ีมี

การรับตัวไว้เพื่อค้างคืนเป็นปกติ, สถานท่ีดูแล

ผู้สูงอายุ เฉพาะท่ีมีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็น

ปกติ และตลาดนัดเฉพาะท่ีขายอาหารหรือวัต 

ถุดิบเพื่อการบริโภค สำาหรับการเดินทางขอ

ย้ำาว่ารถขนส่งสาธารณะเข้า-ออกพื้นที่สีแดง

เข้มจะปิดให้บริการ และการเดินทางในพื้นที่

สีแดงเข้มให้ลดปริมาณเหลือ 50% 

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก

กระทรวงกลาโหม (กห.) เปิดเผยว่า พล.อ.ชัย

ชาญ ช้างมงคล รมช.กห. และพล.อ.ณัฐ อินทร

เจริญ ปลัด กห. ได้ประชุมร่วมกับ กอ.รมน. 

นขต.กห. เหล่าทัพ และ ตร. ผ่านระบบ VTC 

ณ ศาลาว่าการกลาโหม เพื่อติดตามการสนับ                                                                     

สนุนรัฐบาลแก้ปัญหาวิกฤติโควิด โดย พล.อ. 

ชัยชาญได้ย้ำาว่า พล.อ.ประยุทธ์ส่ังการให้ทุก

เหล่าทัพประสานกับ สธ. พิจารณาปรับปรุง

สโมสรทหารและตำารวจในพ้ืนท่ี กทม.และต่าง

จังหวัด เป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยหรือ รพ.สนาม 

ตามความเหมาะสม เพื่อใช้เป็นสถานที่พัก

คอยและรักษาผู้ป่วย รองรับสถานการณ์ใน

แต่ละพื้นที่  และให้ กห.ประสานกับ อว. 

(กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม) สนับสนุนจัดตั้ง รพ.สนาม 

ร่วมกับ รพ.ในสังกัดมหาวิทยาลัย รองรับ

ดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆ เสริมไปด้วยกัน 

พร้อมกันน้ี นายกฯ และ รมว.กห.ได้ส่ัง

การให้กองทัพจัดกำาลังทหารกระจายลงพ้ืนท่ี 

จัดต้ัง “จุดรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน” ในพ้ืนท่ีสีแดง

เข้ม 13 จว. โดยให้ประสานทำางานร่วมกับ 

กทม. ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยและติดเช้ือใน

แต่ละพ้ืนท่ีทันทีภายใต้มาตรการท่ีสาธารณสุข

กำาหนด  

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ท่ีประ 

ชุมการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์

และสาธารณสุข (PHEOC) กรณีโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 ได้เห็นชอบแบบโรง

พยาบาลสนามระดับสูง (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

ณ อาคารเทียบเครื่องบินรองหลักท่ี 1 (SAT1) 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ.สมุทร 

ปราการ ตามท่ีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ออกแบบเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงหลังจากน้ี 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะดำาเนินการ                                                                   

ตามข้ันตอนการเสนอของบประมาณสนับ 

สนุนต่อไป ซ่ึงจะรองรับผู้ป่วย 4,500 เตียง โดย

เร่ิมเปิดให้บริการต้ังแต่เดือน ส.ค.เป็นต้นไป 

ขณะน้ีบริษัทท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหา                                                                    

ชน) หรือ ทอท. ยังอยู่ระหว่างการจัดเตรียม

พ้ืนท่ีอาคารคลังสินค้า 4 ของท่าอากาศยาน

ดอนเมือง เพื่อจัดต้ังโรงพยาบาลสนามอีก 

ซ่ึงจะรองรับผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงได้อีกประ 

มาณ 2,000 เตียง รวมท้ัง 2 พ้ืนท่ีของ ทอท. 

จะรองรับผู้ป่วยได้เกือบ 7,000 เตียง

ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำาเนียบรัฐบาล 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม ในนามผู้อำานวยการ 

ศบค. ให้ภาคเอกชน ได้แก่ คณะผู้บริหาร 

กลุ่มบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) นำาโดย

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ กรรมการอิสระและ

ประธานกรรมการฯ และคณะผู้บริหารกลุ่ม

บริษัท คิง เพาเวอร์ โดยนางสาวอรุณรุ่ง ศรี

วัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย

การเงิน พร้อมคณะ เข้าพบเพื่อมอบสิ่งของ

และเงินบริจาคสนับสนุนการแก้ ไขปัญหา

การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีนายอนุ

ทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

สาธารณสุข, นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ 

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน, นาย

ดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

และนายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี ร่วมด้วย

ทุกวัดเผาศพโควิดฟรี

ท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สถาบัน

การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เตรียม

ระบบส่งต่อผู้ติดเช้ือ/ผู้ป่วยโควิด 19 ท่ีมีอาการ

คงท่ีและประสงค์เดินทางกลับไปรักษาตัวยัง

ภูมิลำาเนา แสดงความจำานงผ่านสายด่วน สปสช.                                                                                

1330 (กด 15)  โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต 

ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ได้ร่วมกับ สพฉ.และ 

สปสช. วางระบบการนำาส่งผู้ติดเช้ือโควิดกลับ

ภูมิลำาเนาเพ่ือให้การขนส่งผู้ป่วยเป็นไปตาม

มาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคป้องกัน

การแพร่กระจายเช้ือระหว่างการเดินทาง และ

ลดการแพร่เช้ือระหว่างจังหวัด โดยเงื่อนไขการ

เดินทางผู้ป่วยจะต้องมีอาการคงท่ี สามารถเดิน

ทางได้ และจังหวัดปลายทางยินยอมรับกลับ 

นอกจากน้ี ได้ประสานกับกระทรวงกลาโหม, 

กรมการขนส่งทหารบก,  กระทรวงคมนาคม, 

การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมวางแผนการ                                                                

เดินทางและอำานวยความสะดวกแก่ประชา 

ชน

นพ.เกียรติภูมิกล่าวต่อว่า สำาหรับผู้

ติดเชื้อ/ผู้ป่วยโควิดที่ต้องการเดินทางกลับ

ภูมิลำาเนา ขอให้ โทร.แจ้งความจำานงที่สาย

ด่วน สปสช. 1330 (กด 15) จากนั้น สปสช.

จะรับผิดชอบประสานงานกับ สำานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

แห่งชาติ และกองทัพบก/การรถไฟฯ เพื่อจัด

ทำาแผนส่งกลับต่อไป  

นายอายุตม์ สินธพพันธ์ุ อธิบดีกรม

ราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระ 

บาดของโควิด-19 ในเรือนจำาและทัณฑสถาน

ว่า ข้อมูล ณ วันท่ี 20 ก.ค. พบผู้ติดเช้ือราย

ใหม่ 1,049 ราย (พบในเรือนจำาสีแดง 1,015 

ราย และพบในห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับ

ใหม่ 34 ราย) หายป่วยเพิ่ม 95 ราย รวม

ยังมีผู้ต้องขังติดเชื้อที่อยู่ในการดูแลของกรม

ราชทัณฑ์ 3,824 ราย และไม่มีรายงานผู้เสีย

ชีวิตต่อเนื่องเป็นวันที่ 11

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมหารือแนว 

ทางการฌาปนกิจผู้เสียชีวิตจากโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบออนไลน์ โดย

มีผู้บริหารสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

และผู้อำานวยการสำานักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดทุกจังหวัดเข้าร่วม โดยนายอนุชากล่าว

ว่า ขอให้บุคลากรสำานักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกคน

ร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือประชาชน บรร 

เทาความเดือดร้อนและความยากลำาบาก ท้ังน้ี 

ประกาศเจตนารมณ์ “ทุกวัดเผาศพโควิดไม่มี

ค่าใช้จ่าย” เพื่อแสดงให้เห็นว่าองค์กรพุทธเป็น

หน่วยงานท่ีเคียงข้างประชาชนจวบจนวาระสุด 

ท้ายของชีวิต 

กองทัพบก ได้ประชาสัมพันธ์แจ้ง

ประชาชนผู้ที่เดือดร้อน ติดขัดเรื่องการรักษา

พยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด การจัด

พิธีศพผู้เสียชีวิตจากโควิด สามารถประสาน

ขอความช่วยเหลือ ผ่านหน่วยทหารของกอง

ทัพบกใกล้บ้านทั่วประเทศ หรือโทร.แจ้งได้ที่

ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบก 

CALL CENTER: 0-2270-5685-9 ตลอด 24 

ชม. ทบ.พร้อมประสานความช่วยเหลืออย่าง

เต็มที่ นอกจากนี้ กองทัพบกได้จัดเตรียมโรง

พยาบาลสนาม โรงพยาบาลค่ายในจังหวัด

ต่างๆ 37 แห่งทั่วประเทศ ไว้รองรับผู้ติด

เชื้อ ซึ่งประชาชนตรวจสอบที่ตั้งโรงพยาบาล

ของกองทัพบกได้ตามแผนที่ : google map       

https://bit.ly/3zbcaLw  รพ.สนาม : รพ.ค่าย

ทหาร 37 แห่งทั่วประเทศ : ฌาปนสถาน 

ทบ.  

ส่วนสถานการณ์ต่างจังหวัดยังมีผู้ติด

เชื้อจำานวนมาก นพ.นนท์ จินดาเวช รอง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

เปิดเผยว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 656 ราย 

เสียชีวิต 3 ราย คลัสเตอร์ใหม่เรือนจำากลาง 

จ.สมุทรปราการ ผู้ต้องขังแดน 7 จำานวน 

391 ราย บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน 

กรุ๊ป จำากัด อำาเภอบางเสาธง 40 ราย ส่วนที่

เหลือเป็นคลัสเตอร์เดิมที่แพร่ระบาดในกลุ่ม

คนใกล้ชิด

ต่างจังหวัดยังระบาดหนัก

นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นาย

แพทย์สาธารณุสข จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า 

เรือนจำาขอนแก่นมีผู้ต้องขังทั้งหมด 4,458 

คน โดยขณะนี้พบผู้ต้องขังยืนยันติดเชื้อโค

วิดแล้ว 315 คน ถือว่าเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ 

จึงได้ประสานงานร่วมกระทรวงยุติธรรมและ                                              

กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยว 

ข้อง วางแผนควบคุมโรคในรูปแบบบับเบิล

แอนด์ซีล 

จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม

อีกจำานวน 277 ราย ซึ่งถือเป็นสถิติการพบ

จำานวนผู้ป่วยรายวันสูงสุดนับตั้งแต่เกิดการ

ระบาดของเชื้อโควิดเป็นต้นมา โดยเป็นผู้

เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 64 ราย ติดเชื้อมา

จากการสัมผัสผู้ป่วยรายก่อนหน้า 190 ราย 

ป่วยโควิดเดินทางมารักษา 23 ราย รวมผู้

ป่วยระลอกใหม่สะสม 3,593 ราย 

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ราย 

งานว่า มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิดรายใหม่ 

เพิ่มขึ้นอีก 106 ราย แยกเป็นพบผู้ติดเชื้อใน

พื้นที่จังหวัด 8 ราย ติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่ 

98 ราย

จ.อำานาจเจริญ พบมีผู้ป่วยยืนยันราย

ใหม่เพิ่ม 44 ราย เป็นผู้ติดเชื้อเดินทางกลับ

มาจากพื้นที่เสี่ยง แล้วเข้ารับการรักษาที่โรง

พยาบาลทันทีที่มาถึง 

จ.พิษณุโลก พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 82 

ราย รวมผู้ป่วยสะสม 1,089 ราย

จ.ตราด พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดแล้วจำา 

นวน 117 ราย ปัจจุบันคลัสเตอร์ โรงพยา 

บาลพยาบาลตราดยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่าง

ต่อเนื่อง หลังนายสุรชัย เจียมกูล รองนาย

แพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราดระบุว่า กรณี

พนักงานโกลบอลเฮ้าส์สาขาตราดติดเชื้อโค

วิด 10 ราย ที่มีความเชื่อมโยงกันและยังมี

แนวโน้มที่อาจจะพบการติดเชื้อเพิ่มขึ้น

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดของ

จ.ปัตตานี เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเป็น

พื้นที่สีแดงเข้ม พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ของวันที่ 

20 ก.ค. พุ่งถึง 297 คน ยอดสะสม 6,672 

คน เสียชีวิตเพิ่ม 5 ศพ ทำาให้ยอดสะสมผู้เสีย

ชีวิตเพิ่มขึ้น 74 ศพแล้ว และอยู่ระหว่างรอ

ผลตรวจอีกหลายพันคน  

นอกจากนี้ ยังพบคลัสเตร์ใหม่ เป็น

เรือนจำากลางปัตตานี พบนักโทษติดเชื้อทั้ง 

หมดประมาน 71 ราย เจ้าหน้าที่จึงได้ทำาการ

แยกเรือนนอนไปยังตึกสำาหรับผู้ป่วยโควิด

ที่ทางเรือนจำามีอยู่แล้วเกือบ 200 เตียง และ

ยังมีนักโทษรายอื่นๆ เข้าค่ายกลุ่มเสี่ยง และ

อยู่ระหว่างรอผลตรวจอีก 

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าฯ

สงขลา เปิดเผยว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 175 

ราย เสียชีวิต 7 คน ส่งผลให้ยอดติดเชื้อสะ 

สม 9,626 ราย เสียชีวิตสะสม 51 คน ซึ่ง

เป็นผู้เสียชีวิตตกค้างที่ยังไม่รายงานให้เข้าสู่

ระบบ 

จ.ภูเก็ต ได้รับรายงานจากนายแพทย์

กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุข

จังหวัดภูเก็ต ว่ามีนักท่องเที่ยวสาวชาวไทย

ฝ่าฝืนกฎของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ โดยเข้ามา

อยู่ภูเก็ตได้ 9 วัน เดินทางออกไปทางเครื่อง

บิน ลงที่กรุงเทพมหานคร และเดินทางต่อ

ไปที่ จ.ชลบุรี โดยเหตุเกิดเมื่อคืนที่ผ่านมา 

ถือว่าผิดกฎหมายของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ทาง 

สสจ.ภูเก็ต ประสานงานไปที่ สสจ.ชลบุรี 

ไปเชิญตัวนักท่องเที่ยวรายนี้ตั้งแต่เมื่อคืน 

ทำาการควบคุมตัวนำาเข้าสถานที่กักตัวที่รัฐ

กำาหนดต้องกักตัวให้ครบ 14 วัน ในกรณีนี้

ทางศูนย์ปฏิบัติการ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ร่วม

กับฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต ดำาเนินการตาม

กฎหมายเข้าแจ้งความดำาเนินคดีแล้ว. 
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